
แดงเข็ดถูกหลอก

1.9หม� นนายคุมเลือกต้ัง!

สมคิดโผลชูทางสายกลางกูชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี พรอมดวย สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมินกระเตง‘ชินวัตร’/จ๋ิวฉะนักการเมือง

             
|

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ถึงไทยแลว ยันไป

สหรัฐคร้ังน้ีไดรับประโยชนมาก ดึงภาคธุรกิจ

มาลงทุน ชวน “ไบเดน” ประชุมเอเปก ลั่น

รัฐบาลไมเคยหยุดนิ่งเร� องเศรษฐกิจ วอน

ชวยทําบานเมืองสงบสุข สง “ดอน” ไปซาอุฯ 

สานความรวมมือการคา-พลังงาน “สมคิด” 

ออกจากถ้ําในรอบ 2 ป แนะ 4 เสาหลักการ

เงินการคลังตองแข็ง ชูทางสายกลางทางออก

ประเทศ ปดตอบ “สรางอนาคตไทย” ดัน

แคนดิเดตนายกฯ 

ท่ีทาอากาศยานทหาร (บน.6) เม� อวันท่ี                                                             

15 พฤษภาคม เวลา 07.30 น. พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.                                                            

กลาโหม แถลงภายหลังเดินทางกลับจาก                                                                 

การรวมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเม 

ริกา สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐ 

อเมริกา วาไดมีโอกาสพบกับนายโจ ไบเดน 

ประธานาธิบดีสหรัฐ รองประธานาธิบดีแฮรริส 

ประธานสภาผูแทนสหรัฐ รัฐมนตรี ผูแทน

ระดับสูงของหน�วยงานดานเศรษฐกิจและ

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

ผูบริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนําของสหรัฐ 

ถือวาเปนการหารือครอบคลุมรอบดาน

ไทยโพสต • กกต.เตือนหามเผยแพรผลโพล 7 วันกอน

เลือกตั้งผูวาฯ กทม.-ส.ก.  หวั่นชี้นํา ขณะที่ ตร.นครบาล-

ภาค 2 เตรียมกําลังดูแลความเรียบรอยกวา 1.9 หม� น

นาย ดาน “บิ๊กตู” หวังบานเมืองเรียบรอย สงสัญญาณ 

“หวั่นที่ทํามาสูญเปลา ขอใหแยกแยะ ดูกันใหดี” อัศวิน

เตรียมปราศรัยใหญลานคนเมือง 20 พ.ค.นี้   “สกลธี” ไม

หวั่นอดีตขึ้นเวที กปปส.ถูกเอาไปดิสเครดิต น.ต.ศิธาโชว

ความจริงใจ  หวังไทยสรางไทยเปนที่รูจัก  

นายสําราญ ตันพานิช ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ไทยโพสต • หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย 

เงิบ! อดีตประธานหมูบานเสื้อแดงอีสาน-

ลานนา ประสานเสียงไมขอกลับไปเปนคน

เสื้อแดงรับใชประชาธิปไตยจอมปลอมอีก 

เข็ดแลวกับคําหลอกลวง บางคนติดคุกติด

หน้ีก็ไมมีใครชวย ล่ันขอเดินหนาปกปองชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย “ชนะศักดิ์” ดัก

ทางอยากใหคนเสื้อแดงกลับเพราะอยาก

ชนะแลนดสไลดฟอก “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ” 

พนผิด “ไพบูลย” มั่นใจสูตรคํานวณปารตี้

ลิสตหาร 100 ผานฉลุย โอกาสพลิกแค 1% 

“บิ๊กจิ๋ว” เปดบานฉลองอายุ 90 ป ปดตอบ

หนุน “ประยุทธ” นั่งนายกฯ ตอหรือไม ฉะ

นักการเมืองคิดแตเร� องเงิน 

เม� อวันที่ 15 พฤษภาคม สืบเน� องจาก

กรณีพรรคเพ� อไทย (พท.) นําโดย น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร หรือ “อุงอิ๊ง” หัวหนา

ครอบครัวเพ� อไทย วิงวอนใหคนเส้ือแดงกลับ

บานผนึกกับพรรค พท. เพ� อเอาชนะเลือก

ตั้ง ส.ส.แบบแลนดสไลดนั้น ลาสุดมีความ

เคล� อนไหวของอดีตคนเส้ือแดง โดยนางนิตยา                            

นาโล อดีตประธานหมูบานเสื้อแดงภาค

อีสาน เปดเผยวา มีนักการเมืองหลายคน

มาประสานงานขอใหกลับไปเปนคนเส้ือแดง                                                      

แตยืนยันไมกลับแลว ไมตองการรับใชประ 

ชาธิปไตยจอมปลอมแฝงดวยเผด็จการ เพราะ                                                           

ท่ีผานมาพวกตนถูกหลอกมาหลายคร้ังแลว

ธอส.ปกหมุด

ชวยลูกหนี้ NPL

ยุทธศาสตรแลนดสไลด

อํานาจเจริญ • “หลวงปูแสง” เมตตาไม

คาความพวกลบหลู จัดระเบียบใหมใหเวลา 

13.00-15.00 น. กราบได สวนผูหญิงตอง

อยูหาง 5 เมตร “มหานิยม” เดือดจี้สภา

ทนายฯ ลงดาบทะแนะรวมแกง

เม� อวันอาทิตย ยังคงมีความตอเน� อง

ในกรณีนายจีรพันธ เพชรขาว หรือหมอ

ปลา พรอมภรรยาและทีมส� อมวลชนบาง

สํานัก ไดเขาตรวจสอบภายในที่พักสงฆดง

สวางธรรม ต.โคกนาโก อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

หลังมีคนรองเรียนพรอมอางวา หลวงปูแสง 

ญาณวโร อายุ 98 ป ลวนลามและจับหนา                                                             

อกหญิงสาว ซ่ึงตอมาลูกศิษยไดนิมนตหลวง

ปูแสงไปจําวัดที่วัดปาอรัญญาวิเวก ต.ไกคํา 

อ.เมืองฯ จ.อํานาจเจริญ กอนที่หมอปลา

พรอมภรรยาและส� อออนไลนไดกราบขอขมา

หลวงปูแสงที่ไดลวงเกินนั้น

กรุงเทพฯ • ไทยพบผูติดเชื้อใหมอีก 6,094 

ราย เสียชีวิต 51 คน 7 จว.อีสานติดท็อป

เทนติดเชื้อสูงสุด สุรินทรรั้งที่ 2 กทม.ยังสูง 

2,125 ราย แตเสียชีวิตแค 1 ราย ลาดพราว

ครองแชมปเขตพบผูปวยใหม 

เม� อวันอาทิตยที่ 15  พ.ค. ศูนยบริ 

หารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. รายงานสถานการณการแพรระบาด

ในไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 6,094 ราย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  แรม  1  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9315

อิสรภาพแหงความคิด

โควิด-19ยังทรง

จว.อีสานน�าหวง

ยอดติดเชื้อใหม

หลวงปูแสงอภัย

แกงปวนลบหลู

อัยการแนะฟอง!
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2 ในประเทศ

สมคิดโผล่

มีโอกาสพบปะชุมชนคนไทย ได้ทักทายสอบ 

ถามสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน ทุกคนมี

ความสุข 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การประชุม

กับสหรัฐ ได้เน้น 3 ประการคือ ส่งเสริม

ให้สหรัฐมีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคโดย

การทำางานร่วมกับอาเซียน เรียกง่ายๆ ว่า

เป็นผู้เล่นที่สำาคัญในอาเซียน ในการสร้าง

บรรยากาศความร่วมมือ ความไว้วางใจ  

เคารพซึ่งกันและกัน ขอบคุณที่มีโอกาสให้                                                     

การดูแลเรื่องสุขภาพและสนับสนุนเราใน

เรื่องวัคซีนโควิด-19 และร่วมมือกันที่จะ

นำาพาโลกเราไปสู่ โลกยุคเน็กซ์นอร์มอล

ให้ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งความ

จำาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนโยบายเรื่องเกี่ยว

กับสันติภาพในโลก ในการหารือ ตนได้

เสนอเรื่องการดูแลด้านมนุษยธรรมในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับสงครามที่เกิดขึ้น 

ส่วนเรื่องเศรษฐกิจ เน้นการฟื้นฟู

ระหว่างไทยสหรัฐอเมริกาให้ดีมากยิ่งขึ้น                                                   

เพราะไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นแกนกลาง

ของอาเซียนในการที่จะเป็นห่วงโซ่อุปทานท่ี

สำาคัญของสหรัฐ ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ โลจิสติกส์

อัจฉริยะ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้น

สูง หารือร่วมกันกับภาคธุรกิจสหรัฐในการ

ที่จะเชิญมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้น 

และทราบว่าจะมีการนำานักธุรกิจคณะใหญ่

ที่สุด มาเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 

2566 โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐาน ซึ่งเป็น

สิ่งที่น่ายินดี  

นายกฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้                                                            

ถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีสำาคัญ ท่ีจะผลักดันความ

ร่วมมือให้เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนกับ                                                                

สหรัฐ โดยเฉพาะความม่ันคงด้านสาธารณสุข 

ด้านพลังงาน การรับมือกับสภาพพูมิอากาศ 

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาทุนมนุษย์ 

เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูหลังโควิด-19 อย่าง

ยั่งยืน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

“ในฐานะที่ ไทยจะเป็นเจ้าภาพการ                                                        

ประชุมเอเปกในปีนี้ ผมได้เชิญชวนประ 

ธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมการประชุมในช่วง

ปลายปี ซึ่งเป็นเวทีสำาคัญที่ไทยจะผลักดัน

สร้างเสริมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในบริบท

ของโลกหลังโควิด-19 โดยสรุปแล้วไปครั้งนี้

ได้รับประโยชน์มากมาย ไม่ได้มีปัญหาอะไร

อย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กัน” พล.อ.ประยุทธ์

ระบุ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เวลา 

06.30 น. นายยาเซอร์ บิน อุสมาน อัล-รู

มัยยาน ประธานกรรมการกองทุนเพื่อการ

ลงทุนสาธารณะ (พีไอเอฟ) ราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐ                                                            

มนตรีที่ บน.6 โดย พล.อ.ประยุทธ์เปิด

เผยว่า นายยาเซอร์ บิน อุสมาน อัล-รูมัย

ยาน ระบุว่ายินดีจะให้การสนับสนุนรัฐบาล

ไทยในสิ่งที่เราประสงค์ตรงกัน และเช้าวัน

เดียวกัน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ ไม่

ได้เดินทางกลับมาด้วย เพราะตนได้มอบ

ภารกิจให้เดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบีย ไป

เก็บรายละเอียดที่หารือกันเบื้องต้นหลาย

สัปดาห์ก่อน 7-8 เรื่อง และนำานักธุรกิจไทย

ไปด้วย  

นายกฯ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่ารัฐบาล

ไม่เคยหยุดนิ่ง สิ่งสำาคัญคือเรื่องเศรษฐกิจ 

เราต้องมองไปข้างหน้า ทำางานอย่างมีวิสัย                                                              

ทัศน์ว่ าจะเดินหน้าประเทศไปทิศทาง

อย่างไร ซึ่งพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศ สิ่ง

สำาคัญที่สุด ประเทศไทยจะต้องสงบเรียบ 

ร้อย มีความสงบสุข เราเป็นแกนกลาง

ของอาเซียน ตนอยากให้ประเทศไทยเป็น

พื้นที่ที่ทุกคนอยากมาหาสู่ ใช้เป็นเวทีพูด

คุยแก้ปัญหาต่างๆ ในประเด็นภูมิภาคหรือ

ประเด็นอื่นๆ เราต้องรักษาสิ่งที่เรามีอยู่ใน

วันนี้ให้ได้ตลอดไป   โดยขอร้องสื่อซึ่งมีบท 

บาทในการชี้นำาทำาความเข้าใจประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่าย ว่าในช่วงนี้ช่วยกันทำาให้บ้าน

เมืองเราสงบสุข มีความรัก ความสามัคคี

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นาย

ยาเซอร์ บิน อุสมาน อัล-รูมัยยาน ระบุว่า 

เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุล

อะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมซาอุฯ มีคำาสั่งให้

ได้มาพบนายกฯ  โดยซาอุฯ ประสงค์ที่จะ

มีความร่วมมือกับไทยทางการค้าการลงทุน 

และด้านพลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการสำารวจพลังงานและแก๊ส รวมทั้งหวัง

จะมี Business Dialogue ร่วมกับไทย และ

ใช้ไทยเป็นฐานลงทุนในภูมิภาคด้วย

ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. นาย                                           

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐ 

มนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษปิดหลักสูตรผู้ 

นำา-นำาการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่น 12 ที่

จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพว่า การบรรยายครั้ง

นี้เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีเต็มนับตั้งแต่พ้น

ตำาแหน่ง เพราะคิดว่าเมื่อออกจากหน้าที่

แล้วไม่อยากที่จะพูดอะไรที่กระทบกระทั่ง

กับคนที่เขาทำางานอยู่โดยที่ไม่ตั้งใจ ข้อห่วง                                      

ใยของตนคือ สิ่งที่โลกกำาลังเผชิญอยู่นี้มี

ความเสี่ยงที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เมฆหมอกแห่ง

ความไม่แน่นอนนั้นมันหนาขึ้นทุกๆ วัน จน                                        

จินตนาการอนาคตยากมาก เพื่อความไม่                                              

ประมาท ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว โดยเฉพาะ

ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง อย่าง

ภาวะโควิด ยังไม่มีวี่แววว่าจะยุติได้ มีผล

ทำาให้เศรษฐกิจกระทบหนักมาก ขณะที่

ภาวะสงครามในยูเครนคงไม่ยุติกันง่ายๆ 

นายสมคิดกล่าวว่า จากวันนี้เป็นต้น

ไป เราต้องพยายามดูว่าจะใช้ทรัพยากรทั้ง 

หมดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร 

ทำาอย่างไรให้เม็ดเงินทุกเม็ดสามารถฉุด

ประเทศให้พ้นจากหลุมที่มันดูดเราอยู่ ได้                       

ทำาให้ธุรกิจลุกขึ้นมาเดินต่อได้ คิดนอก

กรอบเพื่อให้เขาอยู่ได้ จำาเป็นอย่างยิ่งและ

ท้าทายผู้ที่ทำาอยู่นี้ การบริหารงบประมาณ

แผ่นดินจะใช้วิธีการบริหารการคลังแบบ

ปกติไม่ได้ ผู้แทน 4 สถาบันหลัก ประกอบ

ด้วย สำานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ในภาวะปกติ 4 สถาบันนี้

พยายามประนีประนอมกับภาคการเมือง 

แต่ในภาวะที่ไม่ปกติ มีภาวะที่หนักหน่วง 

4 สถาบันต้องทำาหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ 

เป็น 4 เสาหลักของแผ่นดิน ถ้าท่านเสียง

แข็งใครก็เขย่าท่านไม่ได้ เชื่อตน การจัด

ทำางบประมาณต้องดูอะไรสำาคัญก่อนหลัง 

อะไรที่ไม่สำาคัญเอาไว้ก่อน แม้งบผูกพัน

สามารถชะลอหรือแช่แข็งได้ 

“4 เสาหลักอุดมด้วยคนเก่ง ท่านต้อง

ยืนแข็ง และมีทิศทางร่วมที่ชัดเจนว่าจะเอา

ประเทศไปทางไหน ต้องกล้าคิดกล้าเสนอ 

จะรอให้การเมืองคิดอย่างเดียวไม่ได้ เพราะ

เขาฝากความหวังไว้ที่คุณ เวลาแปรญัตติ 

ถ้าคุณแข็งจริงมือที่มองไม่เห็นก็ทำาอะไรไม่

ได้ เพราะพลังของท่านยิ่งใหญ่นัก ผมอยาก

จะบอกว่าต้องร่วมกัน ทั้งฝ่ายการเมือง ข้า 

ราชการ จัดลำาดับให้ดี เพราะข้างหน้าไม่รู้

จะจบที่ไหนอย่างไร แต่รู้แน่ๆ จากวันนี้ถึง

วันนั้นคือ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย” นาย

สมคิดระบุ

นายสมคิดกล่าวว่า สิ่งที่จะทำาให้เกิด

ได้ ประการแรกคือการเมือง ที่คือจุดเริ่ม

ต้นของทุกอย่าง ถ้าการเมืองดี ประเทศดี 

การเมืองอ่อนแอ ประเทศลำาบาก ประชา 

ชนลำาบาก ตอนไปพบ นพ.ประเวศ วะสี 

บอกว่า ไม่มีขั้ว ไม่มีฝ่าย เป็นทางออกของ

ประเทศได้ เชื่อว่าแนวทางสายกลางคือแนว                                                        

ทางที่ถูกต้อง คนไม่ต้องการความขัดแย้ง

แล้ว นอกจากนี้ สภาวะผู้นำาการเมืองมี

ความสำาคัญอย่างยิ่ง ต้องเอาคนที่ดีที่เก่งมา

ช่วยกัน 

ภายหลังปาฐกถาเสร็จสิ้น ผู้สื่อข่าว

พยายามถามถึงกรณีที่พรรคสร้างอนาคต

ไทยจะเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯ แต่

นายสมคิดโบกมือปฏิเสธที่จะตอบคำาถาม  

โดยระบุว่าวันนี้ ไม่สัมภาษณ์เรื่องการเมือง. 

1.9 หมื่นนาย

ประจำากรุงเทพมหานคร  กล่าวถึงการจัด

ทำาโพลคะแนนนิยมของผู้สมัครผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือจัดทำาโพลที่เกี่ยวกับ

การเลือกตั้งว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วง 7 วันก่อน

วันเลือกตั้ง ห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้ง คือ

สามารถจัดทำาได้ แต่ห้ามเผยแพร่เด็ดขาด 

เริ่มตั้งแต่วันนี้ (15 พ.ค.65) เป็นต้นไป จนถึง

เวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง หรือเวลา 

17.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 

เพื่อป้องกันทำาให้เกิดความได้เปรียบเสีย

เปรียบในการเลือกตั้ง หรือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งไปลงคะแนนให้ผู้สมัครหมายเลขใด

หมายเลขหนึ่งที่มีคะแนนนำาได้ หรือทำาให้ผู้

มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความสงสารแล้วตัดสินใจ

ลงคะแนนให้ผู้สมัครที่มีผลโพลต่ำาได้ เพราะ

มีความเป็นไปได้ทั้งสองแนวทาง

นายสำาราญกล่าวว่า ส่วนผู้มีสิทธิเลือก

ต้ังคนใดท่ีรู้ล่วงหน้าว่าไม่อาจไปใช้สิทธิลง

คะแนนเลือกต้ังในวันท่ี 22 พฤษภาคม เช่น 

ติดนัดพบแพทย์ เดินทางไปต่างประเทศ 

สามารถแจ้งเหตุได้ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน 

ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม และ 7 วัน

หลังวันเลือกตั้ง คือ ตั้งแต่วันที่ 23-29 

พฤษภาคม ผ่าน 3 ช่องทางคือ 1.ยื่นต่อ 

นายทะเบียนท้องถิ่นที่ เขตของตนด้วย

ตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน 2.ทำา

เป็นหนังสือชี้แจงเหตุทางไปรษณีย์ และ 

3.แจ้งเหตุออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.bora.

dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือผ่าน

แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) 

หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำาเป็นที่ไม่อาจไปใช้

สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก                                            

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ. 

ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ ได้จัดการประชุมกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม

การรักษาความปลอดภัยและความสงบ

เรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งฯ ในส่วนกรุง    

เทพฯ กองบัญชาการตำารวจนครบาลได้

จัดสรรกำาลังพลกว่า 18,500 นาย ในส่วน

ของพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตำารวจภูธรภาค 2 

และตำารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้จัดกำาลัง

เจ้าหน้าที่ตำารวจกว่า 500 นาย และผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติได้เน้นย้ำาให้เจ้า

หน้าที่ตำารวจทุกหน่วยวางตัวเป็นกลาง

ทางการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ

หมายภายใต้กรอบของกฎหมาย 

ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 

(บน.6) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์

ภายหลังเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา ว่า 

ช่วงนี้ใกล้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หวังอย่าง

ยิ่งว่าบ้านเมืองจะเรียบร้อย ถ้าบ้านเมืองไม่

เรียบร้อย ทุกอย่างที่เราทำามาจะสูญเปล่าไป

ทั้งหมด ขอให้แยกแยะ ขอให้ดูแลกันให้ดี  

“เรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องสำาคัญ ไม่ใช่

เรื่องที่ต้องไปทำาให้เป็นเรื่องก็อย่าทำาเลย

แล้วกัน ดีมั้ย ขอเนอะ ขอกันแล้วกัน เดี๋ยว

นายกฯ ต้องไปทำางานต่ออีก วันนี้เป็นวัน

วิสาขบูชา ขอให้ทุกคนมีความสุข ขอให้

พระคุ้มครอง ทำาความดี ทำาบุญกุศลร่วม

กัน ทำาให้ประเทศชาติไปด้วย ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ นี่คือประเทศไทยของเรา                                                   

วัฒนธรรมของเรา ขอให้ทุกคนได้ช่วยกัน                                                       

ทำาความดี ขอให้ผลบุญส่งต่อไปยังพวกเรา                                                           

ทุกคน ขอให้มีความสุขตลอดไป” พล.อ. 

ประยุทธ์กล่าว 

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของแคน

ดิเดตผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ในช่วงโค้งสุด 

ท้าย  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้

ว่าฯกทม. เบอร์ 6 ลงพื้นที่หาเสียงตลาดเช้า 

ตลาดศรีดินแดง และตลาดกลางดินแดง 

เขตดินแดง โดยมีผู้ค้าผู้ขาย รวมถึงพี่น้อง

ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของให้การตอบรับ

เป็นอย่างดี

โดย พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า วันนี้มา

เยี่ยมพี่น้องชาวแฟลตดินแดง มาแนะนำาตัว

กับพี่น้อง ส่วนใหญ่ก็รู้จักค่อนข้างมาก และ

มาขอโอกาส ขอคะแนนจากพี่น้องประชา 

ชน ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ตนทำาอะไรดีๆ ให้ก็ฝาก

พิจารณาไว้ด้วย ซึ่งการลงพื้นที่หาเสียงของ 

พล.ต.อ.อัศวิน ก็จะลงไปตามตลาด ตาม

ชุมชนทุกวัน โดยมีบางวันในช่วงเย็นก็อาจ

มีการปราศรัยย่อยบ้าง ปราศรัยใหญ่บ้าง 

จะทำาอย่างนี้ทุกวันไปจนถึงวันที่ 21 พ.ค. 

ก่อนเวลา 18.00 น. และในช่วงวันที่ 19 

พ.ค., 21 พ.ค. ก็จะมีการขึ้นรถแห่หาเสียง

รอบกรุงเทพฯ และฝากสื่อมวลชนไปถึงพี่

น้องประชาชนไปร่วมชม ร่วมฟัง และไปให้

กำาลังใจตนในเวทีปราศรัยใหญ่ที่จะมีขึ้นใน

วันที่ 20 พ.ค.65 ณ ลานคนเมืองด้วย

นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. หมายเลข 3 กล่าวว่า ในช่วงสุดท้าย

ของการหาเสียง ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะ

ต้องมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด นอกจาก

นี้ยังมีการปล่อยข่าวต่างๆ แต่สำาหรับเรื่อง

ของตนนั้น มั่นใจว่าไม่เคยมีเรื่องเสียหาย

หรือเสื่อมเสียใดๆ สิ่งที่อาจจะมีคนนำาไปดิส

เครดิต ก็มีเรื่องการที่เป็นแกนนำา กปปส. 

ซึ่งเรื่องนี้ตนพูดมาตลอดว่าไม่เคยเสียใจ

หรือซีเรียส แต่ตรงกันข้ามกลับรู้สึกภูมิใจ

กับสิ่งที่เคยได้ทำามาตลอด ตอนที่ขึ้นเวที

ปราศรัยก็ได้พูดเรื่องนี้บนเวทีด้วย โดยตน

ขอประกาศว่ายังคงยึดมั่นในอุดมการณ์มา

ตลอดเช่นเดียวกับหลายๆ คน ส่วนการ

ปราศรัยใหญ่อีกครั้ง ตามกำาหนดการคือจะ

มีในช่วงเย็นวันที่ 20 พ.ค.นี้ที่วงเวียนใหญ่ 

พรรคไทยสร้างไทย จัดกิจกรรมคารา 

วานสร้างไทยร่วมสร้างกรุงเทพฯ ปล่อยคารา 

วานรถสร้างไทย จากทุกภาคของประเทศ ไป

ยังพ้ืนท่ีต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเน้นย้ำา                                                              

นโยบาย และขอโอกาสให้ น.ต.ศิธา ทิวารี หมาย                                                                         

เลข 11 และ ส.ก.ของพรรคไทยสร้างไทยทุกเขต 

น.ต.ศิธาประกาศว่า มีความภาคภูมิ                                               

ใจในความเป็นพรรคไทยสร้างไทย เป็น

พรรคใหม่ แต่เรากล้าที่จะแสดงออกอย่าง

ตรงไปตรงมา ด้วยการส่งผู้ว่าราชการกรุง 

เทพมหานครและ ส.ก.ครบทุกเขต และใน

อนาคตเราจะทำาแบบเดียวกันกับการเลือก

ตั้งในระดับชาติ จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ครบ 

400 เขตทั่วประเทศ ส่วนผลแพ้ชนะไม่ใช่

คำาตอบ บรรทัดสุดท้ายของความสำาเร็จใน                                                    

การลงเลือกตั้ง ตลอดระยะเวลากว่า 1 

เดือนท่ีผ่านมา ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความ

มุ่งมั่นตั้งใจ และนโยบายของพรรคไทย

สร้างไทยมากขึ้น และสามารถสื่อสารกับ

พี่น้องประชาชนได้อย่างตรงไปตรงมา ได้

รับโอกาสได้รับพื้นที่ ในการแสดงจุดยืน 

นำาเสนออุดมการณ์ นำาเสนอนโยบายของ

พรรคอย่างต่อเนื่อง จนทำาให้พรรคไทยสร้าง

ไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเติบโตขึ้นมากใน

ช่วงที่ผ่านมา

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิด

เผยว่า วันท่ี 15 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. คณะ

กรรมการการเลือกต้ังประจำากรุงเทพมหานคร 

(กกต.กทม.) ได้ไลน์แจ้งด่วนมา เพื่อให้ไปให้ถ้อย                                                                         

คำาต่อคณะกรรมการฯ กรณีร้องให้ตรวจสอบ                                                                  

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหา 

นคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย เขตตล่ิงชัน หลัง

สมาคมฯ ได้ยื่นร้องเรียนเมื่อ 12 พ.ค.ท่ีผ่านมา  

ทั้งนี้ หลังจากสมาคมฯ ตรวจพบว่า

ผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคเพื่อไทยเคยต้องคำา

พิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำาความผิดเกี่ยว

กับทรัพย์ (ปล้นทรัพย์) ที่กระทำาโดยทุจริต

ตามประมวลกฎหมายอาญา และถูกจำาคุก

จริงตามคำาพิพากษาของศาลแล้ว จึงถือได้

ว่าอาจเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง ตาม ม.50 (10) แห่ง พ.ร.บ.การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 2562.
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3บทความ-ในประเทศ

‘เอกอัครศาสนูปถัมภก’

าติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ = ประ 

เทศไทย”

แยก “อย่างใด-อย่างหนึ่ง” ออกจากกัน

ไป นั่นหมายถึง 

ไม่มี “ประเทศไทย” ในสังคมโลกนี้! 

เพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือนหก เป็นวันที่ “สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า” ประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน

“คนละปี” แต่ตรง “วันและเดือน” เดียวกัน เมื่อ  

๒๕๖๕ ปี ล่วงแล้ว!

เรียกว่า “วันวิสาขบูชา”

นอกจากเป็นวันสำาคัญของชาวพุทธทั่วโลกแล้ว

“สหประชาชาติ” ยังยกย่องวันนี้ เป็น “วันสำาคัญสากล

ของโลก” ด้วย!

ในความก่อเกิดเป็นชาติ ไทย-คนไทยปรากฏใน

ประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ โลก จากยุคสุโขทัย

จนถึงยุครัตนโกสินทร์ทุกวันนี้ ใกล้จะพันปีแล้ว

คำาว่า “ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์” หลอมรวม

เป็นเนื้อไทย “เนื้อเดียวกัน” ไม่แยกแตกออกจากกันเลย!

“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” 

เมื่อทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นองค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์ 

มีพระราชปณิธานว่า.......

“ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระศาสนา ป้องกันขอบ

ขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี”

นับจากรัชกาลที่ ๑ จนถึง รัชกาลที่ ๑๐ ณ ปัจจุบัน 

พระมหากษัตริย์ “ทุกพระองค์” ทรงสืบสานพระราช

ปณิธานนั้น “เคร่งครัด-มั่นคง”

“ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์” ร้อยรัดความเป็น 

“ไทย” อันจะมีสิ่งใด หรือใคร มาแยกไปจากกันมิได้

“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาล 

ปัจจุบัน ณ วันเสด็จขึ้นครองราชย์ ๔ พ.ค.๖๒ 

มีพระปฐมบรมราชโองการว่า....

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

สิ่งแรกที่พสกนิกรทั้งประเทศเห็น คือ 

พระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในงานพระศาสนา ควบ 

คู่กับการสอดส่องดูแล สุข-ทุกข์อาณาประชาราษฎร และ

ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด 

ไม่เพียงจัดระเบียบบ้านเมือง โดยเฉพาะรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ และคู คลอง ในกรุงเทพฯ เท่านั้น

ทรงเริ่มพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านสู่ความยั่งยืน 

ด้วยโครงการต่างๆ เช่นโครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล  

เป็นต้นด้วย

ด้วยเข้าใจคำาว่า “อกเขา-อกเรา” เราไม่เหยียบตีนเขา  ใครก็

อย่ามาเหยียบตีนเรา

ประชาธิปไตย หัวใจมันมีแค่นี้ และอยู่ตรงนี้แหละ!

“ทุกศาสนา” ล้วนสอนคนให้เป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้น

ฉะนั้น ใครจะนับถือศาสนาอะไร จะแปลกตรงไหน?

เพราะลงท้าย...

ศาสนานั้นๆ ก็จะผลิต “พลเมืองดี” มีคุณธรรม ออกมา

เป็นประชาชนคนไทย ให้อยู่ร่วมแผ่นดินในความเป็น “ชาติ-

ศาสนา-พระมหากษัตริย์” เป็นไทยเนื้อเดียวกัน

ได้ยินคำาว่า “พระมหากษัตริย์” ทรงเป็น “องค์เอกอัคร

ศาสนูปถัมภก” กันมาตลอด 

แล้วทีนี้  เข้าใจกันหรือยังล่ะว่า คำาว่า “เอกอัคร

ศาสนูปถัมภก” นั้น ความหมาย กว้าง-ลึก อย่างไร? 

ก็ควรเข้าใจให้ตรงกัน......

นั่นคือ คำาว่า “ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์” ไม่ได้

ผูกขาดว่าเป็นพระพุทธศาสนาอย่างเดียว

แต่หมายรวมถึง “ทุกศาสนา” ในประเทศที่รัฐรับรอง  

มีทั้่งศาสนาพุทธ, ศาสนาอิสลาม, ศาสนาคริสต์, ศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ 

ที่พระมหากษัตริย์ “องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก” ทรงต้อง

ทำานุบำารุงด้วย

นี้คือ ความเป็น “อารยชน-อารยชาติ” ของไทย นับแต่ก่อ

เกิด ก็ควรเข้าใจ และภูมิใจกัน

เห็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ

พระบรมราชินี ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ๒ วันติด 

คือ เมื่อ ๑๔ พฤษภา เสด็จฯ ไปในการตั้งเปรียญ พระภิกษุ

และสามเณร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

และเมื่อวาน ๑๕ พฤษภา เสด็จฯ ไปทรงเวียนเทียนใน

พระราชพิธีวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

อีก

ทรงสืบสานพระราชปณิธาน องค์พระปฐมบรมราชจักรี

วงศ์ “อุปถัมภก ยอยกพระศาสนา” เป็นที่ปลาบปลื้ม  เป็นที่ 

“ฝึกฟื้นใจเมือง” ยิ่งนัก

พระมหากษัตริย์ ทรงทศพิธราชธรรม และทรงหมั่นใน

งานพระศาสนาเช่นนี้ แผ่นดินจะร่มเย็น แผ่กิ่งก้านปกเกศ-

ปกเกล้าเหล่าไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ สืบต่อแต่นี้ เป็นที่หวังได้

สุดท้าย อ่านๆ เฟซมา มีอะไรจะลอกมาเล่า ดังต่อไปนี้

............................

Chalermporn Yooprateth

#ทรงพระเจริญ

พระอารมณ์ขันของในหลวง ถ่ายทอดมาเล่าให้ฟังอีกต่อ

นะครับ

จะเล่าเรื่องที่ซาบซึ้ง ที่สุดในรอบปีนี้ เรื่องนึงของเรา ให้

ฟังนะ..

เมื่อวานท่านทูตออสเตรเลีย ซึ่งครบกำาหนด หมดเวลา

ประจำาประเทศไทย ต้องเข้าวังกราบบังคมทูลลาในหลวง 

(ขออภัยถ้าเขียนไม่ถูกต้อง ตามคำาราชาศัพท์)

ท่านทูตก็เป็นกังวลว่า จะคุยอะไรกับในหลวงของเรา

ดี? ก็เลยมาปรึกษากับคนไทยในสถานทูตชื่อพี่แอล ก็เลย

บอกว่า โดยปรกติทุกคนก็จะคุยแต่เรื่องเครียดๆ ระวังตัวกัน 

ท่านทูตก็คุยเรื่องโจ๊กของชื่อท่านให้ในหลวงท่านฟังสิ 

เพราะท่านทูตคนนี้ ท่านชื่อ Mr. Arun McKinnon

ในหลวงท่านก็รับฟัง เพราะท่านทูตคนนี้ตัวใหญ่ อ้วน

มากๆ 

เรื่องโจ๊ก ก็คือ..เวลาไปที่ ไหนๆ..คนไทยก็จะเรียกท่าน

ว่า “นายอลัน มัก-กิน-นอน” ท่านก็เอาโจ๊กนี้ ไปเล่า สนทนา

ให้ในหลวงฟัง 

และ..กราบบังคมทูลว่า..ถนนซอยที่ข้างๆ สถานทูต

ญี่ปุ่น ตัดเข้าไปถึงสถานทูตออสเตรเลีย ยังไม่มีชื่อซอยเลย 

เพราะข้างๆ กำาลังก่อสร้างเป็นศูนย์การค้าใหญ่ เต็มพื้นที่ไป

จรดสี่แยกวิทยุอยู่ตอนนี้..

มาวันนี้..เมื่อกี้นี้..สำานักพระราชวัง โทรมาหาพี่แอล  

(หน้าห้องท่านทูต) แจ้งให้ทราบว่า 

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ชื่อซอย” ที่จะเข้า

มายังสถานทูต ตามที่ท่านทูตขอไป!!!! คือ “ซอยอรุณมักกิน

นอน”

#ซอยอรุณมักกินนอน #อ่านเจอมาน่ารักดี

เครดิต@cookie97020934 request that a name be 

given by  His Majesty to the Soi on which the  Embassy 

of the Commonwealth of  Australia to the Kingdom of 

Thailand is located.

by the Command of His Majesty  the King, I have 

further the honour  make know to each and on that His  

Majesty the King had granted the  following name to the 

Soi on which  the Embassy of the Commonwealth  of 

Australia to the Kingdom of  Thailand is located:

“ซอยอรุณมักกินนอน” 

Transcribed as “Soi ArunMckinnon” Henceforth, 

on the  authorities concerned in such matter shall be 

informed accordingly.

With best wishes and warm  personal regards,

Yours Sincerely, 

Air Chief Marshal ........

ครับ.....

จบเท่านี้ ขอความเป็นไทย ทั้่งกายและใจของทุกท่าน 

จงประสบศานต์.

กับงานพระศาสนา โดยเฉพาะวันสำาคัญทางพระพุทธ

ศาสนา 

“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “สมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

ทรงเคร่งครัดปฏิบัติบูชา สม่ำาเสมอ 

เป็นที่ปลาบปลื้ม ปีติ ยินดี ไม่เพียงกับพสกนิกรไทย

เท่านั้น กระทั่งชาวพุทธทั่วโลก ก็พลอยปีติ ยินดีไปด้วย

บางคนสงสัย “ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์” ในความ

เป็นชาติไทย นั้น 

คำาว่าศาสนา หมายถึง “พระพุทธศาสนา” อย่างเดียวหรือ

อย่างไร?

ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ เรามาทำาความเข้าใจกันให้ถูก

ต้องกันวันนี้เลย

คำาว่า “ศาสนา” ในความเป็น ๓ เสาหลัก ของชาติไทย 

นั้น หมายรวมถึง “ทุกศาสนา” ในประเทศไทย ที่รัฐรับรอง 

เพราะในเรื่องศาสนา นับแต่มีชาติ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

ของไทย พระราชทานเสรีภาพประชาชนในการเลือกนับถือ

ไม่มีการบังคับ ว่าคนไทยจะต้องนับถือแต่ศาสนาพุทธ

เท่านั้น อีกทั้งคนไทยประกอบด้วยหลายเชื้อชาติมารวมกัน 

และในความที่แต่ละศาสนา ล้วนมุ่งสอนให้เป็นคนดีเหมือนกัน

ทั้งนั้น

ฉะนั้น ใครจะนับถือศาสนาไหน ตามแต่ใจศรัทธา ไม่

บังคับ แม้พุทธศาสนาเป็น “ศาสนาหลักของชาติ” นับแต่ก่อ

เกิด ก็ตาม  

คำาสอนพุทธศาสนา เนื้อแท้คือ “แก่นประชาธิปไตย”

พุทธสอนให้ “คิดดี-พูดดี-ทำาดี” อะไรที่คนอื่นทำากับเรา

แล้ว เราไม่ชอบ ทำานองเดียวกัน 

เราก็อย่าไปทำาอย่างนั้้่นกับคนอื่น เพราะเขาก็ต้องไม่ชอบ

เช่นกัน

นี่คือ หลักสิทธิมนุษยชน ให้อิสรภาพ-เสรีภาพในความ

เป็นคน เคารพ ให้เกียรติ “สิทธิเขา-สิทธิเรา” ไม่ก้าวก่ายกัน

คนไทย ซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก จึงใจกว้าง 

ก็บตกสีสัน นายกฯ ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บิน

ลัดฟ้าเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี สหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วม

เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน-สหรัฐฯ (สมัยพิเศษ) ที่จัด

ขึ้นเพื่อกระชับสัมพันธ์ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ  45 

ปี ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับสหรัฐฯ

 ซึ่งนายกฯ ลุงตู่ ในฐานะผู้นำาประเทศไทย และเจ้าภาพ

จัดการประชุมเอเปกในปลายปี 2565 ได้ ใช้ โอกาสนี้กระทบ

ไหล่ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ รัฐมนตรี และภาค

ธุรกิจ ภาคเอกชนของสหรัฐเอมริกา รวมถึงการประชุมสำาคัญๆ 

อีกหลายวง ก่อนถือโอกาสพบปะชุมชนคนไทยในสหรัฐฯ ที่มา

ต้อนรับและให้กำาลังใจนายกฯ ลุงตู่กันอย่างอบอุ่น

 และการพบคนไทยในสหรัฐฯ รอบนี้ต่างจากทุกครั้ง  

เพราะนายกฯ ลุงตู่ไม่ได้แค่มาพูดคุย และรับฟังปัญหาเหมือน

ที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ครั้งนี้ ได้หอบเอาผลงานของรัฐบาลมา

โชว์ให้คนไทยในต่างแดนได้รับรู้

รับชมเพียบ โดยลุงตู่จัดวีดิทัศน์ 

รวบรวมผลงานด้านต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นในสมัยรัฐบาลปัจจุบัน พร้อม

นั่งแจกแจงทุกผลงานด้วยตัวเอง

ทั้งด้านการพัฒนาโครง 

สร้างพื้นฐาน การสร้างถนน

มอเตอร์เวย์ รถไฟสายต่างๆ 

สนามบิน โครงการเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การ

พัฒนาคูคลอง พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน รวมถึงการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ ได้รับคำาชื่นชมจาก

องค์การอนามัยโลก (WHO) และนานาประเทศ

นายกฯ ลุงตู่ยังบอกกับคนไทยในต่างแดนด้วยว่า 

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศดีขึ้น  

การติดเชื้อต่ำากว่าหมื่นมาหลายวัน แต่ก็ยังขอให้ทุกคนยัง

ระมัดระวังและฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนดีกว่าไม่ฉีด เพราะป้องกัน

ไม่ให้ตายหรือป่วยหนัก หลายคนก็เป็นห่วงว่าฉีดแล้วจะเป็น

โน่นเป็นนี่ แต่ตนเองก็ฉีดมาแล้วตั้ง 4 เข็ม” ก่อนเล่าอย่าง

อารมณ์ดีอีกว่า “อาทิตย์นี้ผมเองก็ถูกทะลวงจมูกประมาณ 15 

ครั้งแล้ว ไปงานทุกครั้งตรวจทุกครั้ง แต่มานี่เจ็บน้อยหน่อย 

เพราะเริ่มชินแล้ว”

และสังเกตมารอบนี้นายกฯ ลุงตู่อารมณ์ดีเป็นพิเศษ มี

รอยยิ้มตลอดที่พูดคุยกับชุมชนคนไทย จนเผลอพูดไปนานร่วม 

1 ชั่วโมง พร้อมยังปากหวานด้วยว่า “เห็นหน้าทุกคนแล้วมี

ความสุข แต่หากใครไม่มีความสุขให้มาบอกรัฐมนตรี” ทำาเอา

ทุกคนหัวเราะ รวมถึงทีมรัฐมนตรีที่นั่งอยู่แถวหน้าก็พากัน

หัวเราะไปตามๆ กัน

แหม..มาสหรัฐฯ รอบนี้ดู “ลุงตู่” จะมีความสุข ได้พูดคุย

เห็นหน้าคนไทยแล้วก็ยิ้มแย้มแฮปปี้ไปหมด อิอิ.

บรรจง

เห็นหน้าแล้วมีความสุข

เ

พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์ โอชา

ท่าที่ดูๆ จากเนื้อหา รายละเอียด ใน แถลง 

การณ์ร่วม ระหว่างชาติอาเซียนกับคุณพ่อ

อเมริกา หลังการแห่เดินทางไปเยือนผู้เฒ่า 

โจ ซึมเซา ถึงหัวกระไดบ้าน คงไม่น่าจะมีอะไรที่

ต้องเก็บมาคิดมาก หรือคิดเล็ก-คิดน้อย มากมาย

ซักเท่าไหร่ คือออกไปทาง ว่ากันไปตามเพลง ซะ

เป็นหลักใหญ่ หรืออย่างที่สื่อทางการของจีนเขา

สรุปเอาไว้คร่าวๆ นั่นแหละว่า เต็มไปด้วยคำาพูดใน

เชิง สัญลักษณ์  ที่ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะนำาไปสู่ การ

ปฏิบัติ แบบเอาจริง-เอาจังแต่อย่างใด...

คือคงต้องยอมรับว่า...อาเซียนยุคนี้กับยุคโน้น 

มันออกจะผิดแผก แตกต่าง แบบคนละเรื่อง-คนละ

ม้วน อย่างเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จากยุคที่

เคยต้องแยกข้าง แยกฝ่าย แบ่งเป็นซีต้ง ซีโต้ กับ

เป็นสหพันธ์อินโดจีน หรือแม้แต่ยุคที่รวมกันเป็น 

10 ชาติอาเซียน แต่บางชาติ บางประเทศ ยังหนี

ไม่พ้นต้องระหองระแหงกับยักษ์ ใหญ่แห่งภูมิภาค

อย่างคุณพี่จีน ในเรื่องน่านน้ำา เรื่องเกาะโน้น เกาะ

นี้ จนกว่าจะออก แถลงการณ์ร่วม ของอาเซียน

ในแต่ละที ต้องอาศัยกำาลังภายใน ต้องเจอกับแรง

ผลัก แรงดัน ชนิดต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไข ถ้อยคำา

ในแถลงการณ์กันเป็นวรรค เป็นประโยค หรือเป็น

แต่ละคำาแต่ละบรรทัดเอาเลยก็ยังมี....

แต่จะด้วยความ น่ิม หรือความเช่ียวชาญใน

การลอดเล้ือย โอบกระหวัดรัดพัน ของ พญามังกร

จีน รวมท้ังความ หยาบ ความสาก ไปจนถึงความ

ถ่อยของ พญาอินทรี ก็แล้วแต่จะคิดกันเอาเอง ย่ิง

นานวัน...สัมพันธภาพระหว่างบรรดาชาติอาเซียนกับ 

2 อภิมหาอำานาจ ท่ีพยายามไล่จิก ไล่ตี กันภายใน

ภูมิภาคแบบชนิดหนักหน่วง รุนแรง ย่ิงเข้าไปทุกที 

ค่อนข้างท่ีจะเป็นอะไรท่ี ลงตัว ย่ิงข้ึนเรื่อยๆ คือต่าง

พร้อมท่ีจะ ปลอดภัยเอาไว้ก่อน ด้วยกันท้ังส้ิน ท้ังปวง 

แทบไม่มีประเทศหน่ึง ประเทศใด ท่ีคิดจะแกว่งปาก

หาเท้า หรือแกว่งตีนหาเส้ียน แม้แต่ประเทศท่ีเคยจูบ

ปาก เคยไซ้ไป-ไซ้มา หรือกระท่ังเคย เก็บสบู่ ให้กับ

คุณพ่ออเมริกามาโดยตลอด... 

แม้แต่ประเทศ สิงคโปร์ ที่เคยเปิดบ้าน เปิด

ประเทศ  เคยแปลงสภาพตัวเองเป็น อู่ต่อเรือ ให้

กับเรือรบอเมริกา  เคยแสดงความพร้อมที่จะเป็น ใบ

บัว หรือเป็นส่วนหนึ่งของ ฐานทัพลอยน้ำา ตั้งแต่เมื่อ

หลายสิบปีที่แล้ว แต่เอาไป-เอามา...กระทั่งผู้นำาอย่าง

ท่านนายกรัฐมนตรี หลี  เซียนหลุง ท่านยังอดไม่ได้ที่

จะออกมา อบรม คุณพ่ออเมริกา ในเรื่องการคิดจะ

ต่อต้านจีน ปิดล้อมจีน ที่กำาลังกลายสภาพเป็นประเทศ 

มหาอำานาจทางเศรษฐกิจอันดับ  1 ของโลก ในอีกไม่

นาน-ไม่ช้า ว่ามีแต่จะนำามาซึ่งความเดือดร้อนให้กับ

ประเทศต่างๆ ที่มีแต่อยากจะ หาเงิน-หาทอง ไม่ได้

อยากจะ หาเรื่อง กับผู้หนึ่ง-ผู้ใดเอาเลยแม้แต่น้อย...

หรือฟิลิปปินส์ที่เคยเป็นฐานทัพ ฐานปฏิบัติทาง

อากาศของคุณพ่ออเมริกามานานแสนนาน แถมยัง

ต้องมีเรื่องระหองระแหงกับจีนเรื่องการจับปง จับ

ปลา การหาน้ำามันตามชายฝั่งทะเลอยู่จนตราบเท่า

ทุกวันนี้ แต่ก็อย่างที่ประธานาธิบดี ดูเตอร์เต ท่านได้

ย้อนถามนักข่าวฝรั่งไปแล้วนั่นแหละว่า ถ้าหาก ผัว

กับเมีย เกิดตีกันขึ้นมา  ระหว่างเมียกับผัวใครน่าที่จะ

เป็นฝ่ายเจ็บตัวมากกว่า การวางระยะห่าง-ระยะเคียง

กับมหาอำานาจอย่างจีนของฟิลิปปินส์ยุคนี้ จึงแทบเป็น

คนละเรื่อง-คนละม้วนกับยุคอดีตประธานาธิบดี เบนิก 

โน หรือ เบนิโญ อากีโน ที่เคยก่อให้เกิดปัญหาในการ

ออก แถลงการณ์ร่วม ของชาติอาเซียนในแต่ละครั้ง 

แต่ละครา...

แน่ล่ะว่า...ภายใต้สภาพเช่นนี้ ผู้ที่สุดแสนจะลื่น

ไหล ผู้ที่แสดงออกถึงขีดความสามารถในการ ลับ-

ลวง-ครางง์ง์ง์ มาตลอด 7 ปี-8 ปี อย่างท่านนายกฯ 

บิ๊กตู่ ของหมู่เฮา คงไม่น่าถึงกับคิดจะ เก็บสบู่ ให้กับ

คุณพ่ออเมริกาเอาง่ายๆ โดยจังหวะลีลาที่แสดงออกถึง

ความเชี่ยวชาญในการเด้งเชือก ฉากหลบ มุดจั๊กกะแร้

ฝ่ายตรงกันข้าม ออกมาเต้นย็อกๆ แย็กๆ กลางเวที

ได้ถึง 7 ปี-8 ปี น่าจะพอเป็นตัวรับประกัน การันตี 

ได้ตามสมควร ว่าระหว่างที่ต้องไซ้ไป-ไซ้มากับคุณ

พ่ออเมริกาหรือคุณพี่ญี่ปุ่น ยุ่นปี่ ก็เถอะ  แต่ถ้าลอง

ได้จังหวะ ได้ โอกาสขึ้นมาเมื่อไหร่ ความเป็นไปได้

ในการโดดกัดหัว ดูดสมอง ตามแบบฉบับ สยามไม                 

เซชั่น ก็ใช่ว่าจะไม่มีเอาเสียเลย...

ด้วยเหตุน้ี...เลยคงไม่ถึงกับต้องไปคิดมาก หรือ

คิดเล็ก-คิดน้อยจนเกินไป สำาหรับความเคล่ือนไหว

ของชาติอาเซียนท้ังหลายในการหาจุดลงตัว ระหว่าง

ความสัมพันธ์กับ  2 อภิมหาอำานาจอย่างอเมริกาและ

จีนหรือกระท่ังรัสเซีย เพราะยังไงก็คงต้อง เอาตัวรอด 

เข้าไว้ก่อนน่ันแหละ สำาหรับชาติอาเซียนในแต่ละชาติ 

ย่ิงแทบไม่มีปัญหาเรื่องอุดมคติ อุดมการณ์ แบบช่วง

ยุค สงครามเย็น เข้ามาเก่ียวข้องด้วย เรื่องของเงินๆ-

ทองๆ หรือเรื่องของ ผลประโยชน์ จึงย่อมอยู่เหนือส่ิง

อื่นใดอยู่แล้วแน่ๆ และในเมื่อคุณพ่ออเมริกาท่านออก

อาการ ต๋ึงหนืด คิดจะควักเงินแค่ 150 ล้านดอลลาร์

เท่าน้ันเองให้กับการสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภค

ข้ันพ้ืนฐานของอาเซียนท้ัง 10  ชาติ เทียบไม่ได้กับ

กว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ท่ีเอาไว้ช่วยยูเครนเพียงแค่

ประเทศเดียว ดังน้ัน...ยังไงๆ ก็คงสู้คุณพ่ีจีน ท่ีพร้อม

จะ เส่ียส่ังลุย มาโดยตลอด ไม่ได้อยู่ดี...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันน้ี...จาก Arleigh A.  Burke... 

“There never is a  convenient place to fight 

a war  when the other man starts it. - ไม่เคยมี

สถานที่อันเหมาะสมกับการต่อสู้ศึกสงคราม ในเมื่อ

คนอื่นเป็นผู้เริ่มขึ้นก่อน...”

เ

“ช

ยังไม่ถึงกับต้องคิดมากหรือคิดเล็ก-คิดน้อย
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด www.thaipost.net กลับ

ถึงแผนดินไทยเปนที่เรียบรอย “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

หลังบินเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา 

สมัยพิเศษ ท่ีกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ทามกลางกระแสการ

เฝาจับตาความตึงเครียดสงครามรัส                                               

เซีย-ยูเครน มีโอกาสไดหารือกับประ                                                   

ธานาธิบดี โจ ไบเดน ประธานสภา                                                  

ผูแทนสหรัฐ รัฐมนตรีผูแทนระดับสูง                                                           

ของหน�วยงานดานตางๆ พล.อ.ประ 

ยุทธ นายกฯ ยืนยันการประชุมถือ

เปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญจะเรงผลักดัน

ความรวมมือใหเปนรูปธรรมระหวาง

อาเซียนกับสหรัฐที่จะเปนประโยชน

กับประเทศไทย โดยเฉพะความมั่นคง

ดานสาธารณสุข พลังงาน พัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุนการฟนฟู

หลังโควิด-19 อยางยั่งยืน พรอมกับ

เทียบเชิญประธานาธิบดีสหรัฐเขารวมการประชุมเอเปกที่ ไทยเปน

เจาภาพปลายปนี้ ย้ําการประชุมครั้งนี้ ไดรับประโยชน ไมมีปญหา

อยางที่วิพากษวิจารณ

@ “หมอหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) บินรวมประชุมรัฐมนตรี

สาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 15 และรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-

สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ระหวางวัน

ที่ 13-15 พ.ค. ที่เมืองบาหลี อินโด   

นีเซีย ที่มีวาระสําคัญการรับรองเอก 

สารเชิงนโยบายของอาเซียนและแผน

งานดานสาธารณสุขระยะเวลา 5 ป               

เพ� อสรางความมั่นคงดานสุขภาพภูมิ                      

ภาคอาเซียน ตอยอดดวยเชิญประ 

เทศที่เปนสมาชิกของเอเปกมาประชุม

ระดับสูงวาดวยสุขภาพและเศรษฐกิจ 

ที่ สธ.ไทยจะเปนเจาภาพจัดประชุม

ในเดือนสิงหาคม 65 และจะขอรับ

การสนับสนุนใหไทยเปนประเทศท่ีต้ังของศูนยอาเซียนดานสาธารณ 

สุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม ที่อยูระหวางคัดเลือกประเทศที่ตั้งศูนย 

โดยมีประเทศคูแขงคืออินโดนีเซียและเวียดนาม 

@ สถานการณ โควิดเริ่มดีขึ้นเร� อยๆ ผูติดเชื้อรายใหมและ

ยอดผูเสียชีวิตลดลงทุกวัน นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) เตรียมชงศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ปรับลด

ระดับการเตือนภัยสุขภาพกรณีโรคโควิด-19 จากระดับ 3 เปน 

ระดับ 2 สถานบันเทิงผับ-บารกลับมาเปดไดหมด เวนกลุม 608 งด

รวมกิจกรรมรวมกลุม แตขณะเดียวกันชวงเปดภาคเรียนที่จะเปน

รูปแบบ On-site พรอมกันทั่วประเทศ

วันที่ 17 พ.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ นายก

รัฐมนตรี กําชับทุกฝายที่เกี่ยวของปฏิ                                                    

บัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ใน                                                     

การปองกันและควบคุมการแพรระบาด

โรคโควิด-19 อยางเครงครัด ใหความ

สําคัญการเดินทางไปโรงเรียนโดย

เฉพาะการเดินทางดวยระบบขนสงมวล 

ชน ทั้งรถเมล โดยสาร รถไฟ รถไฟฟา 

เรือโดยสาร ใหหน�วยงานที่เกี่ยวของ

เตรียมพรอมอํานวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยในการบริการรองรับผู โดยสารที่จะมีมากขึ้นในชวง

เปดเทอม

@ ยังคงเคล� อนไหวปนกระแส เพจเฟซบุก “CARE คิด เคล� อน 

ไทย” เครือขายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่หลบหนี

คดีอยูตางประเทศ โพสตขอความในเฟซบุก “ถาระบอบทักษิณยัง

อยู เมืองไทยไปไกลแน�” พรอมสรุป 13 ขอ อวยไสแตกถาระบอบ

ทักษิณยังอยู เมืองไทยในวันนี้จะปงขนาดไหน “ปญหายาเสพติด                                                     

จะหมดไป 30 บาทรักษาทุกโรคจะ                    

สะดวกกวาเดิม กองทุนหมูบานจะ

พัฒนาเปนธนาคารหมูบาน คนไทย

จะหายจากความยากจน.. ฯลฯ” สําทับ                                                      

ดวย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธาน

คณะที่ปรึกษาดานการมีสวนรวมและ

นวัตกรรม พรรคเพ� อไทย เปดฐานที่

มั่นเกาคนเสื้อแดงที่อิมพีเรียลสําโรง

เชิญชวนพี่นองเสื้อแดง “กลับบาน” 

รวมกับพรรคเพ� อไทยเตรียมพรอมสูศึก

เลือกตั้งเปลี่ยนแปลงประเทศ “แลนด

สไลดทั้งแผนดิน” ทวงคืนอํานาจรัฐ 

ใหประเทศชาติจะกลับมาเจริญอีกครั้ง   

@ เขาสูโคงสุดทายเลือกต้ังผูวาฯ กทม. ผูสมัครแตละคน

แตละคายเพ่ิมเท่ียวลงพ้ืนท่ีท่ัวพระนคร ต้ังแตเชาตรูยันคํ่า งัดกลยุทธ

นโยบายเด็ดมัดใจคนกรุงเทพฯ ถึงแม “ชัชชาติ สิทธิพันธ”ุ ผูสมัคร

อิสระคะแนนนิยมนําโดงต้ังแตไกโห ลาสุดโพลสถาบันพระปกเกลา 

ชัชชาติ นํา 42.4 เปอรเซ็นต แตอยาลืมวาอีก 18.2 เปอรเซ็นตยังไม

ตัดสินใจเลือกใคร สามารถกําหนดตัวผูวาฯ ได กอนถึงวันเลือกต้ังอยา

ลืมเช็กสิทธ์ิตัวเอง หากไมสามารถไปใชสิทธ์ิได ตองแจงเหตุจําเปน 

กอนเลือกต้ัง 7 วัน (15-21 พ.ค.65) หรือภายใน 7 วันหลังเลือกต้ัง 

(23-29 พ.ค.65) ผานออนไลนท่ี เว็บไซตสํานักบริหารการทะเบียน หรือ

แอปพลิเคชัน Smart Vote เพิกเฉยถูกจํากัดสิทธิทางการเมืองถึง 2 ป.

พลาญชัย

นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต 

แพทองธาร ชินวัตร

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

ไ

อนุทิน ชาญวีรกูล

บเปนวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและทรงคุณคาอยางย่ิงของสถาบัน

พระปกเกลา ที่ไดจัดใหมีการประกวดรางวัลพระปกเกลาทอง 

คํา เพ� อคัดสรรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลงานโดดเดน

และสรางสรรคนวัตกรรมทางการบริหารงานทองถิ่น โดยเปา

หมายสุดทายเพ� อใหผลงานของนวัตกรรมนั้นสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ หรืออาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา พื้นที่

ของชุมชนเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญในการสรางนวัตกรรม กอให

เกิดแนวคิด ทฤษฎี การปฏิบัติที่เปนไปเพ� อแกปญหาของพื้นที่ และเพ� อ

ความสุขที่ยั่งยืนของประชาชนและคนในชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลวังหามแห เปนตําบลหนึ่งที่อยูใน

อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ผืนดินมีสภาพแหงแลงตอ

เน� องกันมาเปนเวลายาวนาน ปลูกตนไมไมไดเลย สงผลใหไมสามารถ

ปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ตองใชน้ําเปนจํานวนมาก แมแตน้ําด� มหรือ

บริโภคชวงหนาแลง  คนในชุมชนยังตองไปซื้อน้ําจากตางพื้นที่มาใชอุป                                                                               

โภคบริโภค ปญหาการขาดน้ําที่วังหามแห เปนปญหาใหญที่สงผลตอ

เศรษฐกิจและรายไดของคนในชุมชน ยิ่งไปกวานั้นตอนหนาฝน มีฝน

ตกลงมามากๆ ผืนดินก็อุมน้ําไว เกิดสภาพน้ําทวมขัง ใชเวลานานกวา

นํ้าจะลด ทําใหเกิดนํ้าเน�าเสียสงกล่ินเหม็นไปท่ัวบริเวณท่ีนํ้าทวมขัง สภาพ

ปญหาที่ไมเอื้อตอการทํามาหากินและการมีชีวิตอยูของทองที่ ทําใหคน

หนุมคนสาวที่ยังมีกําลังแรงงานตางออกไปหางานทําในเมืองใหญนอก

ชุมชน ทิ้งใหในชุมชนมีแตคนแกและเด็กเล็กเทานั้น ปญหาเชนนี้เกิด

ขึ้นมารุนสูรุน และทองถิ่นไมเคยแกปญหานี้ ไดเลย 

ไฉน อําไพริน นายก อบต.วังหามแห ไดเก็บเร� องนี้มาขบคิดและ

หาทางแกไขปญหาตลอดมา จนวันหนึ่งไดไปสนทนาธรรมกับ หลวงพอ

สมาน แสงศรี และไดปรารภถึงปญหานี้ของทองถิ่น หลวงพอสมานได

แชรประสบการณของการเคยไปดูงาน “ธนาคารน้ําใตดิน” จากประ                  

เทศญี่ปุน ซึ่งนับเปนจุดกําเนิดที่ทําใหนายก อบต.หันมาสนใจและทํา 

การศึกษาเร� องนี้อยางจริงจังโดยจัดใหมีการประชาคม เชิญคนในชุมชน

มารวมคิดและวางแผน โดยมีวัตถุประสงครวมกันคือ ตองการใหตําบล

วังหามแหแกไขปญหา “น้ําแลง-น้ําทวม” แตในการดําเนินการพบปญ 

หาใหญคือ เน� องจากในการทําธนาคารน้ําใตดินตองการที่ดิน แตชาว

บานบางกลุมไมเขาใจและไมอยากเสียที่ดิน  

นายก อบต.และทีมซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ อบต.และคนใน

ชุมชนจึงวางแผนทําธนาคารน้ําใตดินเฉพาะจุด โดยเลือกจุดที่มีปญหา

มากๆ และคนในชุมชนใหความรวมมือบริจาคที่ดิน โดยโครงการเบื้อง

แรกทําไดเพียง 10 จุด แตเม� อทําเสร็จแลวก็ประสบผลสําเร็จ รอพิสูจน

ความสําเร็จ 3 ป ฝนมา น้ําไมขัง ถึงหนาแลง ธนาคารอุมน้ําไวได เกิด

ความอุดมสมบูรณในพื้นที่ ซึ่งจากความสําเร็จในระยะแรกนั้น ไดสงผล

ใหคนในชุมชนมีความเขาใจโครงการนี้ผานผลสําเร็จเปนที่ประจักษแก

สายตา จวบจนปจจุบันมีจํานวนบอ “ธนาคารน้ําใตดิน” เพิ่มมากขึ้น

มากกวา 200 บอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเปนที่น�าช� นใจทําใหชาวบานวังหาม

แหทั้งตําบล มีรายได มีกิน มีใช และเกิดประโยชนสูงสุดในเชิงรายได 

เศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยู

จากปญหานํ้าท่ีแกไขไปไดเร� องหน่ึง สงผลใหมีการพัฒนาดานอ� นๆ 

ตามมา เม� อผืนดินกลับมาชุมช� นสามารถทําการเกษตรและเล้ียงสัตวได 

นายก อบต.ก็สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาคน คุณรุง แกวทอง เปนกรณี

ตัวอยางท่ีตองเลาถึงในท่ีน้ี คุณรุงเปนคนในตําบลวังหามแหท่ีมีปญหาโรค

ภัยไขเจ็บ แตเปนคนขยันขันแข็งในการทํามาหากินและเปนคนไมหยุดน่ิง 

เม� อมีนํ้าในการทําการเกษตรไดมากข้ึน ก็ตอยอดเปนการเล้ียงปลา เล้ียง

กบ และเผยแพรความรูออกไปอยางตอเน� อง สรางรายไดใหกับชุมชนวัง

หามแห เม� อดินดี นํ้าดี  สามารถทําเกษตรและปศุสัตวไดก็ทําใหมีผลิตผล

ท่ีดีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของทองตลาด ทําใหชาวบานลืมตาอาปากได 

อันเปนนวัตกรรมการบูรณาการองคความรูสงเสริมการประกอบอาชีพ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตพัฒนาใหเขากับวิถีชีวิตและ

สภาพของทองถ่ิน บานของรุง แกวทอง เปนองคความรูท่ีเติมเต็มความรู

ใหมอยูตลอดเวลา เปนแหลงเรียนรูของชุมชนวังหามแหและผูท่ีมาศึกษา

ดูงานจากภายนอก ซ่ึงไดถายทอดใหอยางหมดเปลือกไมปดบัง จนเปน

ท่ีรักและเคารพชาวบานเปนอยางมาก

ภาพความสําเร็จนี้เกิดขึ้นจากความรวมมือของเจาหนาที่องค 

การบริหารสวนตําบลวังหามแห ทํางานรวมกันกับคนในชุมชนในการ

สํารวจพื้นที่จุดรับน้ํา ซึ่งตองอาศัยความเสียสละอยางสูงยิ่งของเจาของ

ที่ดิน เจาหนาที่ทุกคนทํางานดวยความมุงมั่น ตั้งใจ จริงจัง กลาตัดสิน

ใจและมีความจริงจังในการทํางานพรอมๆ กับการเรียนรูไปพรอมกับ

ความผิดพลาด  การทํางานรวมกันไดกอใหเกิดความสนิทสนมใกลชิด 

สรางความคุนเคยระหวางเจาหนาที่รัฐและคนในชุมชนที่มุงหวังสราง

ความผาสุกและความอยูดีกินดีใหกับคนในชุมชนอยางเสมอหนากัน 

และนี่คืออีกหนึ่งความสําเร็จที่เปนอีกหนึ่งหนาบันทึกที่ทรงคุณคาตอ

การจดจํา. 

*บทความนี้เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธเร� อง “นวัตกรรมการ

บริหารจัดการเพ� อการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น” นํา

เสนอตอวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ารตายของนองแตงโมซึ่งถือเปนการตายผิดธรรมชาติใน

กรณี ถูกผูอ� นทําใหตาย ซึ่งถือวา เปนผลแหงกระทําผิด

อาญา พนักงานสอบสวนมีหนาที่ตองทําการสอบสวน รวม

ท้ังการชันสูตรพลิกศพ โดยไมจําเปนตองมีผูใดรองทุกขกลาว

โทษหรือรองขอตามที่บัญญัติไวในมาตรา 129 แหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา

การตายโดยผิดธรรมชาติในกรณีที่มีผูอ� นทําใหตาย อาจเกิด

ไดทั้งจากการกระทําโดยเจตนาหรือประมาท หรือเปน “การกระทํา 

ความผิดอ� น” แตผลของการกระทําไดกอใหเกิดความตาย อันเปน

เหตุใหผูกระทํา ไดรับโทษหนักขึ้น เชนความผิดฐาน “หน�วงเหนี่ยว

ผูอ� นเปนเหตุใหผูถูกหน�วงเหนี่ยวถึงแกความตาย” ตามประมวลกฎ 

หมายอาญามาตรา 310 มีโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป 

หรือความผิดตาม มาตรา 278 ประกอบกับมาตรา 280 ฐาน 

“กระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวาสิบหาปโดยใชกําลังประทุษราย

และเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย” มีโทษสูงถึง ประหารชีวิต!

“กระทําอนาจาร”  คือ การกระทําที่ ไมสมควรในทางเพศตอ              

รางกายของบุคคลอ� น (คําพิพากษาฎีกาที่ 4024/2534)  การกอด จูบ 

ลูบ คลํา หอม จับ ท่ีมีลักษณะเปนการลวนลาม ถือเปน “การกระทํา

อนาจารโดยใชกําลังประทุษราย” ท้ังส้ิน (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2049/2550)

พนักงานสอบสวนแจงขอหาดําเนินคดีกับนายปอ โรเบิรต และ

แซน ในความผิดฐานกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเปนเหตุ

ใหผูอ� นถึงแกความตาย ตามมาตรา 291 มีโทษจําคุกไมเกินสิบปและ

ปรับไมเกินสองแสนบาท

กระทําโดยประมาท คือการกระทํามิใชโดยเจตนา แต เปนการ

กระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจัก

ตองมีตามวิสัยและพฤติการณฯ เปนความหมายที่ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 59 วรรคสี่ บัญญัติไว   

ซึ่งความผิดฐานกระทําประมาทเปนเหตุใหผูอ� นถึงแกความตาย

ตามมาตรา 291 ไมวากรณีใดเปนที่รูกันทั่วไปวา ถาผูกระทํา สํานึกใน

ความผิดและไดบรรเทาผลราย เชน ชดใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสียหาย

ตามกฎหมายแลวศาลก็มักจะใชดุลยพินิจ รอการลงโทษ เปนสวนใหญ

ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏตอสาธารณชนอยางตอเน� องมาถึงปจจุบัน 

ยังไมปรากฏวาทั้งนายปอ โรเบิรต หรือแซน ไดกระทําอยางไรที่ถือไดวา

เปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง และการกระทํานั้นเปน

เหตุใหนองแตงโมพลัดตกจากเรือไปจมน้ําถึงแกความตาย?

ประกอบกับในวันที่ ผบ.ตร.ไดใหสัมภาษณเกี่ยวกับคดีเม� อเร็วๆ นี้ 

มีความตอนหนึ่งวา  “....คดีนี้หากมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนชวงที่แตงโม

ตกเรือ การสอบสวนคงงายขึ้น  แตเม� อไมมีพยานหลักฐานในประเด็น

นี้ ตํารวจจําเปนตองหาขอมูลพยานหลักฐานอ� นมาประกอบเพ� อตอบขอ

สงสัยในสวนนี้ใหได....”

จาก คําใหสัมภาษณดังกลาวไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ใน

วันที่แจงขอหาดําเนินคดีกับบุคคลทั้งสาม  พนักงานสอบสวนไมมีพยาน

หลักฐานใดที่จะแสดงไดวามีการกระทําที่ถือเปนความประมาทและ

การกระทํานั้นเปนเหตุใหนองแตงโมถึงแกความตาย และ “ผู ใด” เปน

ผูกระทํา?

ขัดตอมาตรา 134 วรรคสอง แหง ป.วิ อาญา ที่บัญญัติวา “การ

แจงขอหาตามวรรคหนึ่งจะตองมีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นน�าจะได

กระทําผิดตามขอหา”  

จึงถือไดวา เปนการแจงขอหาที่ ไมไดเปนไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย!

ตามสภาพของการเกิดเหตุ ถานองแตงโมพลัดตกจากเรือเน� องจาก

การกระทําโดยประมาทของบุคคลอ� นจริง เหตุการณดังกลาวก็จะ เกิดขึ้น

เพียงเสี้ยววินาที และพยานหลักฐานที่จะแสดงวามีการกระทําประมาท

โดยธรรมชาติก็คงมีแตเฉพาะ บุคคลที่อยูบนเรือที่อาจรูดวยประสาทสัม 

ผัส “ไดยินดวยหูหรือเห็นดวยตา” วามีการกระทําอยางไรเกิดขึ้นในเวลา

นั้นเทานั้น  

สิ่งอ� นใด ยอมไมอาจชี้หรือแสดงใหเห็นวามีการกระทําโดยประ 

มาทดังกลาวไดเลย  

และเม� อไมมีพยานหลักฐานเชนนั้น จึงไมอาจสรุปไดวาการที่นอง

แตงโมพลัดตกจากเรือไป ไดเกิดจากการกระทําโดยประมาทของบุคคลหน่ึง

บุคคลใดในเรือ

ตามสภาพของเหตุการณและสถานที่เกิดเหตุประกอบกับพฤติ 

การณตางๆ ของคนในเรือทั้ง 5 คือ ปอ โรเบิรต แซน กระติก และจอบ 

หลังเกิดเหตุทุกคนยอมตกอยูในฐานะผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการตายของ

นองแตงโมทั้งสิ้น  

ฉะนั้น ลําพังถอยคําหรือคําใหการไมวาใคร จึง ฟงวาเปนความ

จริงไมได เวนแตจะมีพยานหลักฐานอ� นมาประกอบหรือสนับสนุนถอยคํา

นั้นใหสามารถเช� อได ไมวาจะในทางที่เปนคุณหรือเปนโทษก็ตาม

พฤติการณตางๆ หลังเกิดเหตุของคนบนเรือทั้งหา ไมวาจะเปนการ

ไมไปพบกับตํารวจโดยเร็วตามวิสัยของคนทั่วไป  การรอนรนไปปรึกษา

กับทนายหรือผูรูกฎหมายกอนจะไปพบตํารวจเพ� อใหถอยคํา รวมทั้งการ

แสดงออกถึงความรูสึกผิดของปอและโรเบิรตเกินกวาความผิดที่ตองหา

วาประมาท เชน การพยายามบวชใหได การกราบไหวขอขมาคุณแมนอง

แตงโมในที่สาธารณะ การพูดคุยเร� องเงินจํานวนมากเพ� อชดใชตามที่

คุณแมคํานวณไวถึง 30 ลาน ซึ่งเกินกวาความรับผิดในทางแพงกวา

หาเทาตัว (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 443) 

ตลอดจนการแสดงออกถึงความพอใจ ไมรูสึกวาถูกตํารวจแจง

ขอหาอยางไมเปนธรรมในความผิดขอหาประมาทซึ่งตนไมไดกระทํา 

ตามที่ใหการปฏิเสธแลว

ลวนแตเปนสิ่งที่ผิดปกติวิสัยเปนอยางยิ่ง  

และ เปนพฤติการณที่ทําใหผูคนสงสัยและอดคิดไมไดวา  การ                                                                                     

ตายของนองแตงโม น�าจะเกิดจากการกระทําความผิดที่มี โทษหนัก

กวาการกระทําโดยประมาทหรือไม?

เม� อขอเท็จจริงยังฟงไมไดวา มีการกระทําโดยประมาทและการ 

กระทําน้ันเปนเหตุใหนองแตงโมพลัดตกจากเรือไปจมนํ้าถึงแกความตาย 

อีกท้ังโดยพฤติการณตางๆ ไมน�าเช� อวาเกิดจากการถูกใครทําใหตายดวย

การฆา หรือเพียงแคทํารายแตสงผลทําใหถึงแกความตายอันเปนความ

ผิดตอชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 10 ก็ตาม

ก็ยอมตอง เกิดจากการกระทําโดยเจตนาของบุคคลในความ

ผิดอ� น แตการกระทํานั้นไดกอใหเกิดผลคือความตายอันเปนความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งมาตราใดอยางแน�นอน!

ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ นองแตงโมมีปริมาณแอลกอฮอลใน

รางกายสูงถึง 93 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ซึ่งเม� อไดพิจารณาจากวิสัยและ

สถานะของนองซึ่งเปนดาราผูมีช� อเสียงประกอบกับจํานวนขวดไวนใน

เรือแลว แสดงใหเห็นวาคนอ� นๆ ในเรือทั้งหมดหรือแทบทุกคนตองมี

ปริมาณแอลกอฮอลสูงกวานองแตงโมอยางมากหรืออาจหลายเทา!

ซึ่งเมื่อทุกคนต่างอยู่ ในอาการมึนเมามากน้อยต่างกันไป

ประกอบกับบรรยากาศ สถานที่ และเวลาที่ดึกแลว อาจเกิดเหตุจาก

ชายคนใดคนหนึ่งหรือมากกวาไดกระทําการลวนลาม (กอด จูบ ลูบ 

คลํา จับ หรือหอม) นองแตงโม  

ทําใหนองตองปดปองและหลบหลีกในลักษณะหนึ่งลักษณะ

ใดแลวทําใหพลัดตกจากเรือไป หรือแมกระทั่งกระโดดหนีเพ� อใหพน

จากภัยลวนลามนั้น!

ซึ่งถือเปน การ “กระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวาสิบหาปโดย

ใชกําลังประทุษราย เปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย” ตามมาตรา 

278 ประกอบกับมาตรา 280 (ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 

ฉะนั้น การที่พนักงานสอบสวนรีบแจงขอหาดําเนินคดีกับนาย

ปอและโรเบิรต หลังเกิดเหตุเพียง 2 วัน ในความผิดตามมาตรา 291 

ฐานกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอ� นถึงแกความ

ตาย โดยไมมีพยานหลักฐานใดที่แสดงวามีการกระทําประมาทเกิด

ขึ้น เปนพฤติการณอยางหนึ่งซึ่งสอแสดงใหเห็นวา มีใครเจตนาชวย

ผูกระทําผิดใหไดรับโทษนอยลงหรือแมแตไมตองรับโทษหรือไม?

เน่ืองจากในการดําเนินคดีความผิดดังกล่าวโดยท่ีไม่มีพยาน

หลักฐาน ก็เทากับเปนการ “ตีกรอบ” หรือ “จํากัดวง” ในการสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานแตเฉพาะขอหาความผิดท่ีถูกกลาวหาเทาน้ัน

เปนไปตาม ป.วิ อาญา มาตรา 131 ซึ่งบัญญัติวา “ใหพนักงาน

สอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีจะสามารถทําได เพ� อ ประสงค

จะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูก

กลาวหา....”

เปนการกําหนดใหสอบสวน ตามขอหาที่มี โทษนอยกวาซ้ํายัง

ไมสามารถหาพยานหลักฐานมายืนยันการกระทําผิดได

ซึ่งหาก อัยการ ได สั่งฟอง ไป แตไมสามารถแสดงพยานหลัก

ฐานใหศาลรับฟงจนสิ้นสงสัยพิพากษาลงโทษได และ ยกฟอง

เทากับเปนการ คุมครองและปองกันมิใหมีการสอบสวนหา

พยานหลักฐานการกระทําผิดที่แทจริง กับบุคคลใดอีกตอไป ไมวาจะ

เปนความผิดที่มีโทษรายแรงกวาขอหาใด

ถือเปน เทคนิคทางคดี ซึ่งเปนที่รูกันดีในหมู พนักงานสอบ 

สวนชั้นเลว

ใน การสอบสวนแบบไมใหพบความผิด รูปแบบหนึ่ง!.

กิตติยา ระวะนาวิก*

         นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

‘นองแตงโม’ ถูกทําใหเสียชีวิตกับ

‘การสอบสวนแบบไมใหพบความผิด’!

นั

มติของ UN เม� อวันที่ 8 ธันวาคม 2017 ไดประกาศให

วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกป เปนวันสากลแหงการอยูรวมกัน

อยางสันติ (International Day of Living Together in Peace) 

มีจุดประสงคเพ� อสรางความตระหนักรูถึงการอยูรวมกัน โดย

เคารพและศึกษาความแตกตางทางวัฒนธรรม และแนวคิดและ

สงเสริมสันติภาพ ความเขาใจ การมีสวนรวม และความสามัคคี 

แมจะตางศาสนา ตางเช้ือชาติ ตางเพศ ตางภาษากันก็ตาม.

วันอยูรวมกันอยางสันติ

ธนาคารน้ําใตดินที่ อบต.วังหามแห จ.กําแพงเพชร 

: ความสําเร็จที่พลิกชีวิตชุมชน

ก

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

ขอบคุณภาพ : รายการ ‘คูมันส Fun Day’

“ภาพความสําเร็จนี้เกิดขึ้นจากความรวมมือของเจาหนาที่องคการบริหาร

สวนตําบลวังหามแห ทํางานรวมกันกับคนในชุมชนในการสํารวจ

พื้นที่จุดรับน้ํา ซึ่งตองอาศัยความเสียสละอยางสูงยิ่งของเจาของที่ดิน 

เจาหนาที่ทุกคนทํางานดวยความมุงมั่น ตั้งใจ จริงจัง กลาตัดสินใจและ

มีความจริงจังในการทํางานพรอมๆ กับการเรียนรูไปพรอมกับความผิด

พลาด การทํางานรวมกันไดกอใหเกิดความสนิทสนมใกลชิด สรางความ

คุนเคยระหวางเจาหนาที่รัฐและคนในชุมชนที่มุงหวังสรางความผาสุกและ

ความอยูดีกินดีใหกับคนในชุมชนอยางเสมอหนากัน และนี่คืออีกหนึ่ง

ความสําเร็จที่เปนอีกหนึ่งหนาบันทึกที่ทรงคุณคาตอการจดจํา”

ขอบคุณภาพ : www.thaibetter.com



นอังคารน้ี 17 พ.ค.  คณะกรรมการพฤษภาประชา

ธรรม จะมีการจัดงานรำาลึก 30 ปี พฤษภา 35 

“อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติ

วีรชน พฤษภา  35” บอกว่า วันที่ 17 พฤษภาคม

ปีนี้ ครบรอบ 30 ปีเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็นเหตุการณ์

ความสูญเสียท่ีนำามาซ่ึงความเป็นประชาธิปไตย ท่ีใกล้เคียง

กับความสมบูรณ์ที่สุด เท่าที่ประเทศไทยมีมา แต่เป็นเหตุ                                                                              

การณ์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและไม่พึงประสงค์ เนื่อง 

จากมีทั้งคนตายและคนหาย เรารู้ว่ารัฐบาลโดยกระทรวง

มหาดไทยได้ขีดเส้นใต้ว่ามีคนตาย 44 ท่าน สูญหาย 58 คน 

บาดเจ็บและพิการเพียง 41 คน แต่ความเป็นจริงถ้าดูภาพ

ที่เกิดขึ้น มีคนหายถึง 734 คน และบาดเจ็บ 5,473 คน ไม่

นับรวมบุคคลที่รักษาตัวที่คลินิกเอกชน

 “อดุลย์” บอกว่า เหตุการณ์ดังกล่าวใช้กระสุนจริง 

ที่ออกมายิงประชาชนถึงครึ่งคลังแสง ทั้งนี้ญาติพยายาม

ประคับประคองและได้เรียกร้องว่า แม้ความเห็นและความ

ศรัทธาระหว่างพรรคการเมืองไม่ตรงกัน แต่ก็สามารถอยู่                                                              

ร่วมกันได้ โดยไม่จำาเป็นต้องใช้ความรุนแรง และการรัฐ                                              

ประหารนั้นไม่ได้แก้ไขปัญ 

หาเลยอย่างเช่นปัจจุบัน 

 สำาหรับงานวันที่ 17 

พ.ค.จะจัดกันที่สวนสันติ

พร  อนุสรณ์สถานพฤษภา

ประชาธรรม ถ.ราชดำาเนิน 

กรุงเทพฯ  กิจกรรมหลักๆ 

ก็เช่น 09.09 น. พิธีวาง

มาลา และพิธีรำาลึก 30 ปี                                 

สดุดีวีรชนพฤษภาประชา

ธรรม โดย ดร.โคทม อารี                                    

ยา ประธานมูลนิธิพฤษภา

ประชาธรรม กล่าวรายงาน

ประธานในพิธี จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

วางมาลาและกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้แทนรัฐบาลวางมาลา

และกล่าวรำาลึกวีรชน ผู้นำาฝ่ายค้านวางมาลา และกล่าว

รำาลึกวีรชน ประธานวุฒิสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง                                                                              

ชาติ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกอง 

ทัพเรือ ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ร่วมวางมาลา และ

ผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆ ภาคเอกชน นักศึกษา กรรมกร

และภาคประชาชน ร่วมวางมาลารำาลึกวีรชน 

ตามด้วยการเปิดอนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา 35 โดย 

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ส่วนภาคบ่ายมี

เวทีอภิปรายสาธารณะ ณ ห้องประชุม LT2 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เช่น การอภิปราย 

30 ปีพฤษภาประชาธรรม หยุดวัฏจักรรัฐประหาร สร้าง

รัฐธรรมนูญประชาชน และประสบการณ์จากต่างประเทศ

กล่าวเปิดโดย ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิพฤษภา

ประชาธรรม โดยนำาเสนอบทเรียนจากเหตุการณ์กวางจู                                                                    

เกาหลีใต้, บทเรียนจากฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และองค์ 

การระหว่างประเทศ ร่วมด้วยนายสมชาย หอมลออ อดีต

เลขาธิการ ครป.ปี 2535, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต

นายกรัฐมนตรี นอกจากน้ียังมีผู้ร่วมอภิปรายคนอื่นๆ อาทิ                                                                             

จตุพร พรหมพันธ์ุ, ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ดร.ภูมิ                                                                                    

มูลศิลป์, นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ร่วมด้วยผู้แทนพรรคการเมือง 

เป็นต้น.

ป.เล็กเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า เรื่องแรก ป.แป้งหวังจะใช้สภา

ล้ม ป.เล็ก แต่ก็ไม่เป็นผลสำาเร็จ ผลที่ตามมาก็คือ ป.เล็กใช้ 

มาตรา ๑๕๗ ปลด ป.แป้งและ น.นฤ ออกจากตำาแหน่ง รมช. 

ซึ่ง ป.ใหญ่ก็ยังหนุนหลัง ป.แป้งกับ น.นฤ แบบไปไหนไปกัน 

พร้อมกับยังรักษาเก้าอี้ในพรรคของ ป.แป้งและ น.นฤ อย่าง

แข็งแรง 

ครั้งที่สอง ป.แป้งยื่นอัลติเมตั้มให้ ป.เล็กปรับ ครม.

และดึงก๊วน ป.แป้งกลับเข้าร่วมรัฐบาล ถ้าไม่ทำาตามก็จะพา 

ส.ส.ในก๊วนลาออกเพื่อให้ ป.เล็กต้องยุบสภา แต่ ป.เล็กก็ไม่

ยอมก้มหัวให้ ป.แป้ง แบบยอมตายไม่ยอมถอย 

คร้ังท่ีสาม ป.ใหญ่ใช้อำานาจหัวหน้าพรรคขับก๊วน ป.แป้ง

ออกจากพรรค อ้างว่า ป.แป้งก่อปัญหาซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า  แต่

มิชชั่นนี้ก็เป็นมิชชั่นภาพลวงตา เพราะการขับไล่ ป.แป้งออก                            

จากพรรคน้ันไม่ใช่การถอดชนวน แต่เป็นการจุดชนวนระเบิด 

เพราะ ป.ใหญ่จัดเตรียมพรรคไว้ให้ก๊วน ป.แป้งซบเรียบร้อย 

โดยจะใช้อำานาจของพรรคการเมืองที่ ป.แป้งสังกัดบีบบังคับ

ให้ ป.เล็กต้องปรับ ครม. รับพรรค ป.แป้งเข้าร่วมรัฐบาล

พร้อมกับประเคนตำาแหน่งเก้าอี้ให้ ป.แป้ง

ดังน้ันความจริงท่ีปรากฏให้เห็นก็คือ ๑.ป.แป้งไม่กินเส้น                                                                                 

กับ ป.เล็ก ๒.ป.แป้งก่อกบฏรัฐบาล ป.เล็กหลายคร้ัง ๓.ป.ใหญ่

สนับสนุนการกระทำาของ ป.แป้งทุกเรื่อง ๓.ดังนั้นไม่มีใคร

เชื่อหรอกว่า ป.ใหญ่ยังสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกับ ป.เล็ก 

เพราะการกระทำาชี้ชัด

เสถียรภาพรัฐบาลขึ้นอยู่กับความศรัทธาและเชื่อมั่นใน

ผลงานและการกระทำาของรัฐบาล ปัจจัยทางการเมือง ความ

ขัดแย้งทางการเมืองมีผลน้อยกว่าศรัทธาและความเชื่อมั่น

ของประชาชน ถ้าประชาชนเอาด้วยการเมืองก็ล้มรัฐบาลไม่

ได้ แต่ถามว่าวันนี้ศรัทธาประชาชนที่มีรัฐบาลเหลือเท่าใด.

เฒ่าทารก     

 

ถูกต้องครับเสถียรภาพของรัฐบาลอยู่ที่ศรัทธาของ

ประชาชน ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลมีผลงาน  ประ 

ชาชนก็จะให้รัฐบาลอยู่ต่อ หากประชาชนส่วนใหญ่บอกว่า 

ไม่ไหวแล้วรัฐบาลขี้โกง งานการไม่ทำาเอาแต่แย่งอำานาจกัน 

เอง ประชาชนก็จะตะเพิดออกไป 

5บทความ

ชื่อหรือยัง....

ว่า “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” เป็นคนของใคร  

การเมืองทูอินวัน หาเสียงปูพรมทั้งเลือกตั้งผู้ว่าฯ  

เลือกตั้ง ส.ส. คือยุทธศาสตร์ที่พรรคเพื่อไทยกำาลังทำาอยู่ สร้าง

ความคึกคักให้สาวกเป็นอันมาก 

หากนับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองช่วงโค้งสุด 

ท้ายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถือว่าพรรคเพื่อไทย มี

กิจกรรมเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุด 

ขณะที่ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ไม่มีอะไรหวือหวาให้

พูดถึงสักเท่าไหร่

ถ้าเป็นมวย ๒ พรรคหลังคงจะแพ้ตั้งแต่ไหว้ครู 

ครับ....เมื่อวันเสาร์มีคนบอกว่า ขนลุก! เพราะ “อุ๊งอิ๊ง”  ขึ้น

เวทีปราศรัยที่สมุทรปราการ ชวนเสื้อแดงกลับบ้าน  ผนึกกำาลังกับ

พรรคเพื่อไทย 

ทวงคืนอำานาจรัฐ!

แม้จะเป็นการขึ้นเวทีที่สมุทรปราการ แต่เสียงดังไปทั่วกรุง 

เทพฯ 

เพื่อไทยปลุกคนเสื้อแดง กลับมาชิงอำานาจอีกครั้ง 

แน่นอนครับ “ชัชชาติ” คือคนที่ได้ประโยชน์จากการขึ้น

เวทีปราศรัยส่งสัญญาณไปถึงคนเสื้อแดงของ “อุ๊งอิ๊ง” เต็มๆ 

เหมือนกับท่ี มหาจำาลอง ออกมาสนับสนุน รสนา โตสิตระกูล

กำานันสุเทพ ประกาศสนับสนุน สกลธี ภัททิยกุล 

ส่วนประชาธิปัตย์ หนุน ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ แต่

ชั่วโมงนี้ดูจะเงียบไปหน่อย เพราะวิกฤตศรัทธาในพรรคอาจเป็น

ดาบสองคม 

ขณะที่พลังประชารัฐ ยังเขินที่จะหนุน อัศวิน ขวัญเมือง

ทั้งหมดนี้กับเวลาที่เหลือไม่ถึง ๑ สัปดาห์ คงไม่มีปาฏิหาริย์

ใดๆ แน่นอน ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คงเป็นไปตามโพล  

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ถือเป็นการเลือกตั้งสนามใหญ่ ที่

จะส่งผลไปถึงการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้ในระดับหนึ่ง

ฉะนั้นการวางแผน การกำาหนดยุทธศาสตร์ พรรคการเมือง

ใหญ่ ต้องทำางานอย่างละเอียด มองไกลไปถึงการจัดตั้งรัฐบาล 

การกุมอำานาจรัฐ

และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ พรรคเพื่อไทยอุ้ม “อุ๊งอิ๊ง” ขึ้น

เวที เรียกหาคนเสื้อแดง 

ยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์

แม้ “ชัชชาติ” จะนำาโด่งมาทุกโพล แต่การเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.                                                                                          

จะเป็นการประเดิม แลนด์สไลด์ในยุคที่ “อุ๊งอิ๊ง” เป็นหัวหน้าครอบ 

ครัวเพื่อไทย 

สร้างความมั่นใจในการ แลนด์สไลด์ เลือกตั้ง ส.ส.

ยุทธศาสตร์นี้้เหมาะกับสังคมยุคใหม่ที่ผู้คนเสพข่าวสารในโลก

โซเชียล การสร้างและปั่นกระแสให้ผู้คนหลงเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ไม่ใช่เรื่องยาก 

หากสามารถทำาให้เกิดอุปาทานหมู่ในมวลหมู่คนเสื้อแดงได้อีก

ครั้ง พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเตรียมปาดเหงื่อได้เลย 

แล้วจะเกิดแลนด์สไลด์อีกครั้งได้หรือไม่? 

ลำาพังโครงสร้างของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนั้นยากมาก ยก 

เว้นจะมีการซื้อยกพรรค ควบรวมพรรคการเมือง เหมือนที่ “ทักษิณ 

ชินวัตร” เคยทำากับไทยรักไทย  

แต่อาจมีช่องทางใหม่ โดยใช้ “ชัชชาติโมเดล” 

“ชัชชาติ” มากับกระแสเชิดชูกันในโซเชียลเป็นหลัก เป็นมนุษย์ที่

แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี เก่ง ฉลาด แต่ผลงานทางการเมืองในอดีตกลับ

ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน 

แต่ก็มีความพยายามนำา ร่าง พ.ร.บ.กู้ ๒ ล้านล้าน เพื่อลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มาเคลมว่ากลั่นออกมาจากมันสมอง

ของ “ชัชชาติ” 

หากศาลรัฐธรรมนูญไม่คว่ำาไปเสียก่อน ป่านน้ีไทยมีรถไฟความ 

เร็วสูงใช้แล้ว 

นั่นคือกระแสในโซเชียล ข้อเท็จจริงไม่ค่อยมีใครสนใจมากนัก 

เพราะส่วนใหญ่ถูกใจกับกระแสที่ปั่่นกันมากกว่า 

ต่อให้ “ชัชชาติ” เก่งจริง แต่วิธีการตราร่างกฎหมายไม่ถูกต้อง 

ขัดรัฐธรรมนูญ ขัดวินัยการเงินการคลัง เป็นสาเหตุให้ประเทศล่มจมได้ 

เพราะประชาชนต้องแบกหนี้นานครึ่งศตวรรษ 

นักการเมืองที่เก่ง ต้องลงมือปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เก่งในกระดาษ 

มีเยอะครับเขียนโครงการมากมาย วาดฝันว่าไทยเทียบชั้นประ 

เทศพัฒนาแล้ว  

สุดท้ายอยู่ในกระดาษ 

หาก “ชัชชาติ” เก่งจริงต้องแสดงแววให้เห็น

“ชัชชาติ” เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล

ยิ่งลักษณ์ ดำารงตำาแหน่ง ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ - 

๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

การอยู่ในตำาแหน่งร่วม ๒ ปี ถือว่าไม่น้อยทีเดียว 

สามารถเข็นผลงานออกมาเป็นรูปธรรม มากกว่าการนำาเสนอ

โครงการในกระดาษ 

เอาง่ายๆ ครับ....

เลือกตั้ง ส.ส.ปี ๒๕๕๔ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” และพรรคเพื่อไทย

ชูนโยบาย รถไฟฟ้า ๒๐ บาทตลอดสาย

นโยบายนี้กลับถูกซุกไว้ในลิ้นชัก 

รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ไม่คิดจะเหลียวมองด้วยซ้ำา

ไม่ต่างจากโกหกประชาชนครับ 

ตอนหาเสียงนั่งยันนอนยันทำาได้แน่ 

พอเป็นรัฐบาลร้องแบะๆ

ครับ...

อาจจะมีคนถูกหลอกอีกครั้ง 

“เสื้อแดง” ระวังให้ดี 

ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยวันนี้ จุดกระแสคนเสื้อแดงขึ้นมาอีก

ครั้ง 

เพราะคนเสื้อแดงคือฐานเสียงหลักของระบอบทักษิณมาอย่าง

ต่อเนื่อง  

แต่ช่วงหลังมีแตกออกไป กลับข้ัวย้ายข้างไปอยู่กับรัฐบาลประยุทธ์

ฐานเดิมของระบอบทักษิณท่ีย้ายข้าง นอกจากคนเส้ือแดง ภาย

ใต้การนำาของ เสกสกล อัตถาวงศ์ และ อานนท์ แสนน่าน แล้ว ไม่ใช่

ใครอื่น กลุ่ม สมศักดิ์ เทพสุทิน, สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ในพลังประชารัฐ 

และนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันนี่เอง 

“อุ๊งอิ๊ง” ประกาศบนเวทีที่สมุทรปราการ  

“วันน้ีเราจะมารวบรวมทุกคนอีกคร้ัง เพื่อกลับมาอยู่ด้วยกัน 

และเตรียมพร้อมกับศึกครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยกับดักจำานวนมาก 

ถา้ต้องการเปล่ียนแปลงให้ประเทศดีกว่าน้ี เราต้องได้อำานาจ

รัฐจึงจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ ซึ่งบันไดขั้นแรกคือแลนด์สไลด์ 

พรรคจะชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลาย 

แต่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่น้องเสื้อแดงไม่ร่วม และพี่น้องไม่อยู่

เคียงข้างพรรคเพื่อไทย”

“...ดิฉันนับถือหัวใจพี่น้องเสื้อแดงที่ผ่านความเจ็บปวดมา 

แต่ยังมีหัวใจประชาธิปไตยและอยู่เคียงข้างมาตลอด  เชื่อว่าทุกคน

ยังมีความหวัง 

อย่าลืมเราคือครอบครัวเสื้อแดง ครอบครัวเพื่อไทย อุดม 

การณ์ของเรายังเหมือนเดิม เป้าหมายคือต้องการให้ประชาชนมี

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้ โอกาสให้สิทธิ์บนพื้นที่ประเทศ ทำาให้

ประชาชนกลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้ง...”

 ถือว่าคนเขียนบททำาการบ้านมาดีครับ ทำาให้ “อุ๊งอิ๊ง”  

ท่องไปพูดบนเวทีแล้วดูมีพลังสามารถดึงดูดคนเสื้อแดงได้พอควร 

 ไม่ทราบเป็นคนเดียวกันกับที่เขียนให้ “ทักษิณ” นำาไป

ปราศรัยเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในการจัดการชุมนุมรำาลึก 

๒ ปี เผาบ้านเผาเมืองหรือไม่ ถ้าใช่ก็ถือเป็นภาคต่อ

 วันนั้น “ทักษิณ” บอกว่า

 “พี่น้องนี่ทำามาเยอะแล้ว แต่เมื่อทำามาถึงจุดหนึ่ง ก็

หมายความว่า เหมือนกับผมจะว่ายน้ำา ผมจะข้ามฝั่ง พี่น้องแจว

เรือพาผมข้ามฝั่งมา ถึงฝั่งเรียบร้อยแล้ว ผมต้องเดินทางต่อขึ้น

ภูเขา พี่น้องจะแบกเรือมาขึ้นภูเขาทำาไม ถึงเวลาที่ผมจะขอนั่งรถ                                                                                  

ขึ้นเขา แต่ผมไม่เคยลืมคนที่ขับเรือมาส่งผม แล้วผมจะต้องหัน                                                                               

กลับไปขอบคุณคนที่ขับเรือมาส่งผม เหตุการณ์มันเปลี่ยน พัฒนา 

การมันเปลี่ยน ก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราได้ทำาหน้าที่

ของเรามาสุดทาง แต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกทำาหน้าที่ ต้องดูต่อ

ไปว่า ใครเบี้ยว ใครมากระชากประชาธิปไตยเราอีก ใครกำาลังจะ

ยัดเยียดความไม่เป็นธรรมต่ออีก”

วันนี้ ได้เวลา ตระกูลชินวัตร ใช้งานคนเสื้อแดงอีกครั้ง

คนเสื้อแดงก็ได้เวลาทบทวนตัวเองเช่นกัน 

ว่าเป็นอะไรในสายตา ตระกูลชินวัตร.

ย้อนยุคมิย้อนแย้ง

มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน

ขับเคลื่อนสังคมสมค่า

ดื่มด่ำา น้ำาฝาก จากฟ้า

หุงข้าวธรรมดาหม้อดิน 

มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน

ขยับเขยื้อน ปัญหา ผาหิน

จัดวิทยุปลูกป่าเป็นอาจิณ

นำาผู้คนคืนถิ่นแผ่นดินธรรม

ศรัทธาและความเชื่อถือของประชาชน

ที่มีต่อรัฐบาล

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้ผลสำารวจความนิยมที่มีต่อนายกฯ ลดลงเรื่อยๆ  

เพราะประชาชนเร่ิมหูตาสว่างมากข้ึน ๒๒ พ.ค.๕๗ ท่ีคะแนน

ความนิยมของนายกฯ พุ่งปร๊ีด เพราะประชาชนพอใจท่ีสามารถ

ขับไล่รัฐบาลทรราชออกไปจากประเทศได้  ตามมาด้วยความ

สงบสุขที่ประชาชนถวิลหามาโดยตลอด แต่กว่า ๗ ปีของ

การครอบครองอำานาจทำาให้เกิดคำาถามในใจคนไทยทุกคนว่า 

“คุณสมชายทำาเพื่อประเทศและประชาชนจริงหรือ” เพราะ

ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ต้องรับผลใดๆ แต่ประชาชนต้อง

แบกหนี้สินมากกว่าล้านล้านบาท

เมื่อผลัดรัฐบาลจากรัฐบาลเรือเหล็กเป็นรัฐบาลประชา 

ธิปไตยครึ่งใบ ประชาชนก็ยังเป็นคนชั้นสอง (สมัยมีรถราง 

จะมีตั๋วรถรางสองราคา หนึ่งสลึงไม่มีเบาะ สองสลึงมีเบาะ) 

ปัจจุบันน้ีข้าราชการ นักธุรกิจฯ เป็นชนช้ันอำามาตย์ ใช้ถนน                                                                       

ชั้นบน เลือกตั้งก็มีอภิสิทธิ์เงินและอิทธิพล สตช.เป็นองค์กร

ที่ประชาชนไม่เชื่อถือมากที่สุด แต่รัฐบาลเชื่อถือที่สุด ส.ต.ต. 

ชนคนตายก็ได้ประกันตัวเพราะมีหลักฐานที่อยู่ 

ถามว่าถ้าเป็นโชเฟอร์แท็กซี่หรือแกร็บจะได้รับมาตร 

ฐานเดียวกันไหม ถ้ารู้ว่าเป็นโชเฟอร์รถแท็กซี่ยืนรอมอบตัว  

ก็จะต้องถูกจับใส่มิโด้คู่ทันทีที่ตำารวจที่มีหน้าที่มาถึงที่เกิด

เหตุ ถึงโรงพักต้องถูกยัดเข้าห้องขังทันที รอร้อยเวรว่างจึง

ได้รับการสอบสวน ยังมีอีกกฎหมายของมหาเถรสมาคม ไม่

อนุญาตให้ผู้ที่มีคดีอาญาที่ยังไม่ถึงที่สุดบวชได้ แต่ ส.ต.ต.ดู

ขี้ตาสามารถแหกกฎได้ จะเป็นเพราะต้องการอุทิศบุญกุศล 

(บวชแค่สามวัน) จะได้บุญเท่ากับยายแฟงสร้างวัดด้วยเงิน

โสเภณี ได้อานิสงส์เท่า “สลึงเฟื้อง” สมัยผมยังเป็นวัยรุ่น 

เพื่อนบ้านข้างเคียงบวช ๓ วัน ล้มวัวล้มควาย ปรากฏว่าผีวัว

ควายมาทวงส่วนบุญ หรือหวังผลให้มีการลดหย่อนโทษทันฑ์

ก็เป็นได้

๒๕ ถึง ๒๗ ม.ค. นายกฯ ไปเป็นอาคันตุกะของประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย ป.ใหญ่ก็ทำาหน้าที่รักษาการนายกฯ ซึ่งก็มี

การตั้งโพเดียมแถลงข่าว แถลงผลงาน ป.ใหญ่ถูกถามเรื่อง

ความขัดแย้งกับ ป.เล็ก ซึ่ง ป.ใหญ่ยืนยันครั้งที่เท่าใดไม่ทราบ

ว่า “ไม่มี” แต่ดูเหมือนสื่อจะไม่เชื่อพยายามขุดคุ้ย ทำาให้ 

ป.ใหญ่ลมออกหูบอกว่าต่อไปห้ามถามเรื่องนี้อีก

ทำาให้อยากจะต้ังปุจฉาว่า “ความศรัทธาและความเชื่อ

ถือของประชาชนที่มีต่อผู้นำาประเทศนั้นขึ้นอยู่กับอะไร” ผม

จะขอเฉลยว่าขึ้นอยู่กับการกระทำาไม่ใช่คำาพูด ผลงานเป็น

ประจักษ์ ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง ป.แป้งกับ 

30 ปี พฤษภา 35

พอเลือกต้ังใหม่ ข้ัวการเมืองไหนรวมเสียงแล้วได้จำานวน 

ส.ส.มากกว่า ซ่ึงโดยนัยก็คือประชาชนสนับสนุนมากกว่า ฝ่าย

นั้นก็เป็นรัฐบาล ก็ไม่แน่ครับเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทย                                                     

อาจกลับมาอีก เพราะประชาชนเลือกเป็นพรรคอันดับหนึ่ง 

เราก็ต้องยอมรับให้พรรคเพื่อไทยบริหารประเทศ ถ้าบริหาร

แล้วเอาแต่โกงประชาชนส่วนใหญ่ก็ออกมาไล่อีก ก็กลับไป                                                                    

สู่การเลือกต้ังอีก คราวน้ีอาจจะเป็นพรรคพลังประชารัฐ หรือ

พรรคประชาธิปัตย์ หรือไม่ก็พรรคภูมิใจไทย ได้เป็นแกนนำา                                                                              

จัดตั้งรัฐบาล ก็เข้ามาบริหารประเทศต่อ หากทำาไม่ดีประชา 

ชนก็ไล่อีก ขออย่างเดียวครับอย่ามีรัฐประหาร ควรปล่อย

ให้ประชาชนเรียนรู้ในการเลือกผู้แทนของตนเอง เลือกผิดก็

ช้ำาใจไป ๔ ปี เลือกใหม่จะได้รอบคอบขึ้น อยากให้เป็นแบบนี้

สัก ๒๐ ปี การเมืองไทยน่าจะพัฒนาไปพอควรครับ.

ความต่าง

   * “ประชาธิปัตย์” จัดงานหาเงินมาให้พรรค

มี “อาหารหลัก” แพงโคตรโหดดังนี้

“ปูอลาสก้า-ไข่ปลาคาเวียร์” อย่างดี

ต่อมาที่ “ปลาหิมะ” คละซอสมะนาว

   * “ไข่ต้มน้ำาร้อน” ร่อนซอสผงกะหรี่

ซุปอาหารทะเลมี “บุยยาเบส” เคล้า

“ขนมปังกระเทียม” หวังบังบดรสคาว

“ผักโขม” เข้ากับ “มันฝรั่งบด” รสละไม

   * “ถั่วฟาว่า” ขนม “พานาคอสต้า”

“มิกซ์เชอร์รี่เชื่อม” น่าพิสมัย

บน “อัลมอนด์ บิสกิต” ช่างคิดกระไร

วางรับ “ไอศกรีม” เลมอนด์เชอร์เบทเด็ดชวนชม

   * โต๊ะ “สองล้าน” ค่าอาหารครั้งนี้

“แดก” แล้ว “ขี้” คง “หอม” ดีนะครับผม

เสร็จงานนี้ ได้ “เงินตรา” เข้ามาจม

เลขกลมกลม “สองร้อยล้าน” สำาราญใจ

   * ขณะที่ “ประชาชน” ทนกินข้าว

กับ “มาม่า” บางคราวก็ “เจียวไข่”

ฟอง-สองฟอง “น้ำาปลา” ราดสาดลงไป

พอได้ให้มีรสบ้างอย่างคนจน

   * ขอได้รอดตายไปในแต่ละวัน

หลังเหนื่อยครันจากการงานมากล้น

“เศรษฐกิจ” เช่นนี้มีแต่ทน

จะกิน “อาหารดี” เหมือนคน...ประชา-ธิปัตย์...“ยัด” ได้

อย่างไร.

  สมโชค พลรักษ์

อดุลย์ เขียวบริบูรณ์

เ

วั



เป็นผู้พิจารณา อย่างไรก็ตามภาครัฐต้องตัดสินใจเพื่อให้ผู้ประกอบ

การอยู่ได้ และหามาตรการดูแลประชาชน แต่ที่ผ่านมาภาครัฐยังไม่มี

แนวทางดำาเนินการใดๆ 

ด้านสายการบิน แม้ยังไม่มีการยื่นหนังสือเรียกร้องถึงผลกระ

ทบ แต่ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้มีการหารือกับสมาคมสายการบิน

ประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสายการบิน

หลังจากที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 มา

โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าธรรมเนียมการ

ขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge), ค่า

บริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ฯลฯ 

และกระทรวงคมนาคมและสายการบินก็ได้มีการ

ติดตามสถานการณ์ด้านราคาน้ำามันอย่างใกล้ชิด

ซ่ึง นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 

นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย กล่าว

ว่า ได้ยื่นหนังสือถึงสำานักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAAT) ขอหารือ

ในการพิจารณาให้สายการบินกลับมาเรียกเก็บค่า

ธรรมเนียมน้ำามัน (Fuel 

Surcharge) โดยคิดรวมกับค่าบัตรโดยสาร 

สำาหรับเส้นทางบินในประเทศเหมือนกับท่ีเคยใช้

มาในอดีต เนื่องจากราคาน้ำามันตลาดโลกปรับ

สูงข้ึนอย่างมากจากผลกระทบสถานการณ์ความ

ขัดแย้งเนื่องจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ทำาให้

สายการบินต่างๆ มีต้นทุนน้ำามันเพ่ิมข้ึน และ

ยังทำาให้สายการบินสามารถลดความเส่ียงจาก

ความผันผวนของราคาน้ำามัน

ในขณะที่ ภาครัฐได้มีการประชุมหารือ

มาตรการเยียวยาผลกระทบจากราคาน้ำามัน ซึ่ง 

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวง

คมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) กล่าวว่า ที่ประชุมได้กำาหนด

มาตรการเยียวยาที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนดังนี้ การขนส่งทางบก โดยกรม

การขนส่งบก (ขบ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท 

ขนส่ง จำากัด (บขส.) จะเสนอขอรับการอุดหนุนค่าน้ำามันดีเซลให้ผู้ประกอบ

ลังจากสถานการณ์ราคาน้ำามันดีเซลที่มีการปรับสูงขึ้นต่อ

เนื่องมาอยู่ที่ 31.94 บาทต่อลิตร ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ

การคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นทางบก ราง น้ำา และอากาศ 

แบกรับภาระการขาดทุนไม่ไหว ทำาให้ต้องออกมาขอให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กระทรวงคมนาคม เข้ามาพิจารณาช่วยเหลือ 

พร้อมขอปรับขึ้นค่าโดยสารเพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำามัน ซึ่งเป็นต้น

ทุนหลักที่ปรับสูงขึ้นอย่างมาก เพื่อให้กิจการสามารถเดินหน้าต่อไป                                      

มิฉะนั้นจะต้องเลิกกิจการทำาให้เจ๊งทั้งระบบ

โดยเฉพาะกลุ่มรถขนส่งสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องมาร่วม 2 ปี เมื่อสถานการณ์

คลี่คลาย เศรษฐกิจ การเดินทาง ทำาท่าจะฟื้นตัวก็มาโดนราคาน้ำามันที่

พุ่งสูงลิ่วซ้ำาเข้าอีก ซึ่ง นางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว นายกสมาคมผู้

ประกอบการรถยนต์ โดยสาร เจ้าของอู่รถเชิดชัยและบริษัทเดินรถเชิด

ชัยทัวร์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า นอกจากผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว ยัง

ต้องเจอกับน้ำามันดีเซลที่แพงขึ้นต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทเดินรถได้รับผล 

กระทบอย่างหนัก ซึ่งบริษัทเชิดชัยทัวร์ที่มีรถอยู่กว่า 200 คัน วิ่งทั้งสาย

ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ ตอนนี้เหลือรถวิ่ง

อยู่แค่ 20-30% เท่านั้น อีกประมาณ 70% ต้องหยุดวิ่ง จอดรถทิ้งไว้ที่

อู่มานานกว่า 2 ปีแล้วเพราะขาดทุน เนื่องจากไม่มีผู้ โดยสารและราคา

น้ำามันที่แพงขึ้น ทำาให้วิ่งรถไม่คุ้มกับค่าโดยสาร ขณะนี้ ได้ประกาศจะขาย

กิจการเดินรถโดยสารของบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์ที่ดำาเนินกิจการมานาน

กว่า 65 ปี เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 

“โดยเฉพาะรถที่วิ่งสายยาว กรุงเทพฯ ไปจังหวัดต่างๆ ทั้งภาค

อีสานและภาคเหนือ ตอนนี้หยุดวิ่งเกือบ 100% เหลือเพียงสายสั้น 

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และจังหวัดทางภาคตะวันออก เนื่องจากว่า

หากนำารถออกวิ่งทุกคันต้องแบกรับภาระค่าน้ำามันไม่ต่ำากว่าเดือนละ 4 

ล้านบาท อีกทั้งค่าแรงคนงาน ค้าจ้างพนักงาน ค่าจิปาถะที่ต้องจ่ายอีก

จำานวนมาก” นางสุจินดา กล่าว

นางสุจินดา กล่าวว่า ในส่วนสมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือถึงกรมการ

ขนส่งทางบก (ขบ.) โดยราคาน้ำามันที่ขึ้น 1 บาทต่อ 1 ลิตร จะขอปรับ

อัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นกิโลเมตรละ 1 สตางค์ เนื่องจากไม่ได้ปรับอัตรา

ค่าโดยสารมานาน และราคาค่าโดยสารไม่สอดคล้องราคาน้ำามันดีเซล 

เพราะราคาค่าโดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอิงจากราคาน้ำามัน 27.79 บาท

ต่อลิตรตั้งแต่ปี 2562 ขณะที่ราคาน้ำามันดีเซลในขณะนี้อยู่ที่ 31.94 บาท

ต่อลิตร ทำาให้ต่างกันประมาณ 5 บาท ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารควรปรับ

เพิ่มขึ้นอีก 5 สตางค์ และอนาคตดีเซลจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังจาก

รัฐบาลประกาศยกเลิกตรึงราคาน้ำามันดีเซล 

เช่นเดียวกับ นายพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ นายกสมาคมกิจการ

รถโดยสารประจำาทางไทย ระบุว่า อัตราค่าโดยสารที่กรมฯ ประกาศใช้

อยู่ในปัจจุบันประกาศตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.62 คือ 53 สตางค์ต่อกิโลเมตร

ต่อคน ซึ่งราคาน้ำามันดีเซล ณ วันที่ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ลิตร

ละ 27.79 บาท ขณะนี้ราคาน้ำามันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 31.94 บาท และมี

แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 40 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ผู้ประกอบ

การขนส่งรถโดยสารประจำาทาง แบกรับภาระต้นทุนที่สูงเกินจริงมาโดย

ตลอด ดังนั้นได้ยื่นหนังสือให้กรมฯ พิจารณาทบทวน หากราคาน้ำามัน

ดีเซลปรับขึ้นถึง 1.12 บาทต่อลิตร จะมีการปรับค่าโดยสารขึ้น 1 สตางค์

ต่อกิโลเมตร

ด้านเรือโดยสาร ซึ่งถือว่าเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีความ

สำาคัญสำาหรับการเดินทางอีกระบบหนึ่ง โดยเฉพาะเรือโดยสารที่ให้

บริการที่คลองแสนแสบ ซึ่ง นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้

จัดการบริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) ผู้ให้บริการเดินเรือคลองแสน

แสบ กล่าวว่า ที่ผ่านมาราคา

น้ำามันปรับขึ้นลงตามตลาดโลก 

ปัจจุบันมีเรื่องสงครามรัสเซีย-

ยูเครนทำาให้ราคาปรับสูงขึ้นอีก 

แม้จะเป็นปัจจัยชั่วคราวแต่ก็ส่ง

ผลกระทบทำาให้ราคาน้ำามันปรับ

เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะน้ำามันดีเซล

ซึ่งเป็นต้นทุนหลักถึง 55%

ดังนั้นจึงได้ทำาหนังสือ

ถึงกรมเจ้าท่า (จท.) ขอปรับค่า

โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างน้อยระยะ

ละ 1 บาท จากปัจจุบันบริษัทเก็บ

ค่าโดยสารอยู่ที่ราคา 9-19 บาทตามระยะ ขอปรับขึ้นเป็น 10-20 บาท

ตามระยะ และหากราคาดีเซลปรับเพิ่มขึ้นอีก บริษัทจะปรับขึ้นอีก 1 

บาท เป็น 11-21 บาทตามระยะ ส่วนการปรับขึ้นค่าโดยสารจะได้ปรับ

ขึ้นกี่บาทและเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าใดขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคม

การขนส่ง 60 ลิตร/วัน/คัน ที่ราคา 2 บาท/ลิตร คิดเป็น 120 บาท/วัน/คัน 

ระยะเวลา 3 เดือน วงเงินรวม 3,607 ล้านบาท ประกอบด้วย ด้านการ

ขนส่งสินค้า 2,592 ล้านบาท และด้านการขนส่งผู้ โดยสาร 1,015 ล้านบาท 

นอกจากนี้จะเสนอมาตรการทางภาษี โดยจะเสนอขอปรับลดภาษีประจำาปี 

90% เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรถสาธารณะ 170,000 คัน 

การขนส่งทางน้ำา โดยกรมเจ้าท่า ยังคงตรึงราคาค่าโดยสารเรือ

ประจำาทาง ทั้งในส่วนของเรือด่วนเจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบ และ

เรือข้ามฟาก แต่จะขอให้

กระทรวงพลังงานอุดหนุน

ราคาน้ำามันลิตรละ 2 บาท 

เป็นระยะเวลารวม 3 เดือน 

พร้อมเสนอขยายระยะเวลา

ลดภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซล

จนถึงเดือน ธ.ค.2565 การ

ขนส่งทางราง โดยการรถไฟ

แห่งประเทศไทย (รฟท.) จะ

เยียวยาผู้ประกอบการการ

ขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดย

จะตรึงราคาค่าธรรมเนียมน้ำามันดีเซลที่เก็บจากผู้ประกอบการขนส่งไว้

ที่ 29.76-30.00 บาท/ลิตร ซึ่งในส่วนเกินนั้น รฟท.จะรับภาระไว้ การ

ขนส่งทางอากาศ โดยสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 

เสนอขยายระยะเวลาการตรึงอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำามันเชื้อเพลิง

สำาหรับเครื่องบินไอพ่น หน่วยละ 0.20 บาทอีก 6 เดือน จากเดิมรัฐบาล

สนับสนุนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2565 เป็นสิ้นปี 2565

“กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาเรื่องผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้

ประกอบการในทุกมิติที่สามารถช่วยเหลือได้ โดยให้ บขส., ขสมก. และ 

รฟท.ตรึงค่าโดยสารเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และ

ให้ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารทุกชนิด ทุกประเภท จนกว่าสถานการณ์

ราคาน้ำามันจะเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับภาระต้นทุน

ได้ จึงจะกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง” นายสรพงศ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ

ที่กระทรวงคมนาคมคลอดแผนออกมานั้น คาดว่าจะนำาเสนอคณะ

รัฐมนตรีในเร็วๆ นี้.  

ลังจากรัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการเข้าประเทศใน

รูปแบบ Test & Go ตั้งแต่ 1 พ.ค.2565 โดยเปิดให้นัก

ท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์สามารถเดินทาง

เข้าไทยได้แบบอิสรเสรี ส่งผลให้ตัวเลขจำานวนนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นแบบมีนัยสำาคัญ โดยช่วง 4 

วันแรก 1-4 พ.ค.2565 มีผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมดรวม 73,004 

คน เฉลี่ยวันละเกือบ 20,000 คน คาดว่าเดือน พ.ค.-ก.ย.2565 

จะมีจำานวนนักท่องเที่ยวไม่ต่ำากว่า 300,000 คนต่อเดือน 

แน่นอนว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้า

มาในประเทศไทยส่งผลดีเป็นอย่างมาก ถือเป็นช่องทางเพิ่ม

รายได้ทางการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น

ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่

ต้องเผชิญกับโควิด-19 มาเป็นเวลาเกือบสามปี ขณะเดียวกัน

อุตสาหกรรมด้านการบินก็เร่ิมกลับมาเปิดให้บริการ เปิดบินเส้น

ทางทั้งในและต่างประเทศอีกครั้ง หลังจากหยุดทำาการบินไป

เป็นเวลานาน ไปดูกันว่าสายการบินของไทยปักหมุดเปิดเส้น

ทางบินที่ไหนกันบ้าง

มาที่การบินไทย สายการบินแห่งชาติ ประกาศกลับมา

ให้บริการเส้นทางบินสู่เดนปาซาร์ (บาหลี) ประเทศอินโดนีเซีย 

โดยทำาการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2565 ทั้งนี้

เที่ยวบินแรกที่เดินทางสู่บาหลีในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีทั้งผู้ โดยสารที่เดินทางออกจาก

กรุงเทพฯ และผู้โดยสารท่ีเดินทางเชื่อมต่อจากเส้นทางท้ังยุโรป

และเอเชียเพื่อเดินทางต่อไปยังบาหลี โดยจะให้บริการเส้นทาง

บินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-17 มิ.ย.

2565 ให้บริการทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์ และ

ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.2565 เป็นต้นไปจะให้บริการทุกวัน

ด้านสายการบินไทยเวียตเจ็ท มองว่าอุตสาหกรรมท่อง

เที่ยวและการบินกำาลังฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบจาก                                        

โควิด-19 เป็นเวลานาน ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มผ่อนคลาย

มาตรการการเดินทาง พร้อมเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่อง

เที่ยวจากต่างแดนอีกครั้ง ไทยเวียตเจ็ทก็พร้อมกลับมาให้

บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยไตรมาสแรกปี 2565 

ได้กลับมาให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศรวมทั้งเปิดให้

บริการหลากหลายเส้นทางบินใหม่ และจะเดินหน้าขยายเส้น

ทางบินสู่จุดหมายอื่นๆ เพิ่มเติมในทวีปเอเชีย ตั้งแต่เดือน พ.ค.

2565 สายการบินไทยเวียตเจ็ทให้บริการเส้นทางบินระหว่าง

ประเทศ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-พนมเปญ ทุกวัน ด้วยความถี่

วันละ 1 เที่ยวบิน  

ส่วนสายการบินบางกอกแอร์เวย์กางแผนเปิดเส้นทาง

บินในปี 2565 ได้แก่ กรุงเทพฯ-กระบี่ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่

วันที่ 27 มี.ค.2565 ส่วนในไตรมาสที่ 3 ได้แก่ เส้นทางการ

บินสมุย-เชียงใหม่, สมุย-ฮ่องกง, กรุงเทพฯ-เสียมราฐ ขณะที่

ไตรมาสที่ 4 จะเปิดเส้นทางบิน เชียงใหม่-กระบี่ (เที่ยวเดียว), 

เชียงใหม่-ภูเก็ต (เที่ยวเดียว), สมุย-กระบี่, กรุงเทพฯ-ดานัง, กรุง 

เทพฯ-หลวงพระบาง, กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง และกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ 

อย่างไรก็ตามการกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินต่างๆ นั้นก็

ขึ้นอยู่กับความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยว มาตรการการ

เดินทางของแต่ละประเทศ และการควบคุมสถานการณ์ โควิด-

19 ที่อาจยังไม่คลี่คลาย 

ขณะที่ สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ทยอยกลับมาเปิด

เส้นทางภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเปิดบินตรง

จากเชียงใหม่สู่ 8 เส้นทาง รวมมากกว่า 17 เที่ยวบินต่อวัน 

ได้แก่ เชียงใหม่บินตรงสู่ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ขอนแก่น ภูเก็ต 

หาดใหญ่ สุราษฎร์ธาณี กระบี่ และหัวหิน โดยได้รับการตอบ

รับที่ดีต่อเนื่อง มีอัตราขนส่งผู้ โดยสารเฉลี่ย 75% ในช่วงเดือน 

เม.ย.ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ ภูเก็ต 

กระบี่ และหัวหิน 

ด้านบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำากัด แจ้งว่า ขณะนี้

สายการบินไทยสมายล์เปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศ 

2 เส้นทาง ได้แก่ สุวรรณภูมิ-โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และ

สุวรรณภูมิ-ฮานอย ประเทศเวียดนาม รวมถึงกลับมาให้บริการเส้น

ทางบินต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 2 เส้นทาง ได้แก่ สุวรรณภูมิ-

ปีนัง ประเทศมาเลเซีย และสุวรรณภูมิ-เวียงจันทน์ ประเทศ

ลาว ให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการรองรับการเดิน

ทางของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้นหลังมาตรการ

ผ่อนปรนเดินทางเข้าออกทั้งไทยและในภูมิภาค 

ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่อุตสาหกรรมในประเทศเริ่มกลับ

มาคึกคักอีกครั้ง สิ่งที่ตามมาคือการจ้างงาน ทำาให้คนในพื้นท่ี

น้ันๆ กลับมามีรายได้ และส่ิงสำาคัญจากการท่องเท่ียวคือสร้าง 

เม็ดเงินให้กับประเทศเป็นจำานวนมหาศาล น่ีก็ถือเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้. 

ด้มี โอกาสเจอนายอานันท์ สแตนลีย์ ประธานแอร์บัส

ประจำาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังจากอุตสาหกรรมการ

บินเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบที่เกิดจากภาวะการระบาด

ครั้งใหญ่ของโควิด-19 ก็ได้จัดแถลง

ข่าวใหญ่ พร้อมเล่าให้ฟังถึงการเดิน

ทางมายังประเทศไทยว่า การเดินทาง

มาไทยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจาก

เกิดโควิด-19 ที่ไม่สามารถเดินทางทาง

อากาศได้ ตอนเครื่องบินมาลงจอดที่

สนามบินสุวรรณภูมิ ก้าวแรกรู้สึกประ 

ทับใจในการให้บริการ สะดวกสบาย 

ไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใด พร้อมหยอด

ท้ายว่า แอร์บัสยืนยันถึงความมุ่งมั่นใน

การดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะประเทศไทยนั้นยังคง

เป็นตลาดหลักสำาหรับธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์อยู่.
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การบินเริ่มกลับมาคึกคัก

สุดประทับใจ

เศรษฐกิจ

ไ

ห

กัลยา ยืนยง

อานันท์ 

สแตนลีย์ 

ห

ไไทยทนไ

ห็นข่าวนักการเมืองรุ่นใหม่สายฝ่ายค้าน ฝ่ายมุ่งล้มล้างรัฐบาล 

ใช้วาทกรรมต่างๆ นานาสร้างความโกรธ ความเศร้า ก็ยังเป็น

กลยุทธ์น้ำาเน่าเก่าๆ แบบซาตาน ทำาให้มนุษย์ โกรธ ให้มนุษย์เศร้า 

ตั้งแต่ยุคปฐมกาล

แม้จะอ้างว่าพรรคคนรุ่นใหม่ ใช้วาทกรรมพร้อม “ชน” เพื่อคน

กรุงเทพฯ ... พร้อมชนปัญหาวัคซีนโควิด-19 ... ค่าครองชีพแพง ... ต้อง

ชนกลุ่มทุนผูกขาด ...กรุงเทพฯ ไม่มีความจำาเป็นต้องติดอันดับโลกเพื่อคน

อื่น แต่ต้องเป็นเมืองที่คนที่มีชีวิตอยู่ที่นี่ คนที่มีลมหายใจที่นี่ อยู่ได้อย่าง

มีศักดิ์ศรี ฯลฯ น้ำาเสียงต้องดุดัน สร้างอารมณ์ถูกกดทับด้วยปัญหาต่างๆ 

ตามแนวทางของอดีตผู้นำาอย่างธนาธร

ทั้งๆ ที่ “ความจริง” ปัญหาต่างๆ ไม่ได้เป็นเรื่องให้ โกรธ ให้ทุกข์

เศร้าขนาดนั้น

1.ปัญหาโควิด และวัคซีน: ตามข่าววันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

ไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก WHO ให้เป็น

ประเทศต้นแบบลำาดับที่ 3 ของโลกรับมือกับโควิด-19 

5 ปัจจัยสำาคัญที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศ

ต้นแบบ คือ

• มีการสนับสนุนโดยผู้บริหารระดับสูงที่กำาหนดนโยบายประเทศ

• ระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งจากการลงทุนในระบบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระบบปฐมภูมิมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ทศวรรษ

• มีความร่วมมือเชื่อมต่อทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 

และภาคการศึกษา รวมถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)

• มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและชุมชน

• มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการตัดสิน

ใจบนพื้นฐานข้อมูล เช่น “หมอพร้อม”

ซ่ึงเห็นผลชัดเจนจากการจัดให้มีวัคซีน 2 เข็มประมาณ 52 ล้าน

คน 76% ของประชากร + เข็มกระตุ้น 27 ล้านคน 39% ของประชากร 

เป็นจำานวนสูงพอ และทันเวลา ผลการบริหารท่ีดีทำาให้ไทยมียอดผู้ติดเช้ือ 

62,189 คน/1 ล้านประชากร อันดับ 132 ของโลก และผู้เสียชีวิต 419 คน/

1 ล้านประชากร อันดับท่ี 133 ของโลก สมกับท่ีองค์การอนามัยโลกยกย่อง

2.ปัญหาค่าครองชีพแพง: ก็เป็นปัญหากันทั่วโลกเพราะน้ำามันพุ่ง

แรง ทั้งปัญหาจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ค่าเงินสหรัฐแข็งค่าจากสภาวะ

ใช้ความเท็จสร้างความโกรธ ความเศร้า คือ กลยุทธ์น้ำาเน่าแบบซาตาน

สงคราม ปัญหาน้ำามันพืชขาดแคลน เพราะรัสเซีย-ยูเครนเป็นประเทศ

ผู้นำาในการส่งออกน้ำามันดอกทานตะวันของโลก และอินโดนีเซียผู้ส่งออก

น้ำามันปาล์มอันดับ 1 ของโลกสั่งหยุดการส่งออกน้ำามันปาล์ม

• ค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อของโลกอยู่ที่ 9.2% ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

• จากข้อมูล 4 พฤษภาคม 2022 อัตราเงินเฟ้อขององค์การเพื่อ

ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD มีอัตราเงินเฟ้อ 8.8% 

เฉพาะอัตราเงินเฟ้อด้านราคาพลังงานพุ่งสูงถึง 33.7%

• สหรัฐอเมริกา เงินเฟ้อ 8.5% (ทั้งที่ค่าเงินแข็ง) เยอรมนี 7.3% 

สหราชอาณาจักร 6.2% ของไทยอัตราเงินเฟ้อ 4.5% (ทั้งที่เป็นประเทศ

นำาเข้าพลังงาน) สูงไปตามสภาวะของโลก แต่ยังต่ำากว่าหลายๆ ประเทศ 

การใช้วาทกรรมกดดันหัวใจในภาวะเงินเฟ้อสูงทั่วโลก ก็แสดงความไม่รู้ 

หรือบิดเบือนความจริงอย่างไม่เป็นธรรม

ในด้านปัญหาเศรษฐกิจ ตามข่าวศรีลังกาล้มละลาย ชาวศรีลังกา

กำาลังเดือดร้อนจากปัญหาอาหารและเชื้อเพลิงขาดแคลน และการตัด

ไฟวันละ 13 ชั่วโมง หลังจากประเทศมีเงินตราต่างประเทศไม่เพียงพอ 

เพื่อนำาเข้าสินค้าและเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ สำาหรับประเทศที่นำาเข้า

น้ำามันสูงอย่างไทย ยังสามารถรักษาระดับทุนสำารองระหว่างประเทศเป็น

อันดับที่ 14 ของโลก! รอบๆ ไทย คือ อันดับ 12 เยอรมนี 2.77 แสน

ล้านเหรียญฯ...อันดับ 13 สหรัฐอเมริกา 2.44 แสนล้านเหรียญฯ...อันดับ 

14 ไทย 2.42 แสนล้านเหรียญฯ...อันดับ 15 สหราชอาณาจักร 2.31 

แสนล้านเหรียญฯ...อันดับ 16 ฝรั่งเศส 2.26 แสนล้านเหรียญฯ ถือว่า

ไทยเคียงบ่าเคียงไหล่ประเทศผู้นำาเศรษฐกิจโลกทั้งหลาย ทั้งๆ ที่ไทย

พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมาก และกำาลังจะเริ่มสร้างรายได้เติมทุนสำา

รองฯ ได้ หลังรัฐบาลควบคุมโควิดได้ดี และกำาลังจะเปิดเมืองต้อนรับชาว

ต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวง่ายขึ้น

3.ต้องชนกลุ่มทุนผูกขาด: แต่สมัยทักษิณทำาธุรกิจกำาไรเฉพาะ

สัมปทานผูกขาดภาครัฐ กิจการอย่างชินอินเตอร์ฯ ไปลงทุนในต่าง

ประเทศก็ล้มเหลวสิ้นเชิง ทุกประเทศ เพราะไม่มีอำานาจรัฐสนับสนุน

เหมือนที่ได้จากประเทศไทย ต่างกับกิจการผู้นำาโลกของไทย ซึ่งแข่งขัน

ได้ดีในนานาประเทศโดยไม่ได้ต้องมีอำานาจรัฐผูกขาด เช่น เอสซีจี ปตท. 

ซีพี ไทยเบฟ ฯลฯ แต่กลับบิดเบือนว่าเป็นทุนผูกขาด

และกรณีธนาธรผู้นำาเก่าของพรรคที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ยัง

ไม่ทันได้อำานาจก็พูดถึงการร่วมมือกับเทสลา ก็ยังน่าสงสัยว่าเป็นนักธุรกิจ

การเมืองหวังเอื้อครอบครัวซึ่งทำาธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์เพียงใด แนวร่วม

พรรคนี้ก็ไม่พูดถึง

4.ปัญหากรุงเทพฯ ไม่มีความจำาเป็นต้องติดอันดับโลกเพื่อคนอื่น: 

ตามข่าว วันท่ี 21 มีนาคมท่ีผ่านมา “กรุงเทพฯ” คว้าอันดับ 1 เมืองน่า

เท่ียวท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิก หรือ Best City จากผลการจัดอันดับ Reader’s 

Choice Awards 2022 ของนิตยสาร DestinAsian รวมท้ังภูเก็ต สมุย ครอง

อันดับ 3 และ 4 เกาะท่ีดีท่ีสุด เป็นรองเพียงบาหลี และมัลดีฟส์ เป็นเรื่อง

ดีๆ ท่ีคนไทยทุกคนควรมีส่วนร่วมภาคภูมิใจ “ร่วมกัน” ท่ีได้ร่วมใจกันรักษา

เสน่ห์เมืองน่าเท่ียวของโลก “สยามเมืองย้ิม” ให้บริการท่ีชาวโลกประทับใจ 

ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวอย่างสูงนับ 10 ปีท่ีผ่านมา จนเมื่อปี 2019 

ก่อนโควิด มีนักท่องเท่ียวเข้าเมืองไทยสูงถึงประมาณ 40 ล้านคน อันดับ 8 

ของโลก ในเอเชียรองเพียงประเทศจีนเท่าน้ัน (ดีกว่าญ่ีปุ่นอีกด้วย)

แต่ด้วยเพียงวาทกรรม “กรุงเทพฯ ไม่มีความจำาเป็นต้องติด

อันดับโลกเพื่อคนอื่น” ก็ได้ถอดคนที่เชื่อ ออกจากความร่วมภาคภูมิใจกับ

เกียรติยศและศักดิ์ศรีนี้ของชาวไทย และคนไทยทุกคนก็ย่อมได้ประโยชน์

จากความเป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก แต่ก็ยังอุตส่าห์สร้างความรู้สึกให้

เห็นแก่ตัวสุดขั้ว ให้น้อยใจว่าไม่ได้ประโยชน์ ทั้งๆ ที่รายได้จากการท่อง

เที่ยวทำาให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างในธุรกิจท่องเที่ยวมีรายได้ดีขึ้น จับ

จ่ายมากขึ้น ไม่ว่าใคร คนไทยก็ได้ประโยชน์ทั่วกันโดยแท้

พอทีเถอะครับ นักการเมืองที่อ้างว่าจะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ 

กลับใช้วิธีเก่าๆ คือ ใช้ความเท็จสร้างความโกรธ ความเศร้า เพราะนั่น

ยังเป็นกลยุทธ์น้ำาเน่าแบบซาตาน และ “ก้าวไม่ไกล” แต่อย่างใด.

ไทยทน

เ

พิษน้ำ�มันแพงทุบธุรกิจขนส่งอ่วม!

คมน�คมจ่อเร่งออกม�ตรก�รชุดใหญ่ช่วยพยุง
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7เศรษฐกิจ

GIT ปั้นเครื่องเงินเชียงใหม่สู่ตลาดโลก

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT 

ได้ร่วมกับท่ีปรึกษาด้านการออกแบบ และผู้เช่ียวชาญ ลงพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ พัฒนาและต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการและช่าง

ฝีมือกลุ่มเครื่องเงินให้มีการพัฒนาสินค้า ปรับรูปแบบการผลิต การ

ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของโลก ล่าสุดคัด 11 รายพัฒนา

เข้ม ก่อนนำาผลงานโชว์งานบางกอกเจมส์ เปิดตัวสู่ตลาดโลก

WHAUP เดินหน้าขยายธุรกิจน้ำา-ไฟ

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ หรือ WHAUP เปิด

เผยถึงผลการดำาเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 ว่า บริษัทรับรู้รายได้

และส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินงานปกติท้ังส้ิน 608 ล้านบาท และ

มีกำาไรจากการดำาเนินงานปกติ 69 ล้านบาท ลดลง 22% ส่วนการ

ดำาเนินงานในปีน้ีเดินหน้าแผนการขยายธุรกิจน้ำา-ไฟ ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศต่อเนื่อง พร้อมมุ่งเน้นด้าน Operational Excellence 

เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้ลูกค้าและการเติบโตอย่างย่ังยืน

SHR วางเป้าปี 65 รายได้ทะลุ 8,500 ล้านบาท 

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท หรือ SHR บริษัทในเครือ

สิงห์ เอสเตท เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งใน

ไตรมาสแรกมีรายได้ 1,690 ล้านบาท และคาดธุรกิจจะฟื้นตัวต่อ

เนื่องในทุกไตรมาส ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเปิดเมืองของหลาย

ประเทศทั่วโลก ดันให้รายได้ทั้งปี 2565 แตะ 8,500 พันล้านบาท 

เติบโตเกือบเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา 

UAC โชว์ผลงานโค้งแรก รายได้ โต 52%

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม 

การผู้จัดการ บมจ.ยูเอซี โกลบอล หรือ UAC เปิดเผยว่า ผลการ

ดำาเนินงาน ไตรมาส 1/2565 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

510.10 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 175.24 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 52.33% เทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา และมีกำาไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท 71.88 

ล้านบาท จากการขยายตัวธุรกิจเทรดด้ิง–เคมีภัณฑ์-ไฟฟ้า สำาหรับใน

ไตรมาสท่ี 2 ของปีน้ีบริษัทจะเดินหน้าลงทุนโครงการ EV charging 

station เฟสแรก 4 สถานีตามแผน พร้อมเข้าสำารวจแหล่งปิโตรเลียม 

L10/43 และ L11/43 ต้ังเป้าผลิต 500 บาร์เรลต่อวัน สร้างรายได้

เพ่ิม 300 ล้านบาทต่อปี ม่ันใจรายได้ท้ังปีโต 2,000 ล้านบาทตามแผน

FTI ยิ้มไอพีโอ 130 ล้านหุ้นขายหมดเกลี้ยง

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธน

กิจ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.

ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ FTI เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้

เปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำานวน 

130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายในราคา

หุ้นละ 2.50 บาท ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 ได้รับ

กระแสตอบรับจากนักลงทุนอย่างดี และในวันที่ 19 พ.ค.นี้ จะเข้า

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

BTS ติดเครื่องฟอกอากาศรับเปิดเทอม 

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถ

ไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 พ.ค.65 กระทรวงศึกษาธิการ

ได้กำาหนดให้เป็นวันเปิดภาคเรียน แบบการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา บริษัทในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า 

ได้เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนประจำาปี 2565 

จัดเข้ม 8 มาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ในรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษ

บีอาร์ที อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้คำานึงถึงความปลอดภัยของผู้

โดยสารที่ใช้บริการอย่างมาก.  

ธอส.ปักหมุดช่วยลูกหนี้NPL	

เปิดช่องดอกเบี้ยอัตราพิเศษ-ลดเงินผ่อนชำาระยาว24งวด

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                 

การผู้จัดการ ธนาคารอาคาร 

สงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า 

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน

การผ่อนชำาระให้กับลูกค้ากลุ่ม

เปราะบางทางด้านรายได้ที่มี

สถานะเป็นหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (NPL) และยังคงได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด-19 ธอส.จึงได้จัดทำา 

มาตรการที่ 20 (M 20) สำาหรับ

ช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL 

ให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ย

พิเศษและเงินงวดผ่อนชำาระต่ำา

เป็นระยะเวลา 24 งวด แบ่ง

เป็น เดือนที่ 1-3 ผ่อนชำาระ

เพียงงวดละ 1,000 บาท คิด

ดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี (ตัด

ชำาระเงินต้นทั้งหมด) เดือนที่                                              

4-6 คิดเงินงวดจากอัตราดอก 

เบี้ย 1.99% ต่อปี (กรณีเงินต้น

คงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 

1,800 บาท)

เดือนที่ 7-12 คิดเงินงวด

จากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อ

ปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้าน

บาท เงินงวด = 3,500 บาท) 

และเดือนที่ 13-24 คิดเงิน

งวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-

2% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 

1 ล้านบาท เงินงวด = 3,700 

บาท) (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย 

MRR ธอส. = 6.150% ต่อปี) 

กรณีลูกค้าชำาระเงินงวดเกิน

กว่าจำานวนที่ธนาคารกำาหนด

จะไปตัดดอกเบี้ยค้างชำาระของ

ลูกค้าต่อไป (ถ้ามี)

สำาหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้า

มาตรการ M 20 คือ ลูกค้าที่

กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปี และมีสถานะ NPL                                           

หรือลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL                                      

และอยู่ระหว่างการใช้มาตรการ 

ช่วยเหลือของธนาคาร หรืออยู่

ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

กับธนาคาร และต้องเป็นลูกค้า

ที่ ได้รับผลกระทบด้านรายได้

จากการแพร่ระบาดของโควิด-

19

ทั้งนี้ ลูกค้าสถานะ NPL 

สามารถลงทะเบียนแจ้งความ

ประสงค์ เข้ ามาตรการผ่าน

แอปพลิเคชัน : GHB ALL 

ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.2565 เวลา 

09.00 น. เป็นต้นไป และส่ง

หลักฐานการได้รับผลกระทบ

ทางรายได้จากการประกอบ

อาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจาก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 

เช่น หนังสือรับรองการลดวัน/

เวลา/เงินเดือน/ค่าจ้าง หรือ

ถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานต้น

สังกัด/นายจ้าง เป็นต้น ให้

ธนาคารพิจารณาด้วยการอัป

โหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน : 

GHB ALL.

‘ดีพร้อม’โชว์7วิถีปั้นชุมชน 

สร้างรายได้พึ่งตัวเองยั่งยืน

ไทยโพสต์ • “ธอส.” ลุยช่วยลูกหนี้สถานะ NPL อ่วมโควิด-19 

เปิดช่องใช้ดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำาระต่ำา 24 งวด เริ่ม

ต้นเดือนที่ 1-3 แค่ 1,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ต่อปี

‘ขนส่ง’ย้ำาชัด

ดีเดย์5ก.ย.65 

ต้องใช้คาร์ซีต 

ฉัตรชัย ศิริไล

13/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 8,341.30 4,975.20 +3,366.10
 5,837.77 6,576.10 -738.33
 38,440.62 39,775.67 -1,335.05
 22,812.72 24,105.44 -1,292.72

75,432.41
-0.14

1,584.38
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.28 35.01
ยูโร 35.47 36.57
ปอนดสเตอรลิง 41.56 43.03
เยน (100 เยน) 26.45 27.46
หยวนจีน 4.32 4.47
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,950 30,050
ทองรูปพรรณ 29,410 30,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เยี่ยมชม • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ วิริยะ

รังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22  หรือ Money Expo 2022 ให้

เกียรติเยี่ยมชมบูธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(ธพว.) หรือ SME D Bank  ที่มาให้บริการด้านเงินทุนคู่การพัฒนาแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ไทย  โดยมีผู้บริหารและพนักงานธนาคารให้การต้อนรับ ณ บูธหมายเลข L4 อาคารชาเลนเจอร์ 

2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี. 

จตุจักร • นายจิรุตม์ วิศาล

จิตร อธิบดีกรมการขนส่งทาง

บก (ขบ.) เปิดเผยถึงกรณีการ

บังคับใช้คาร์ซีตในเด็กอายุไม่

เกิน 6 ปี หากฝ่าฝืนจะมีค่า

ปรับ 2,000 บาท ซึ่งกฎหมาย

จะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 ก.ย.

2565 ว่า กรณีดังกล่าวกรม

ขอเรียนว่า การบังคับใช้คาร์

ซีตดังกล่าวอยู่ ในการกำากับ

ดูแลและบังคับใช้กฎหมาย

ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.

2522 โดยเนื้อหาเกี่ยวกับคาร์

ซีตจะอยู่ในมาตรา 123 ซึ่ง

มีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดให้

ผู้ โดยสารทุกคนบนรถจะต้อง

คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา

ในขณะโดยสารรถยนต์ และ

สำาหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี   

“กรมจะนำาปัญหาและ

ข้อห่วงใยของประชาชนเกี่ยว

กับภาระค่าใช้จ่าย เข้าร่วม

หารือกับสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ เพื่อพิจารณากรณีการ

บังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ในปัจจุบัน ไม่สร้างภาระให้

กับประชาชนที่ยังไม่มีความ

พร้อมในการจัดหาคาร์ซีต แต่

ยังคงหลักการให้คาดเข็มขัด

นิรภัยทุกท่ีน่ัง เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้ โดย 

สาร” นายจิรุตม์กล่าว 

ทั้งนี้ การแก้ไข พ.ร.บ. 

จราจรทางบกดังกล่าว สำานัก                                       

งานตำารวจแห่งชาติมีความ                                         

ปรารถนาดี ห่วงใยความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประ 

ชาชน โดยมีเจตนารมณ์ที่จะ

ลดความรุนแรงจากการเกิด

อุบัติเหตุ โดยกรมได้ตระหนัก

ถึงความสำาคัญของการคาด

เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เพื่อลด

การบาดเจ็บ และการสูญเสีย

ชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุ

ฉุกเฉิน จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วม

กันรณรงค์และสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ร่วมกัน.  

ชัยนาท • ดีพร้อมโชว์วิถี                                                                             

ใหม่ใช้ 7 วิธี ปั้นชุมชนอัป

เกรดและออกแบบชุมชนใหม่                                                                

พร้อมเสนอเครื่องมือทุ่นแรง-

เงินทุนหมุนเวียนพร้อมเปย์  

ดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันไดใน 3 

ปี 3-5%

นายณัฐพล รังสิตพล                                                  

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

(กสอ.) หรือดีพร้อม (DIPROM) 

เปิดเผยว่า ปี 2565 ดีพร้อม

กำ าหนดทิศทางการ ส่ง เส ริม

วิสาหกิจชุมชนใหม่ มุ่งเป้าพัฒนา

ไปสู่การเป็นชุมชนดีพร้อม ซึ่ง

จะเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 

สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

โดยต่อยอดภาคการท่องเที่ยว

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน มุ่ง

ยกระดับไปสู่เจนใหม่ เน้นการ

ปรับรูปแบบการดำาเนินงานให้

สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ด้วย 7 วิธี ปั้นชุมชนดีพร้อม 

ประกอบด้วย

1 .แผนชุ มชนดีพร้ อม 

โดยทำาแผนพัฒนาอุตสาหกรรม

ภูมิภาค ศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี                                                       

และวิเคราะห์จุดเน้นของจังหวัด                                                

และกลุ่มจังหวัด เพื่อชี้เป้าการ

พัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ

ของพื้นที่ 2.คนชุมชนดีพร้อม 

ดีพร้อมได้ปั้นผู้นำาชุมชนและ

ส ร้ า ง คน ในชุ ม ชนดี พ ร้ อ ม 

3.พัฒนานักออกแบบชุมชน 

โดยร่วมมือกับกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม โดยการบ่มเพาะ

นักศึกษาในพื้นที่ ให้มองเห็น

โอกาสและช่องทางการทำางาน

ในชุมชนที่ตอบโจทย์การพัฒนา

ในพื้นที่

4 . ผลิ ตภัณฑ์ ชุ มชนดี  

พร้อม  เป็นการยกระดับผลิต                                   

ภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่นและ                                      

มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น                                                    

ให้ สามารถจำ าหน่ าย ได้ ใน                                                  

เชิงพาณิชย์ 5.เครื่องจักรชุม 

ชนดีพร้อม  มีดีพร้อมเซ็นเตอร์ 

(DIPROM CENTER) ที่จะช่วย

ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต

ตั้งแต่ต้นน้ำาถึงกลางน้ำา โดย

การส่งเสริมการนำาเครื่องจักร

กลการเกษตรมาให้บริการ

ตามความต้องการของชุมชน 

6.ตลาดชุมชนดีพร้อม มุ่งเน้น

การสร้างโอกาสทางตลาดให้

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงชุมชน 

และ 7.เงินหมุนเวียนดีพร้อม 

ดีพร้อมได้ออกมาตรการสิน

เชื่อระยะสั้นเพื่อผู้ประกอบ

การ หรือที่เรียกว่าดีพร้อม

เปย์ (DIPROM Pay) โดยให้

บริการอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ

ขั้นบันได ภายในระยะเวลา 3 

ปี 3-5%.

‘‘ความไม่เท่าเทียมในแง่ของการ

ได้รับการฝึกทักษะนี้ ถือเป็นปัญหา

สำาคัญที่ภาครัฐอาจต้องมีมาตรการ

สนับสนุนสำาหรับกลุ่มที่ขาดโอกาส 

เพราะคนกลุ่มนี้ก็มักจะเป็นกลุ่ม

เดียวกันกับที่ได้รับผลกระทบมาก

ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา การขาดซึ่ง

โอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อปรับ

ตัวจะยิ่งเป็นการซ้ำาเติมปัญหาความ

เหลื่อมล้ำาที่มีมากอยู่แล้ว’’

นยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการ

ดำาเนินชีวิต ประกอบกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำาให้

การประกอบธุรกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาค

บริการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแรงงานยัง

เป็นปัจจัยสำาคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนไปสู่การเติบโต และ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน ในปัจจุบันประเทศไทยประสบ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะฝีมือได้

ดังนั้น การพัฒนาทักษะ (Reskilling-Upskilling) จึงเป็น

เรื่องสำาคัญมากกว่าที่เคยสำาหรับแรงงานทุกคน แรงงานไทยได้

รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่รุนแรง คนจำานวนมาก

สูญเสียรายได้และความมั่นคงของงานไป อีกทั้งการฟื้นตัวจากผล 

กระทบเหล่านั้นก็น่าจะไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วนักตามภาวะเศรษฐกิจ

ที่เติบโตช้า และยังมีปัจจัยลบรุมเร้าต่อเนื่อง โดยวิกฤตดังกล่าว

ได้ส่งผลรุนแรงเป็นพิเศษต่อกลุ่มแรงงานทักษะน้อย-รายได้น้อย 

นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานในอนาคตก็ยังมีแนว

โน้มที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งจากภาคธุรกิจที่จะจ้างงานน้อยลง 

รวมถึงประเภทของงานที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปตามการพัฒนา

ของเทคโนโลยี สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรงงานจำานวนมาก

ที่บอบช้ำามาจากวิกฤต ทางออกสำาคัญในระยะข้างหน้าสำาหรับ

แรงงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว คือ การเร่ง

เร่งพัฒนาทักษะทางรอดแรงงานไทย
พัฒนาทักษะ ทั้งการปรับทักษะ (Reskilling) 

สำาหรับแรงงานที่ทักษะเดิมเริ่มมีความต้องการลดลงและ

อาจสูญหายจากการถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี และการเพิ่ม

ทักษะ (Upskilling) อันเป็นการต่อยอดทักษะเดิมให้สามารถสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงขึ้น การพัฒนาทักษะจะช่วยให้แรงงาน

ไทยสามารถฟื้นตัวได้จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่กำาลังเผชิญและ

สามารถรับมือได้กับโลกยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผลการสำารวจเกี่ยวกับทักษะและการทำางานของแรงงาน

ปี 2021 ของ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic 

Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่า

ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำารวจได้ทำาการพัฒนาทักษะใน

ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา 56% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ทำาการ

พัฒนาทักษะในช่วงปีที่ผ่านมาไม่มากก็น้อย ส่วนใหญ่เป็นการ

พัฒนาทักษะด้วยตนเอง โดยเหตุผลหลักในการพัฒนาทักษะคือ

เพื่อสนับสนุนงานที่ทำาอยู่ในปัจจุบัน และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

โดยส่วนใหญ่ที่ได้ทำาการพัฒนาทักษะมาแล้วนั้นเห็นว่า 

เป็นประโยชน์ต่อตนเองค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม การเข้าถึง

การพัฒนาทักษะของแรงงานแต่ละกลุ่มยังมีความไม่เท่าเทียมกัน

อยู่ โดยเฉพาะกลุ่มคนรายได้น้อยที่มีสัดส่วนของคนที่ได้พัฒนา

ทักษะน้อยกว่าคนรายได้สูง

อย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มผู้

ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้

น้อยกว่า 1.5 หมื่นบาทต่อ

เดือนมีสัดส่วนผู้ที่ได้ทำาการ

พัฒนาทักษะในช่วง 1 ปี

ที่ผ่านมาเพียง 40% ขณะ

ที่กลุ่มผู้มีรายได้มากกว่า

นั้นจะมีสัดส่วนดังกล่าวที่

สูงกว่า โดยกลุ่มคนที่เงิน

เดือนมากกว่า 1 แสนบาท

มีสัดส่วนผู้ได้พัฒนาทักษะ

สูงสุดถึง 69% 

นอกจากนี้ กลุ่ม

ลูกจ้าง SMEs ก็เป็นอีกกลุ่ม

ที่ได้รับโอกาสในการฝึกทักษะน้อยกว่ากลุ่มลูกจ้างบริษัทใหญ่

หรือลูกจ้างภาครัฐอยู่มาก มีเพียง 36% ของกลุ่มลูกจ้าง SMEs 

เท่านั้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะผ่านคอร์สที่นายจ้างจัดให้ ขณะ

ที่กลุ่มลูกจ้างบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และกลุ่มลูกจ้างภาครัฐ 

สัดส่วนดังกล่าวจะอยู่สูงถึง 69% ดังนั้น ความไม่เท่าเทียมใน

แง่ของการได้รับการฝึก

ทักษะนี้ถือเป็นปัญหา

สำาคัญที่ภาครัฐอาจต้อง

มีมาตรการสนับสนุน

สำาหรับกลุ่มที่ขาดโอกาส 

เพราะคนกลุ่มนี้ก็มักจะ

เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ได้

รับผลกระทบมากในช่วง

วิกฤตที่ผ่านมา การขาด

ซึ่งโอกาสในการพัฒนา

ทักษะเพื่อปรับตัวจะยิ่ง

เป็นการซ้ำาเติมปัญหา

ความเหลื่อมล้ำาที่มีมาก

อยู่แล้ว

ทั้งนี้ในระยะข้าง

หน้า แรงงานไทยส่วน

ใหญ่มีความสนใจที่จะ

พัฒนาทักษะ โดยด้าน

การเงิน-การลงทุนเป็น

ทักษะที่คนไทยสนใจมาก

ที่สุด ขณะที่ช่องทางออนไลน์เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งสำาหรับ

การเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย ข้อมูลผลสำารวจพบว่า ผู้ตอบแบบ

สำารวจส่วนใหญ่ถึง 87% สนใจที่จะพัฒนาทักษะของตนเองใน

ช่วง 1 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ทักษะที่ได้รับความสนใจใน 3 

อันดับแรกคือ ทักษะด้านการเงิน-การลงทุน ตามมาด้วยภาษา

ต่างประเทศ และทักษะด้านการทำาธุรกิจ ขณะที่ทักษะด้าน

เทคโนโลยี เช่น การเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล หรือสร้าง

แอปพลิเคชัน ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นมากในโลกยุค

ใหม่นั้น ได้รับความนิยมอยู่ในระดับปานกลาง

ส่วนของช่องทางการพัฒนาทักษะ ผู้ตอบแบบสอบถามที่

สนใจพัฒนาทักษะถึง 72% เลือกช่องทางออนไลน์ เช่น คอร์ส

ออนไลน์ในยูทูบ (Youtube) หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

ต่างๆ เป็นทางเลือกอันดับหนึ่ง และยังพบว่าการพัฒนาทักษะ

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะได้รับความสนใจมากกว่าการเสียค่าใช้จ่าย 

ยกเว้นกลุ่มคนที่กังวลว่าตนเองมีความสามารถไม่เพียงพอและ

งานที่ทำาอยู่ไม่มั่นคง จะมีความ

กระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะ

มากกว่า และยอมจ่ายเงินในการ

ฝึกทักษะมากกว่า และยังพร้อม

ที่จะใช้เวลาในการพัฒนาทักษะ

มากกว่ากลุ่มอื่นๆ อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม EIC มอง

ว่าการพัฒนาทักษะของ

แรงงานไทยเป็นเรื่องสำาคัญต่อ

อนาคตของประเทศที่ต้องการ

การสนับสนุนอย่างรอบด้าน

และทั่วถึง ประกอบไปด้วย 5 

ด้านที่สำาคัญ โดยเริ่มตั้งแต่ 

1.การให้ข้อมูลและคำาแนะนำา ทั้ง

ในส่วนที่เกี่ยวกับความจำาเป็นของ

การพัฒนาทักษะในทุกสาขาอาชีพ

ตามกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของโลก จะช่วยให้แรงงานเห็น

แนวทางและเป้าหมายซึ่งถือ

เป็นจุดตั้งต้นที่สำาคัญของการ

พัฒนาตนเอง 2.การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรสร้าง

แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมสำาหรับการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย 

ต้นทุนต่ำา มีทางเลือกที่หลากหลาย เหมาะสำาหรับคนทุกช่วงวัย 

3.การสร้างประสบการณ์ที่ดี จะช่วยลดอุปสรรคไปพร้อมๆ กับ

เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน 4) การให้การยอมรับกับการพัฒนา

ทักษะของแรงงานจากนายจ้างและสังคม จะช่วยให้ผลลัพธ์ของ

การพัฒนาทักษะถูกนำาไปใช้งานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง

แรงงานและภาคธุรกิจ รวมถึงจะส่งผลดีต่อความสามารถในการ

แข่งขันของเศรษฐกิจ และ 5) การสนับสนุนกลุ่มขาดโอกาส เพื่อ

ให้แรงงานไทยรอดจากวิกฤตและปรับตัวได้ไปพร้อมกัน.

ใ



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



เจ้าพ่อ ออกอาวุธได้ครบเครื่อง ชนะคะแนน โทมัส คาร์เพนเตอร์ 

จากอังกฤษ วัย 29 ปี ส่วนผลคู่อื่น รุ่นซูเปอร์ไฟต์ 50 กก.หญิง ปู

เป้ เดอะเลเจนด์อารีน่า (มุมดำา) ชนะคะแนน ธิดารัตน์ ลูกมหาธาตุ, 

รุ่นซูเปอร์ไฟต์ 66 กก. เพชรสยาม ส. สุวรรณารัณย์ ชนะน็อก

ยก 1 อโกเบีย ลูกมหาธาตุ (อุซเบกิสถาน) รุ่นซูเปอร์ไฟต์ 73 

กก.ชาย สมิงดง เดชไฟฟ้า ชนะ TKO ยก 2 วินเซนต์ เกียรติบุญส่ง 

(สหรัฐอเมริกา)

ขณะที่ผลมวยรอบเลเจนด์ ไฟท์ติ้ง แชมเปี้ยนชิพส์ รอบรองฯ 

รุ่นเลเจนด์ ไฟท์ติ้ง แชมเปี้ยนชิพ 51 กก.หญิง มารียา ช.ชณาภรณ์ 

ชนะคะแนน แอนเดรีย โลเปรซ (อาร์เจนตินา), มาเรีย รูเมท (เอสโต

เนีย) พลิกชนะคะแนน อัยด้า ลูกทรายกองดิน, รุ่นเลเจนด์ ไฟท์ติ้ง 

แชมเปี้ยนชิพ 68 กก.ชาย อาลีอัสก้า แฟมมิลี่มวยไทยยิม (อิหร่าน) 

ชนะคะแนน อัลมาเน่ ส.สุวรรณารัณย์ (แอลจีเรีย) บังรอน ลูกเจ้าพ่อ

พญาเสือ ชนะ TKO โอมาร์ แสงมรกต (โมร็อกโก)

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เปิดเผยว่า รายการนี้ ได้รับความสนใจ

อย่างมาก มีแฟนกีฬามวยขอให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วย 

และผู้ที่ชนะมวย รุ่นเลเจนด์ ไฟท์ติ้ง แชมเปี้ยนชิพ รอบรองฯ ครั้งนี้

จะผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศศึก เดอะไรส์ ออฟ เดอะเลเจนด์ สนาม

ที่ 3 ในวันที่ 3 มิ.ย.นี้ ซึ่งในสนามที่ 3 จะมีทั้งมวยไทยและเอ็มเอ็ม

เอ รับรองว่าสนุกและตื่นเต้นแน่นอน การแข่งขันเลเจนด์ เอฟซี 

นอกจากเป็นกิจกรรมกระตุ้นเรื่องกีฬาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมกระตุ้น

เศรษฐกิจของเมืองหัวหินด้วย”

ด้าน “วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักเทควันโดเจ้าของ

เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2004 ในฐานะโปรโมเตอร์ กล่าวว่า 

ความพิเศษในรอบชิงฯ ผู้ที่ครองแชมป์จะได้รับเหรียญรางวัลขนาด 6 

นิ้ว ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวด ผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดย พระพิศาล

สิทธิคุณ หรือท่านเจ้าคุณไพโรจน์ ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล 

ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมถ้วยรางวัลจากนายสุวัจน์ 

ลิปตพัลลภ อีกด้วย.
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9กีฬา

‘เมธาสิทธิ์’ คว้าทองดาวน์ฮิล, ‘วิภาวี’ เหรียญเงิน

เวียดนาม • การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาในมหกรรม

กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เมืองฮัวบินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 

15 พ.ค. รายการดาวน์ฮิล เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระยะ

ทาง 2.01 กิโลเมตร ประเภทชาย ผลปรากฏว่า “เบส” นายเมธา

สิทธิ์ บุญเสน่ห์ นักปั่นทีมชาติไทยไม่ทำาให้แฟนๆ กีฬาทั่วประเทศ

ผิดหวัง ผงาดคว้าเหรียญทองมาครองได้ตามความคาดหมาย ด้วย

เวลา 3.06.027 นาที ส่วนเหรียญเงินเป็นของแอนดี้ ปราโยกา นัก

ปั่นอินโดนีเซีย ทำาเวลา 3.09.356 นาที และเหรียญทองแดงได้แก่ 

จอห์น ดีริก ฟาร์ 3.16.138 นาที ด้าน “ตั้ง” นายชินพัฒน์ สุข

จรรยา เกิดอุบัติเหตุล้มระหว่างแข่งขัน ได้อันดับ 9 เวลา 3.26.312 

นาที ส่วนประเภทหญิง ผลการแข่งขันปรากฏว่า เทียรา แอนดินี 

ปราสติกา นักปั่นจากอินโดนีเซียที่ทำาเวลาในรอบ Seeding Run 

ดีที่สุด คว้าเหรียญทองไปครอง ด้วยเวลา 3.31.531 นาที ส่วน               

“เพ็ชร์” จ่าอากาศโทหญิงวิภาวี ดีคาบาเลส นักปั่นทีมชาติไทยสู้

อย่างเต็มที่ ก่อนจะเข้ามาเป็นอันดับ 2 ด้วยเวลา 3.42.337 นาที 

ได้เหรียญเงินไปครอง ขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของนาโอมิ กา

โดเซ จากฟิลิปปินส์ เวลา 3.44.772 นาที ด้าน “ไอซ์” น.ส.ศิร

ภัสสร ชาติกำาเหนิด นักปั่นไทยอีกคนเกิดอุบัติเหตุทำาให้แข่งขันไม่

จบ หลังการแข่งขัน “เบส” เมธาสิทธิ์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกใน

ชีวิตที่ตนเองได้แชมป์ซีเกมส์ ขอนำาเหรียญทองนี้ ไปฝากพ่อแม่พี่

น้องชาวไทยทุกคน

‘คีริน’ สวมบทกองเชียร์ขอลุยต่อที่กัมพูชา

เวียดนาม • คีริน ตันติเวทย์ นักกรีฑาลูกครึ่งไทย-อเมริกันที่เป็น

ความหวังเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ของทัพนักกีฬาไทย 

โดยภายหลังจากการเดินทางถึงประเทศเวียดนาม และเข้ารับการ

บำาบัดและฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์อำานวยการนักกีฬาไทย ที่โรงแรม

แดวู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เนื่องจากอาการบาดเจ็บ                                                             

ที่สะโพกและก้นกบ ซึ่งเกิดจากการฝึกซ้อมอย่างหนักที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้น ยอดนักกรีฑาไทยได้ยืนยันผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว 

Kieran Charles ยืนยันถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 

ทุกประเภทแล้วทั้ง 3 รายการ ประกอบด้วย วิ่ง 1,500 เมตร, วิ่ง 

5,000 เมตร และวิ่ง 10,000 เมตร พร้อมขอโทษคนไทยทั้งประเทศ

ที่ติดตามเชียร์ โดยระบุข้อความในเฟซบุ๊กว่า “โชคไม่ดีผมต้องถอน

ตัวจากการแข่งขัน 10 วันก่อน ผมบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม ผม              

คิดว่าอาการบาดเจ็บจะดีขึ้น เพื่อเตรียมการแข่ง ผมได้รับความ

ช่วยเหลือจากคณะแพทย์และกายวิภาคของทีมชาติไทยเราอย่าง

ดีเลิศ ผมเสียใจมากที่ไม่ได้แข่งและผมต้องหยุดพักการฝึกซ้อมอีก

ประมาณ 4-5 อาทิตย์ ผมขออภัยที่ทำาให้คนไทยผิดหวัง ผมจะอยู่ที่

นี่จนถึงวันที่ 18 เชียร์เพื่อนร่วมทีม ผมหวังว่าจะมีความพร้อมเพื่อ

ที่จะแข่งในรายการ World championship ในเดือนกรกฎาคมนี้, ปี

หน้าผมจะไปแข่งซีเกมส์ที่กัมพูชา”

ทรูวิชั่นส์ถ่ายสด ‘ไทยแลนด์ โอเพ่น 2022’

กรุงเทพฯ • แบดมินตันรายการสุดยิ่งใหญ่ ไทยแลนด์ โอเพ่น 

2022 ซึ่งจะจัดขึ้นที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ตั้งแต่วันพุธ

ที่ 18 พ.ค.จนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นรายการเก่าแก่ยิ่ง

ใหญ่ของวงการแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ซูเปอร์                        

สตาร์ระดับโลกมาร่วมแข่งขัน และสร้างสีสันกันคับคั่งทุกปี รวม

ทั้งนักแบดมินตันไทยก็สร้างชื่อและแจ้งเกิดจากรายการนี้ ปีนี้ชิง

เงินรางวัลรวมกว่า 12.3 ล้านบาท นักแบดมินตันไทยพาเหรดมา

ครบ นำาโดย เมย์-รัชนก อินทนนท์, ครีม-บุศนันท์ อึ๊งบำารุงพันธุ์, 

กัน-กันตภณ หวังเจริญ และที่ขาดไม่ได้เป็นคู่ผสมมือ 1 ของ

ไทย เจ้าของแชมป์เวิลด์ แชมเปียนชิพ ครั้งล่าสุด บาส-เดชาพล 

พัววรานุเคราะห์ และปอป้อ-ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่นี้เคยสร้าง

ประวัติศาสตร์กวาด 3 แชมป์รวดในประเทศไทยมาแล้วเมื่อ ม.ค.

2021 คือ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2 รายการ และเวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 

สำาหรับโปรแกรมถ่ายทอดสดมีดังนี้ 18 พ.ค. รอบแรก 09.00-

19.00 น. ทรูสปอร์ต 3 (668) และทรูสปอร์ต 7 (686)/19 พ.ค. รอบ

ที่ 2 เวลา 13.00-23.00 น. ทรูสปอร์ต 3 (668) และทรูสปอร์ต 7 

(686)/20 พ.ค. รอบก่อนรองฯ 13.00-21.00 น. ทรูสปอร์ต 3 (668), 

ทรูสปอร์ต 7 (686) และ SPOTV (689)/21 พ.ค. รอบรองฯ 12.00-

20.00 น. ทรูสปอร์ต 3 (668), ทรูสปอร์ต 7 (686) และ SPOTV 

(689)/22 พ.ค. รอบชิงฯ 12.00-17.00 น. ทรูสปอร์ต 3 (668), ทรู

สปอร์ต 7(686) และ SPOTV (689).

เวียดนาม • การแข่งขันฟุตซอลหญิงในมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่ 31 นัด

แรก ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 

2565 เวลา 16.00 น. ที่ ฮานัม ยิมเนเซียม เวียดนาม

เกมนี้ “โค้ชถึก” สุรพงศ์ พลายอยู่วงศ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่ง 5 

คนแรกเป็น พรรนิภา กมลรัตน์ (GK),  จิระประภา นิ่มรัตนสิงห์, ปทิต

ตา มูลโพธิ์, เจนจิรา บุบผา และดาริกา เพียรภายลุน

เริ่มเกมมาไทยบุกอย่างหนัก และนาทีที่ 14 ก็มาได้ประตูออก

นำาก่อน 1-0 จาก มุทิตา เสนคราม เท่านั้นไม่พอ นาที 15 เจนจิรา 

บุบผา ได้แต่งเข้าซ้ายแล้วยิงแฉลบผู้เล่นมาเลเซียเข้าไปให้ไทยนำาห่าง

เป็น 2-0

นาทีที่ 18 จากลูกคิกอิน จิระประภา นิ่มรัตนสิงห์ ยิงยัดมา 

ก่อนที่ ดาริกา เพียรภายลุน จะสะกิดเปลี่ยนทางเข้าไปให้ไทยนำาห่าง

มาเลเซียเป็น 3-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้

ครึ่งหลัง นาทีที่ 32 ปทิตตา มูลโพธิ์ ได้ปาดเรียดมาหน้าประตู 

และเป็น แพรพลอย หัวใจเพชร ที่แปเข้าไปให้ไทยนำาห่างเป็น 4-0

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกมฟุตซอลหญิง ทีม

หัวหิน • การแข่งขันกีฬามวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน 

Mixed martial arts (MMA) รายการเลเจนด์ เอฟซี “เลเจนด์ ไฟท์

ติ้ง แชมเปี้ยนชิพส์” สนามที่ 2 เมื่อคืนวันที่ 14 พ.ค.2565 โดยนาย

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษา

การจัดการแข่งขันฯ เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ

จากนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำาเภอหัวหิน และผู้มีเกียรติร่วม

งานมากมาย ณ เดอะ สแควร์ หน้าศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดโดยเลเจนด์ อารีน่า กลุ่มบริษัท

พราว บลูพอร์ต หัวหิน, บมจ.พลังงานบริสุทธิ์, ทรู คอร์ปอเรชั่น และ 

รพ.กรุงเทพหัวหิน

ไฮไลต์มวยคู่เอกในรุ่นซูเปอร์ไฟต์ 80 กก.ชาย ใจเพชร ศิษย์

ลอนดอน • เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือของลิเวอร์พูล ยกสภาพจิตใจดุจสัตว์

ประหลาดของลูกทีมหงส์แดง ที่เฉือนชนะเชลซีในการดวลลูกโทษที่จุดโทษ 

คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ มาครอง และยังมีลุ้นที่จะคว้าสี่แชมป์ในฤดูกาลเดียว

ลูกทีมของเจอร์เกน คล็อปป์ เฉือนชนะ 6-5 ในการดวลลูกโทษที่

เวมบลีย์ โดยเป็น คอสตาส ซิมิกาส กองหลังชาวกรีกที่กลายเป็นฮีโร่ ยิง

ประตูสุดท้ายหลังจากที่ อลิสซอน เบกเกอร์ ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลเซฟลูก

ยิงของเมสัน เมานท์ เอาไว้ได้ โดยเกมในเวลาปกติเสมอกัน 0-0

นับเป็นครั้งที่สองในฤดูกาลนี้ ที่ลิเวอร์พูลเฉือนชนะเชลซีในการดวล

ลูกโทษที่จุดโทษในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยภายในประเทศ หลังจากเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชนะในการดวลลูกโทษ 11-10 หลังเสมอในเวลา 

0-0 ในรอบชิงชนะเลิศลีกคัพ

ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ ไปครองเป็นสมัยที่ 8 แต่เป็นการ

คว้าแชมป์ถ้วยนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2006 และยังมีลุ้นที่จะเป็นทีมแรก

ของอังกฤษที่สามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่สี่รายการได้ในฤดูกาลเดียวกัน

ตอนนี้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ไปแล้วสองรายการ แต่ในพรีเมียร์ลีก

นั้นลิเวอร์พูลต้องลุ้นให้ทีมจ่าฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ ซิตี ต้องสะดุดด้วย 

เนื่องจากเรือใบสีฟ้ามีคะแนนนำาหน้าอยู่สามแต้มกับสองแมตช์สุดท้ายของ

ฤดูกาล

“มันช่างเหลือเชื่อ มันเป็นเกมที่เข้มข้นมาก เชลซีก็สมควรได้รับมัน

เช่นเดียวกัน มันเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ” คล็อปป์กล่าว “เรา

สามารถเอาชนะช่วงเวลาดีๆ จากเชลซีได้ และแน่นอนมันเป็นช่วงเวลาที่

ดีของพวกเรา”

กุนซือทีมหงส์แดงยังกล่าวต่อว่า “พวกเรามีสภาพจิตใจดุจสัตว์

ประหลาด และพวกเขาก็มีจิตใจดุจสัตว์ประหลาดสีน้ำาเงินเช่นเดียวกัน เชล

ซีก็เล่นได้อย่างโดดเด่น แต่ท้ายที่สุดต้องมีผู้ชนะเพียงคนเดียว และในวัน

นี้ผู้ชนะคือเรา”

ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะพลาดการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็น

สมัยที่ 2 ในรอบสามฤดูกาล แต่พวกเขายังคงมีลุ้นผลงานอันน่าประทับใจ

กับการคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ซึ่งจะเจอกับเรอัล มาดริด จากสเปน 

ในแมตช์ชิงชนะเลิศที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 28 พ.ค.ที่จะถึงนี้

สำาหรับ “สิงโตน้ำาเงินคราม”  เชลซี นับเป็นความเจ็บปวดของแฟน

บอลที่ต้องเข้ามาแพ้ในแมตช์ชิงชนะเลิศเอฟเอ คัพ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 

หลังจากก่อนหน้านี้เคยแพ้เลสเตอร์ ซิตี และอาร์เซนอล

โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีมเชลซีกล่าวว่า “ไม่มีอะไรต้องเสียใจ ผม

บอกกับลูกทีมว่าผมภูมิใจในตัวพวกเขามากๆ พวกเราค่อนข้างมีปัญหาใน

ช่วง 15 นาทีแรกที่ดูประหม่าและตึงเครียด แต่หลังจากนั้นก็ทำาได้อย่าง

ยอดเยี่ยมตลอดเกม” 

“พวกเราสามารถรับมือกับทีมที่มีเกมรุกซึ่งอันตรายที่สุดในโลก 

ด้วยผลการแข่งขัน 0-0 และยังมีโอกาสสร้างสรรค์ โอกาสของตัวเองด้วย 

แน่นอนพวกเราเสียใจ ทุกคนต่างเจ็บปวด แต่เราต้องเดินต่อไปเพราะนี่คือ

ชีวิตในโลกของกีฬา” ทูเคิลกล่าวในที่สุด.

ชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป 4-0

สำาหรับโปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับ

เมียนมา ที่ ฮานัม ยิมเนเซียม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 

เวียดนาม • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทยศึกซีเกมส์ครั้งที่ 31 

ที่เวียดนาม ยกเครดิตให้แข้ง ‘ช้างศึก’ ทุกคน หลังจากโชว์ผลงาน 2 นัด ยิงคู่ต่อสู้

ได้ถึง 10 ประตูแบบที่ ไม่เสียประตูเลย หลังล่าสุดนัดที่ 3 ชนะกัมพูชา 5-0 

จ่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ในฟุตบอลซีเกมส์ 2021 ที่เวียดนาม

การแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม

นั้น ทัพ “ช้างศึก” ทีมชาติไทยเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ได้ไม่ดีนัก เมื่อพ่ายต่อ

มาเลเซีย 1-2 ก่อนที่ 2 นัดหลังจากนั้นจะกลับมาเก็บ 6 แต้มเต็ม โดยการ

ถล่มสิงคโปร์ และกัมพูชา ด้วยสกอร์เดียวกัน 5-0 สองนัดรวม 10 ประตู แบบ

ชนิดที่ไม่เสียประตูเลย ทำาให้สถานการณ์ปัจจุบันมี 6 แต้ม ขอเพียง 1 คะแนน

ในเกมสุดท้าย ที่เตรียมพบกับ สปป.ลาว จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันที

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทัพช้างศึก กล่าวว่า 

“อยากชื่นชมทีมงานสตาฟฟ์โค้ชและน้องๆ นักกีฬาทุกคน เพราะการที่เรา

เริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ แล้วกลับมาชนะใน 2 เกมที่ผ่านมา ด้วยการยิงคู่ต่อสู้

ถึง 10 ประตู ใน 2 นัด นัดละ 5 ประตู แบบที่เราไม่เสียประตูเลยไม่ใช่เรื่องง่าย 

เพราะเป็นเรื่องสภาพจิตใจ ดังนั้นแป้งอยากชื่นชมและให้เครดิตทุกคนจริงๆ ที่

รวมใจกันสู้เพื่อทีม สู้เพื่อคนไทย จนพลิกสถานการณ์กลับมาได้”

“3 เกมที่ผ่านมาเราพยายามสื่อสาร และพูดคุยกันอยู่ตลอด สิ่งไหนที่ผิดพลาด

หันหน้ามาคุยกัน ให้กำาลังใจกัน เพื่อให้ทีมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะต้องเข้าใจ

ว่าเราเป็นทีมที่มีเวลาฝึกซ้อมน้อย และจนถึงตอนนี้เรากำาลังดีขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าเรา

จะทำางานหนักกันต่อ และจะไม่ประมาทกับการเจอ สปป.ลาว แม้ว่าโอกาสเข้ารอบจะสูง

แต่เราจะเล่นเพื่อชนะในเกมสุดท้าย”

“เหนือสิ่งอื่นใด อยากขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่คอยให้กำาลังใจเราตลอด 

ทั้งมาเชียร์ที่สนาม ซึ่งอย่างเกมเมื่อวาน ในขณะที่ฝนตกหนัก แป้งยังเห็นภาพแฟน

บอลยืนเชียร์เราอยู่ ก็รู้สึกซึ้งใจ รวมถึงคนดูอยู่ที่ไทยด้วย ทุกกำาลังใจที่ส่งมาเรา

สัมผัสได้เสมอ และฝากเป็นกำาลังใจให้เราต่อไปด้วย” มาดามแป้งปิดท้าย

ปัจจุบันนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทยเป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุด

ในซีเกมส์ ด้วยผลงาน 11 ประตู จาก 3 นัด โดยโปรแกรมต่อไปเตรียม

พบกับ สปป.ลาวในรอบแบ่งกลุ่ม นัดสุดท้าย วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง 7. 

ฟุตซอลหญิงถล่มมาเลเซีย‘บิ๊กแดง’เชื่อดีกว่าเดิม

2นัด10ลูก‘มาดามแป้ง’ยกเครดิตให้ช้างศึก

คล็อปป์ซูฮกหัวใจนักเตะหงส์แดง

แชมป์เอฟเอ คัพ • จอร์แดน เฮนเดอร์สัน ชูถ้วยชนะเลิศเอฟเอ คัพ 

หลังเฉือนชนะเชลซีในการดวลลูกโทษที่จุดโทษ 6-5 โดยเกมที่เวมบลีย์  

สเตเดียม เสมอกันในเวลาปกติ 0-0 ก่อนนักเตะหงส์แดงจะแม่นลูกโทษ 

คว้าแชมป์รายการนี้ ไปครองเป็นสมัยที่ 8.

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศึก

มวยไทย รายการเลเจนด์ เอฟซี “เลเจนด์ ไฟท์ติ้ง แชมเปี้ยนชิพส์” 

สนามที่ 2 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน โดยมี พลกฤต พวงวลัย

สิน นายอำาเภอหัวหิน และธวัชชัย ฤกษ์สำาราญ รองผู้อำานวยการ

ธุรกิจโมบายล์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมด้วย. 

13.00 น. ถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD

ทางด้าน “บิ๊กแดง” พล.ต.ต.ดิเรก ปลั่งดี ผู้จัดการทีมฟุตซอล

หญิงทีมชาติไทย เชื่อมั่นว่าทีมจะทำาได้ดีกว่าเดิมหลังผ่านเกมแรกของ

ซีเกมส์ไป ขณะที่ สุรพงศ์ พลายอยู่วงศ์ มองว่าเกมแรกไม่ว่าจะทัวร์

นาเมนต์ไหนก็ยากเสมอ

“ในครึ่งแรกเล่นลำาบากหน่อย เป็นเกมแรกของเรา มาครึ่งหลัง

เล่นตามฟอร์มที่ซ้อมมา หลังจากที่ได้ประตูก็คลายความกดดันลงไป 

เกมนี้ขอชมกาว พรรนิภา ผู้รักษาประตู ช่วยตัดเกมได้หลายจังหวะ 

ก็ขอขอบคุณแฟนฟุตซอลที่ส่งแรงใจมาเชียร์พวกเรา ในเกมหน้าจะ

ทำาให้ดีขึ้นกว่านี้ เราก็เน้นสามแต้ม ไม่เน้นสกอร์ ไม่อยากกดดันเด็กๆ” 

ด้าน สุรพงศ์ พลายอยู่วงศ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน เสริมว่า “เกมแรกจะ

เป็นเกมที่ยากอยู่แล้ว แต่ก็ได้ 3 แต้มตามเป้า เราหมุนผู้เล่นชุดแรก

ไปชุดอื่นๆ เพื่อความสดในเกมอื่นๆ ด้วย ก็ต้องเน้นไปเกมต่อเกม ให้

ปรับแก้เกมต่อๆ ไป ขอขอบคุณแฟนชาวไทยที่ให้กำาลังใจเชียร์ เราก็

ไม่รู้ข้อมูลมาเลเซียช่วงหลังมาก เขาก็มีการพัฒนากว่าเมื่อครั้งก่อนอยู่

พอสมควร”.

เวียดนาม • การแข่งขันเทนนิส กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่สนามฮานากา บั๊ก 

นิงห์ ณ เมืองบั๊ก นิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 15 พ.ค.

2565 เป็นรอบชิงชนะเลิศในประเภททีม ซึ่งทีมนักหวดลูกสักหลาดทั้งชายและ

หญิงของไทยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ และยังได้รับกำาลังใจที่ดีจากพลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง

ประเทศไทย ที่เดินทางมาเป็นกำาลังใจและเยี่ยมชมการแข่งขัน รวมทั้งนายสุชัย 

พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ที่เดินทางไป

ให้กำาลังใจทีมเทนนิสไทยด้วย

ศึกชิงเหรียญทองเริ่มที่ประเภททีมหญิง ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติ

เวียดนาม เจ้าภาพ ท่ามกลางกองเชียร์เจ้าถิ่นและแฟนกีฬาเทนนิสที่เดิน

ทางเข้ามาร่วมชมการแข่งขันจำานวนมาก โดยคู่แรกเป็นการแข่งขันเดี่ยว

มือ 2 “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ นักเทนนิสสาวไทย วัย 19 ปี ชาว

ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของเหรียญทองแดง ประเภทหญิงเดี่ยว กีฬา

ซีเกมส์ปี 2019 คว้าชัยชนะเหนือ สวันน่า ลี่ เหวียน 2-0 เซต 6-0, 

6-4 เปิดแต้มแรกให้ทีมไทยได้สำาเร็จ

จากนั้น เดี่ยวมือ 1 “ลักส์” ลักษิกา คำาขำา นักหวดชาวจันทบุรี 

มือ 449 ของโลก ซึ่งเคยร่วมทีมไทยคว้าเหรียญทองทีมหญิงใน

กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่สิงคโปร์ ปี 2015 มาแล้ว ลงสนามพบกับ 

ชาเนลล์ ฟาน เหวียน นักหวดลูกครึ่งเวียดนาม-อเมริกัน มือ 387 

ของโลก ปรากฏว่าสู้กันถึง 3 เซต และเป็นลักษิกาที่เฉือนชนะ 

2-1 เซต 6-1, 0-6 และ 6-1 ส่งผลให้ทีมเทนนิสหญิงไทยชนะ

ทีมเวียดนาม 2-0 คู่ คว้าเหรียญทองมาครองได้สำาเร็จ

นับเป็นการกลับมาครองเหรียญทองประเภททีม

หญิงอีกครั้งของทีมไทย หลังจากที่เคยได้มาแล้ว 5 สมัยใน

ซีเกมส์ (ปี 2003 ที่เวียดนาม, ปี 2007 ที่ไทย, ปี 2009 ที่

ลาว, ปี 2011 ที่อินโดนีเซีย และปี 2015 ที่สิงคโปร์ โดยในปี 

2013, 2017 และ 2019 ไม่มีการแข่งขันเทนนิสประเภททีม).

ทีมเทนนิสหญิงไทยประกาศศักดา

คว้าเหรียญทองซีเกมส์ที่เวียดนาม

ลักษิกา คำาขำา นักหวดเดี่ยวมือ 1 ทีมชาติไทย หวดชนะ

เวียดนาม 2-1 เซต รวมผลทีมสาวไทย 2-0 คู่ คว้าเหรียญทอง

เทนนิสทีมหญิง ซีเกมส์ครั้งที่ 31.

สุวัจน์การันตีชิงเลเจนด์ ไฟท์ติ้งสนุกแน่
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

เดียวกับที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน จึงเรียกว่า “ช่อง 

4 บางขุนพรหม” เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกในอาเซียน โดยมีคุณ

จำานง รังสิกุล หรือ “หัวหน้าจำานง” ที่ชาวช่อง 4 ให้ความเคารพ เป็น

กำาลังสำาคัญพัฒนารูปแบบรายการและก่อตั้งสถานีโทรทัศน์

ช่วงแรกเริ่มเผยแพร่ภาพขาว-ดำา ระบบ 525 เส้น 30 ภาพ

ต่อวินาที และถ่ายทำาด้วยการออกอากาศสด เพราะยังไม่มีเทคโนโลยี

การบันทึกเทป ออกอากาศสัปดาห์ละ 4 วัน คือ อังคาร, พฤหัสบดี, 

เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. ต่อมาจึงเพิ่มวันและ

เวลาออกอากาศจนครบทุกวัน 

ตำานานโทรทัศน์ไทยมีคุณค่า นำามาสู่การเปิด MCOT 

MUSEUM แหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ไทยและ

องคมนตรีเยี่ยมศธ.ดูความพร้อมเปิดเทอม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงพื้นที่ตรวจ

เยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน

ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ 

ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยัง

คงมีอยู่ ศธ.ได้มอบนโยบายให้แก่ทุกสถาน

ศึกษาไว้อย่างชัดเจน ที่จะต้องเตรียมความ

พร้อม ทำาให้นักเรียน ผู้ปกครอง มีความเชื่อ

มั่นในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเมื่อ

ได้ส่งลูกหลานของตนเองมาสู่รั้วโรงเรียน 

รวมถึงเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาที่

จะได้รับจากห้องเรียน เพื่อเติมเต็มความ

รู้ ทักษะฝีมือ และทักษะการใช้ชีวิตของ

นักเรียนที่ขาดหายไปในช่วงของการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอ

เน้นย้ำาว่า ศธ.ให้ความสำาคัญต่อการเรียน

การสอนในรูปแบบ On Site สถานศึกษา

ไม่จำาเป็นต้องปิดการเรียนการสอนแม้จะ

พบการติดเชื้อในโรงเรียน แต่ต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการและขั้นตอนแผนเผชิญเหตุ

อย่างแม่นยำาและรวดเร็ว ดิฉันขอขอบคุณ

หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกำาแพงเพชร ที่ได้                    

ศึกษาธิการ • องคมนตรีเยี่ยม ศธ.ตรวจดูความพร้อมเปิดเทอมปี 65 ถามไถ่แผนฟื้นฟู

ความรู้ที่ขาดหายไปของเด็กในช่วง 2 ปีหลังจากการเรียนออนไลน์ รวมทั้งความคืบหน้า

การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและการพัฒนาคุณภาพครู

บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ

จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า เมื่อเร็วๆ นี้ 

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้มา

รับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนา

ระบบการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา

คุณภาพครูทั้งในด้านความรู้และทักษะอย่าง

ทันต่อสภาวการณ์ และการพัฒนาโรงเรียน

ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำานักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้และพัฒนากำาลังคนตามความ

ต้องการของประเทศ และได้รับทราบการ 

สื่อสารมวลชน ในโอกาสที่ บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) ครบรอบ 

70 ปีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เป็นมิวเซียมใหม่ใจกลางเมือง 

การเยี่ยมชม MCOT MUSEUM เหมือนได้ย้อนวันวานไปยังจุด

เริ่มต้นของ “ตำานานโทรทัศน์ไทย” นับตั้งแต่ยุคบริษัท ไทยโทรทัศน์ 

จำากัด หลักหมุดแรกของโทรทัศน์ไทยสู่องค์การสื่อสารมวลชนแห่ง

ประเทศไทย หรือ อ.ส.ม.ท. จนเป็น บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) ที่

อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี ซึ่งยังคงมุ่งมั่นนำาเสนอสาระประโยชน์

สร้างสรรค์สังคม ทำาหน้าที่ดั่งดวงตาที่สะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

ในสังคมตามแนวคิดของมิวเซียมแห่งนี้  “Journey through the eye” 

MCOT MUSEUM ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ 

บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน ) ถนนพระราม 9 เมื่อเดินเข้าไปใน 

MCOT MUSEUM เริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่อง “ชีวิตก่อนมีโทรทัศน์” ที่

ผู้คนต่างติดตามข่าวสารจากสื่อหลักอย่างหนังสือพิมพ์และวิทยุ จนมี

วิวัฒนาการช่องทางรับข่าวสารผ่านโทรทัศน์อย่างในปัจจุบัน 

ก่อนนำาสู่การจัดแสดง 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 “The Foresight 

มองไกลให้ก้าวไกล” บอกเล่าความเป็นมาวิวัฒนาการสื่อสารมวลชน

ใน 3 ยุค คือ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำากัด, องค์การสื่อสารมวลชนแห่ง

ประเทศไทย, บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)  

โซนที่ 2 “The Visionary มองต่างให้เติบโต” จัดแสดงภาพถ่าย

และแนวคิดของปูชนียบุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้วงการ

โทรทัศน์ไทย

โซนที่ 3 “The Reflection มุมมองภาพสะท้อนบทบาท อสมท 

ที่อยู่คู่สังคมไทย สะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในฐานะองค์กรสื่อที่

มีบทบาทคู่สังคม 

สนใจเยี่ยมชม MCOT MUSEUM เปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ 

และจำากัดการเข้าชมครั้งละไม่เกิน 15 คน ภายใต้มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในวันและเวลาทำาการ ลง

ทะเบียนล่วงหน้า ติดต่อฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บมจ.อสมท 

โทรศัพท์ 0-2201-6392-3.

เฟ้นไอเดียสร้างเกมมรดกวัฒนธรรม

กรมศิลปากร ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดการแข่งขัน 

FIT Game Jam (Fine Arts Game Jam) ประกวดสร้างสรรค์

เกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องมรดกวัฒนธรรมจากโจทย์ของกรม

ศิลปากร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวง

กว้าง โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ศึกษาในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

หลักสูตรดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และสาขาการพัฒนาสื่อผสม

และเกม แสดงความสามารถ เข้าแข่งขัน 12 ทีม แบ่งเป็นทีม

ละ 5 คน คิดค้นสร้างเกมมรดกทางวัฒนธรรมชิงเงินพร้อม

โล่รางวัล และประกาศนียบัตร สมัครและดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์กรมศิลปากร www.finearts.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดันเมืองหนังอีสาน สู่เมืองหนังโลก

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม

สองฝั่งโขง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565 “เมืองหนังอีสาน สู่เมืองหนัง

โลก” ระหว่างวันท่ี 13-18 พ.ค.น้ี ณ วัดสิมนาโก อ.กุฉินารายณ์                

จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์สั้น

ของสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของสถาบันการศึกษาของ

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงจากประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว รวมถึง

จะมีการผลิตภาพยนตร์สั้นร่วมกับผู้กำากับภาพยนตร์ไทยที่มีชื่อ

เสียง คาดว่าจะมีผู้ร่วมอบรม 150 คน.

เพราะกลัวแพ้รุนแรงเหตุไม่พาเด็ก5-11ปีฉีดวัคซีนโควิด

สาธารณสุข • กรมอนามัยเผยผลโพล

สำารวจความมั่นใจของผู้ปกครองต่อการฉีด

วัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ฉีดวัคซีนไปแค่ 

54.1% อีก 28.7% ยังไม่เคยไปฉีดวัคซีน

เลย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากกังวลเด็กอาจ

มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง รองลงมาไม่

แน่ใจความปลอดภัยของวัคซีน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย

เฉพาะในกลุ่มเด็กที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง

และป้องกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงของ

การเปิดภาคเรียนแบบ On-Site ทุกชั้น

เรียน เด็กควรได้รับวัคซีนเพื่อลดความ

เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ แต่จากผลการ

สำารวจอนามัยโพลเรื่อง “ความมั่นใจของ

ผู้ปกครองต่อการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 

5-11 ปี” ระหว่างวันที่ 22 เมษายน–11 

พฤษภาคม 2565 พบว่าตอนนี้เด็กอายุ 

5-11 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 

และจะฉีดให้ครบร้อยละ 54.1 และยังไม่

ได้รับการฉีดวัคซีนเลย ร้อยละ 28.7 โดย

เหตุผลที่ทำาให้กลุ่มผู้ปกครองไม่พาเด็กเข้า

รับการฉีดวัคซีนคือ ยังมีความกังวลว่าเด็ก

อาจมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ร้อย

ละ 77.2 และไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของวัคซีน ร้อยละ 

55.3 รวมทั้งยังกังวลว่าเด็กที่ไม่แข็งแรง

หรือมีโรคประจำาตัว อาจได้รับผลกระทบ

ที่รุนแรงจากวัคซีน ร้อยละ 37

อธิบดีกรมอนามัยกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ 

การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี สามารถ

สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วย

รุนแรงและเสียชีวิตในเด็กได้ รวมทั้ง

การกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ โรงเรียน 

จึงขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัย

ของการฉีดวัคซีน โดยการเตรียมตัวก่อน

เข้ารับการฉีดวัคซีนในเด็ก ควรให้เด็กกิน

อาหาร หากเด็กมีอาการป่วย มีไข้ ร่างกาย

อ่อนเพลีย ควรรักษาอาการให้หายจนกว่า

จะเป็นปกติก่อน และสำาหรับเด็กที่มีโรค

ประจำาตัวรุนแรง อาการยังไม่คงที่ ควร

เข้ารับการประเมินอาการจากแพทย์

ประจำาตัว ก่อนเข้ารับการฉีด อาการที่พบ

ได้หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คือ ปวด บวม 

แดงเฉพาะที่ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เป็น

ไข้ ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องสังเกตอาการหลัง

การฉีดอย่างน้อย 30 นาที ในสถานที่ฉีด

วัคซีน ซึ่งอาการดังกล่าวสามารถหายได้

เองเมื่อกินยาลดไข้และพักผ่อนให้เพียง

พอหลังฉีดวัคซีน 1 สัปดาห์.

ห่วงประเด็นความรู้นักเรียนขาดหายไปติดตามความคืบหน้าพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ

นอดีตผู้คนรับข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงผ่านการอ่าน

หนังสือพิมพ์และการฟังวิทยุ จนเมื่อเทคโนโลยีด้านการ

สื่อสารถูกพัฒนา โทรทัศน์จึงถือกำาเนิดขึ้น และกลายเป็นสื่อ

ที่ผู้คนต่างให้ความนิยมจนทุกวันนี้ เพราะสามารถรับชมได้ทั้งภาพ

และเสียงพร้อมกัน

ทำาไมต้องมี “โทรทัศน์” หลายคนสงสัย หลังผ่านช่วงเวลาแห่ง

ความทุกข์จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนแสวงหาความบันเทิง นัก

ธุรกิจและนักประดิษฐ์เกิดแนวคิดที่จะนำาโทรทัศน์กลับมาพัฒนาให้

เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการสื่อสาร ที่สามารถรับชมได้ทั้งภาพและเสียง 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้น เล็งเห็น

ความสำาคัญของการมีโทรทัศน์ มีคำาสั่งให้จัดตั้งบริษัท ไทยโทรทัศน์ 

จำากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2495 เพื่อสร้างความบันเทิง

ให้แก่ประชาชน ทั้งยังช่วยเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน

ช่วงแรกดำาเนินกิจการสถานีวิทยุ ท.ท.ท. เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิด

สถานีโทรทัศน์ 

หลังจากนั้นไม่นาน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 เปิดทำาการ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2498 ตั้งอยู่ที่วังบางขุนพรหม บริเวณ

ย้อนอดีตโทรทัศน์ ไทยที่ ‘MCOT MUSEUM’

ใ

กล้องโทรทัศน์ตัวแรกในไทยและภาพถ่ายการทำางานคนทีวีในอดีต 

โซน 1 “The Foresight” เล่าวิวัฒนาการสู่ อสมท

เปิดเบื้องหลังช่อง 4 บางขุนพรหม ที่ MCOT MUSEUM

ชมเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์เครื่องแรก

เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ On site เปิดภาคเรียนที่ 1 ใน

วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ที่นอกจากจะต้องมี

มาตรการป้องกันสุขภาพแล้ว ยังต้องคำานึง

ถึงการเร่งฟื้นฟูความรู้ และทักษะจำาเป็น

ที่ขาดหายไปสำาหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

แต่ละช่วงวัย รวมถึงภาพรวมของระบบการ

ศึกษาที่จะส่งต่อเยาวชนในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานสู่ระดับอุดมศึกษาทั้งสายสามัญ

และสายอาชีพ ได้มีการประสานความร่วม                                                          

มือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระ 

ทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.)  

“พล.อ.ดาว์พงษ์มารับฟังเร่ืองการ

บริหารจัดการการศึกษาของ ศธ.ภายใต้สถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า 

เรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ไม่

ว่าจะเป็นการพัฒนาครู การเสริมทักษะผู้

เรียน และการจัดทำาโรงเรียนคุณภาพ ซึ่ง

จากการร่วมรับฟัง พล.อ.ดาว์พงษ์ชื่นชม

การบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์

โควิดของ ศธ.ว่าดำาเนินการได้ดี นอกจากนี้

ยังต้องการให้ขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาครู

โดยให้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ขณะที่เมื่อ 

ศธ.มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแล้วก็

ต้องดำาเนินการให้อยู่บนฐานข้อมูลที่ดีด้วย” 

รมว.ศธ.กล่าว.

SEAC จับมือฟินแลนด์พัฒนาหลักสูตร coding • นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC จับมือกับทูตฟินแลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก 

นายยูริ ยาร์วียาโฮ (H.E. Jyri Järviaho) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำาประเทศไทย และ Code School Finland นำาร่องพัฒนา

ครู ดันหลักสูตร Coding สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เด็กไทยใน 12 โรงเรียนแนวหน้าของประเทศ เสริมศักยภาพเด็กไทย ด้วยทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 เตรียมพร้อมสู่โลกการทำางานในอนาคต.

มุมถ่ายภาพสวยๆ กับฉากผู้ประกาศข่าว ช่อง 4
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11บันเทิง

ห็นข่าวนักข่าวถูกไล่-ถูกพัก(งาน)แล้วให้ใจหดหู่..

แต่..ก็ไม่รู้จะปลอบประโลมแบบไหนอย่างไร เพราะการไป

ร่วมทัพกับ “หมอปลา” เพื่อออกไล่ล่าอลัชชีตามวัดวานั้น 

หน่ึง..จะต้องได้รับคำาส่ัง หรืออนุญาตจากทางบรรณาธิการ

ข่าวก่อนหรือเปล่า สอง..การทำางานร่วมกับยูทูบเบอร์มือปราบสัมภเว

สี จะมีการดูแลค่าเดินทาง-ค่าอาหารด้วยหรือไม่ ก็ไม่รู้อีก?

และเมื่อไม่รู้เสียแล้ว ก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรไป 

กระนั้นพลันได้เห็นข้อความของ Titiporn Jutimanon ที่โพสต์ ก็ดู

จะตรงใจตัวเอง(คิด)อยู่ 

จึงขออนุญาต “น้องบอย” ลอกมาให้ผู้อ่านได้อ่านดู.. “ลงโทษ

นักข่าว นักข่าวเป็นแค่หมากตัวเดียว นักข่าวคือแพะหรือไม่ จะ

บอกว่าฆ่าตัดตอนก็ได้

คำาถาม..หัวหน้า กองบรรณาธิการ มีนโยบายอย่างไรหรือ

ไม่ก่อนหน้า...กระตุ้นให้นักข่าวทำาเยี่ยงนี้

เมื่อข่าวถึง บ.ก. ถึงสถานี ปล่อยออกอากาศได้อย่างไร 

ไม่สอบถาม ไม่ไต่สวนที่มา ไม่ทำาหน้าที่ gatekeeper บรรณา 

ธิการทุกระดับให้ออกอากาศได้อย่างไร ถึงทำาให้เกิดเรื่องแบบ

นี้ขึ้น

นี่คือ บทสรุปของการแข่งขันในยุคที่แรง เร็ว ก่อน

ใคร เป็นที่ต้องการเพื่อตอบธุรกิจเหนือคำาว่า “คุณค่า””

ครับ..คนโดนพักยังมีโอกาสท่ีจะได้ทำางานอยู่ต่อไป ส่วน

น้องผู้หญิงที่ “โดนไล่” ก็เห็นจะต้องคอยรับเงินเยียวยา

จาก “หมอปลา” ไปพลางๆ จนกว่าจะมีงานใหม่ทำา

แต่นั่นแหละ.. “โดนไล่” ดูจะเป็นตราประทับที่อาจ

ทำาให้ต้องเป็นอุปสรรคอยู่มากกับการที่จะทำางานในสาย

อาชีพนี้ อย่างไรเสียก็ขอให้สู้ต่อไป.. “ผิดเป็นครู” ผมย้ำาได้

เท่านี้แหละ!

ส่วนนี่ ผิด-ถูก จริง-ไม่จริงอยากให้ลองอ่านและ

พิจารณาดู แต่บอกก่อนว่าผมได้มาจากเพื่อนที่ส่งไปให้อีกที..

ถามแล้วเพื่อนบอกไม่รู้ ใครเป็นคนเขียน ยังไงเสียก็ใคร่

ขออนุญาตไว้ ณ ตรงนี้ละกัน!

ประโยคที่ว่า “ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น  ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น” คน

ส่วนมาก รวมทั้งเราด้วย ก็จะเข้าใจว่า พระท่านบอกให้ปลงว่า..

ไปไม่กลับ ก็ = ตาย หลับไม่ตื่น ก็ = ตาย  ฟื้นไม่มี ก็ = ตาย 

หนีไม่พ้น ก็ = ตาย ใช่ไหม? 

แต่พระท่านแสดงธรรมว่า เราท่านทั้งหลายเข้าใจความ

หมายผิดหมดเลย เราควรจะทำาความเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้อง จะ

ได้ไปสอนลูกหลานให้เข้าใจ ดังนี้

“ไปไม่กลับ” หมายถึง ‘กาลเวลา’ ที่หมุนผ่านไป ไม่มีวัน

หวนกลับ อดีตล่วงไปแล้ว เหลือแต่ปัจจุบัน ควรใช้เวลาสร้างแต่

ความดีให้คุ้มค่า

“หลับไม่ตื่น” หมายถึง คนที่ยังหลงอยู่กับ ‘โมหะ’ ความ

หลงใน ‘กิเลส’ สร้างแต่บาปกรรม ไม่ยอมทำาความดี เหมือนคนที่

หลับใหล ไม่ยอมตื่นรับรู้ตามความจริง

“ฟื้นไม่มี” หมายถึง ‘สังขารของเราที่ร่วงโรยไป’ ในแต่ละ

วัน ไม่สามารถย้อนคืนความหนุ่มความสาวได้

“หนีไม่พ้น” หมายถึง ‘กรรม’ ที่เราสร้างมาในแต่ละวัน ไม่มี

วันที่เราจะหนีกรรมนั้นพ้น

สรุปว่า ท่านบอกให้เรา ไม่ประมาทใน ‘กาลเวลา’ ไม่

ประมาทใน ‘กิเลส’ ไม่ประมาทใน “สังขารที่ล่วงไป” ไม่ประมาท

ใน “การสร้างบุญสร้างกุศล”

อืมม..ก็เป็นความรู้ใหม่ (สำาหรับผม) ที่ไม่เคยได้ฟังหรืออ่าน

ที่ไหนมาก่อน ต้องขอขอบคุณ และก็ถือโอกาส “ขอบคุณ” คุณ

อภิชาติ ดำาดี นักพูด-นักกลอน ไปด้วยเสียทีเดียว ที่ได้กรุณาติด

แฮชแท็ก..

#ยุคสมัยที่นักข่าวทำางานด้วยความรู้สึกมากกว่าความรู้ 

#ยุคสมัยที่การนำาเสนอข่าวเน้นดราม่า ทำาข่าวให้เป็นละคร

ยิ่งกว่าละครหลังข่าว

#ยุคสมัยที่คอนเท้นท์เรทติ้งยอดวิวอยู่เหนือความเป็น

มนุษย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ

#ยุคสมัยที่สื่อกระแสหลักเป็นเพียงลูกคู่ของอินฟลูเอ็นเซอร์

และเน็ตไอดอล

 นี่..เป็นข้อเท็จจริงจากมุมมองของคุณอภิชาติ ซึ่งผม

ก็เชื่อว่าคงจะตรงใจใครต่อใครหลายๆ คนรวมทั้งผม แต่จะช่วย

สะกิดให้นักข่าวสมัยนี้ ได้รู้สึกตัวบ้างรึเปล่าไม่ทราบได้

ก็..ไม่ได้จะฝากหรือย้ำาเตือน แต่ถ้าจะนำาไปคิด-ไปตรึกตรอง 

ทบทวนตัวเองดูได้ก็จะเป็นคุณกับตัวเอง..

#ยุคสมัยที่สื่อกระแสหลักเป็นเพียงลูกคู่ของอินฟลูเอ็นเซอร์

และเน็ตไอดอล

ทั้งเจ็บจี๊ด ทั้งสะใจเลยครับ..พี่ดำา?.

นักข่าว..แค่หมากตัวเดียว?

เ

รียกเสียงฮือฮาบิ๊กเซอร์ ไพรส์ทำาแฟนๆ 

กรี๊ดหนักสนั่นโซเชียล ส่งแฮชแท็กชื่อ

ละคร ลมพัดผ่านดาว เป็นที่นิยมติด  

เทรนด์ทวีตทันที หลังติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี 

เปิดใจว่า เตรียมทำาหน้าที่ผู้จัดละครค่ายดรีม

เมอร์ส โซไซตี้ ครีเอชั่น ประเดิมด้วยโปรเจ็กต์

ละครแนวโรแมนติกดรามา ลมพัดผ่านดาว 

จากบทประพันธ์อมตะของ ว.วินิจฉัยกุล 

พร้อมกับเปิดโผนักแสดงที่ทำาเอาทุกคน

ร้องว้าว เพราะงานนี้ผู้จัดสุดหล่อจะรีเทิร์น 

กลับมาร่วมงานกับนางเอกเบอร์หนึ่ง อั้ม-พัชรา

ภา ไชยเชื้อ อีกครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่เคยฝากผล

งานเรื่อง นางสาวจริงใจกับนายแสนดี ไว้เมื่อ 

18 ปีที่แล้ว แถมในโผยังมีรายชื่อของพระเอก

สุดฮอต เข้ม หัสวีร์ ที่จะมาร่วมงานด้วยเป็น

ครั้งแรก  

โดยติ๊กได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่า “วันนี้ตัว

ติ๊กเองจะมาเป็นผู้จัดละครให้กับช่อง 7HD นะ

ครับ ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีข่าวออกมาบ้างแล้ว 

วันนี้ผมขอถือโอกาสบอกอย่างเป็นทางการเลย

แล้วกันครับ กับบทบาทใหม่วันนี้ถามว่าตื่นเต้น

ไหม ก็ตื่นเต้นนะครับ เพราะการเป็นผู้จัดจะ

ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะมากๆ ไม่ใช่เพียงแต่

ในด้านของศิลปะ ยังรวมถึงด้านการบริหาร

จัดการด้วย รวมถึงจิตวิทยา ศาสตร์หลายๆ 

อย่าง แต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย และเรา

อยากทำาให้สำาเร็จ

งานชิ้นนี้ถือเป็น

งานชิ้นใหม่ของเรา 

ถามว่ามีความกังวล

ไหม ก็มีครับ เพราะ

เป็นงานละครชิ้น

แรกที่เราได้ลงมือ

ทำาเองทุกขั้นตอน 

รวมถึงความคาด

หวังของผู้ชม และ

บทประพันธ์เรื่อง

นี้ก็ยังไม่เคยสร้าง

ที่ไหนมาก่อน ดัง

นั้นเราพยายามหา

ทีมงาน รวมถึง

จัดสรรสิ่งต่างๆ 

ออกมาเพื่อให้เรา

สามารถสร้างผลงาน

ออกมาให้ดีที่สุด วันนี้

เราก้าวขาเข้ามาทำางาน

เบื้องหลังอีกก้าวหนึ่ง ผมเองก็เปิด

โอกาสให้กับตัวเอง และคนอื่นๆ ในวันที่

เรามีโอกาสเราอยากเห็นงาน และเรื่องราว

ที่ยังไม่มีใครทำา เราอยากทำา ดังนั้นต้องลองดู

ครับ ต้องขอบคุณทางช่อง 7HD มากๆ ครับที่

ให้ โอกาสกับผม

สำาหรับนักแสดงในละครเรื่องนี้ก็จะมี อั้ม 

(พัชราภา ไชยเชื้อ) เป็นนางเอกครับ รวมตัว

ผมเองก็เล่นเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ด้วย 

ถามว่าทำาไมต้องเป็นอั้ม จากบทประพันธ์แล้ว

ผมคิดว่าต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เท่านั้นครับ ผมก็

เลยปรึกษาทางช่องว่าพอจะได้ไหม ตัวผมเอง

ก็ได้ติดต่อกับอั้มไว้ด้วย คือเราก็ต้องถามความ

พร้อมของเขาก่อนด้วยว่าโอเคไหม ผมกับอั้ม

เองเคยร่วมงานกันมาแล้วในละครเรื่องนางสาว

จริงใจกับนายแสนดี ที่ช่อง 7 นี่แหละครับ เมื่อ 

18 ปีก่อน วันนี้ถือว่าเราได้กลับมาเจอกันอีก

ครั้ง ถามว่าจะต้องปรับตัวอะไรอย่างไรไหม 

ก่อนที่เราจะเริ่มงานกันน่าจะต้องมาเวิร์กช็อป 

อ่านบทร่วมกัน ผมคิดว่าการทำางานร่วมกันไม่

เ

ecca Records” เปิดตัวเพลง

ประกอบภาพยนตร์ “Minions: 

The Rise of Gru” หรือ “มิน

เนียน 2” ที่มีกำาหนดปล่อยออกมาให้แฟนๆ ได้

ฟังกันในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ อัดแน่นไปด้วย

ดนตรีแนวฟังก์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 

70 และโปรดิวซ์ โดย “Jack Antonoff” เจ้าของ 

6 รางวัล Grammy รวมถึงรางวัลโปรดิวซ์แห่ง

ปีบนเวที Grammy 2022 ที่มารับหน้าที่ดูและ

การผลิตอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ของ

เรื่องนี้

นอกจากนี้ ซาวด์

แทร็กยังทำาให้เราสัมผัส

ได้ถึงกลิ่นอายดนตรีแนว

ฟังก์และดิสโก้ ผสมกับ

โซลคลาสสิกที่น่าตื่นตาตื่น

ใจ ด้วยเพลงฮิตแห่งยุค 

70 เติมพลังงานบวกให้กับ

ทุกคน นำาทีมโดยศิลปิน

ระดับตำานานอย่าง “Diana 

Ross” ร่วมกับวงดนตรีไซ

คีเดลิกร็อกชื่อดัง “Tame 

Impala” กับซิงเกิลหลัก 

“Turn Up The Sunshine” 

ที่กำาลังจะปล่อยออกมา

วันที่ 20 พฤษภาคมนี้ 

สามารถ Pre-Save ได้

แล้ว และยังมีเพลงฮิตยุค 70 อีกมากมายที่ได้

นำามาทำาใหม่ อาทิ “Funkytown” ของ “Lipps 

Inc” ในปี 1979 

ที่ “St. Vincent” 

ได้นำากลับมา 

สร้างสรรค์ใหม่, 

“H.E.R.” กับ

เพลง “Dance 

to the Music” 

จาก “Sly and 

The Family Stone” รวมถึงศิลปินสุดฮอต

อย่าง “Jackson Wang” กับเพลง “Born To 

Be Alive” และศิลปินชื่อดังอีกมากมาย และ

แน่นอนว่าเหล่ามินเนียนก็ได้มีส่วนร่วมในการ

ร้องเพลงของ “Simon & Garfunkel” อย่าง 

“Cecilia” ในอัลบั้มนี้อีกด้วย 

สำาหรับแฟรนไชส์แอนิเมชันที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดในประวัติศาสตร์และปรากฏการณ์ทาง

วัฒนธรรมระดับโลก จะเล่าเรื่องความฝันของ

เด็กวัย 12 ที่อยากเป็นซูเปอร์วายร้ายที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดในโลกในภาพยนตร์ Minions: The Rise of 

Gru หรือมินเนียน 2 เมื่อวิเชียส 6 ขับไล่ผู้นำา 

ไวลด์ นักเคิล นักต่อสู้ระดับตำานาน (พากย์

เสียงโดย อลัน อาร์คิน เจ้าของรางวัลออสการ์) 

กรูจึงเข้าสัมภาษณ์เพื่อมาเป็นสมาชิกใหม่ แต่

การสัมภาษณ์ไม่ค่อยราบรื่น และสถานการณ์

เริ่มแย่ลงหลังจากกรูโชว์ความสามารถที่เหนือ

กว่าพวกเขา และพบว่าตัวเขากลายเป็นศัตรูตัว

ร้ายที่อยู่ในระดับสูงสุดของวายร้าย กรูไปขอ

คำาแนะนำาจากไวลด์ นักเคิล เขาพบว่าแม้ว่าจะ

เป็นวายร้ายสุดแสบแค่ไหนก็ยังต้องได้รับความ

ช่วยเหลือจากเพื่อนๆ

ภาพยนตร์อำานวยการสร้างโดย คริส เม

เลดันดรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง

อิลลูมิเนชั่น, เจเน็ต ฮีลีย์ และคริส เรโนลด์         

กำากับโดย ไคล์ บัลดา (จาก Despicable Me 

3, Minions) ร่วมกำากับโดย แบรด เอเบิลสัน 

(The Simpsons) และโจนาธาน เดล วัล (The 

Secret Life of Pets) Minions: The Rise of 

Gru หรือมินเนียน 2 เข้าฉาย 30 มิถุนายน ใน

โรงภาพยนตร์.

interthaipost69@gmail.com“D

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

น่าจะยาก ด้วยความเป็นมืออาชีพของเขา เรา

ยอมรับ และคิดว่าจูนกันได้แน่นอนอยู่แล้ว 

นอกจากอั้มแล้วในเรื่องยังมีน้องเข้ม 

(หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล) เจี๊ยบ (โสภิตนภา ชุ่ม

ภาณี) รวมถึงนักแสดงของช่อง 7HD อีกหลาย

คนเลยครับ ผมคิดว่าส่วนผสมต่างๆ ทั้งทีมงาน 

ผู้กำากับ ทุกอย่างจะทำาให้งานมีประสิทธิภาพ

มากๆ ซึ่งเราจะเริ่มงานกันในเดือนกรกฎาคมนี้ 

ผมขอฝากเนื้อฝากตัวในฐานะผู้จัดละครคนใหม่ 

กับผลงานละครเรื่องลมพัดผ่านดาวด้วยนะครับ 

ผมจะตั้งใจทำาออกมาให้ดีที่สุดครับ”.

เพลงประกอบหนัง‘Minions: The Rise of Gru’

โดยฝีมือโปรดิวเซอร์เจ้าของรางวัลGRAMMY

กำาหนดคลอด1ก.ค.นี้หลังหนังเข้าฉาย30มิ.ย.

‘ติ๊ก เจษฎาภรณ์’โผซบ‘ช่อง7HD’

ขึ้นแท่นผู้จัดละครดึง‘อั้ม’ร่วมงาน

แจ็ก อันโตนอฟ โปรดิวเซอร์แห่งปีจากเวที 

Grammy 2022



12 ขาวประชาสัมพันธ

นายนิกร แสงเกตุ ผูอํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8 สุราษฎรธานี (สศท.8) 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปด

เผยวา ปจจุบันจังหวัดชุมพรนับเปนแหลงผลิต

กาแฟพันธุ โรบัสตา อันดับ 1 ของประเทศไทย 

ซึ่ ง จากข อมู ลของสํ านั กงานเศรษฐกิ จ

การเกษตร ณ เดือนตุลาคม 2564 มีพื้นที่

ปลูกทั้งหมด 81,929 ไร ใหผลผลิตรวมทั้ง

จังหวัด 8,322 ตัน/ป เกษตรกรสวนใหญ

นิยมปลูกแซมหรือผสมผสานในสวนผลไม 

เนื่องจากกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้าง

มูลคาใหกับจังหวัดปละ 573.71 ลานบาท 

กาแฟพันธุ โรบัสตาที่ ไดรับความนิยมของ

จังหวัดชุมพรมีหลายกลุม เชน กาแฟเขาทะลุ 

เอสที กาแฟชุมพร  และกาแฟถ้ําสิงหชุมพร

สําหรับกาแฟถ้ําสิงหชุมพรของกลุม

เกษตรกรในพื้นที่ตําบลถ้ําสิงห อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร ซึ่งมีจุดเดนเฉพาะ พื้นที่ปลูก

เปนพื้นที่ราบเชิงเขาหินปูนระดับความสูง 

85 – 120 เมตร จากระดับน้ําทะเล สามารถ

นํากาแฟผลสดมาบมแลวคัดดวยกรรมวิธี

เฉพาะท่ีมีมาตรฐานเปนกาแฟสาร และแปรรูป

เปนกาแฟคั่ว กาแฟคั่วบด มีรสชาดเขม 

กลมกลอม มีกลิ่นหอม ซึ่งนอกจากจุดเดน

ดานรสชาติแลว กาแฟถํ้าสิงหชุมพรยังไดรับการ 

ข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical 

Indication : GI) จากกรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย วันที่ 27 กันยายน 2564 

ในรูปของสินคากาแฟสาร กาแฟคั่ว และ

กาแฟคั่วบด 

จากการลงพ้ืนท่ีของ สศท.8 เพ� อติดตาม

การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมกาแฟ

บานถ้ําสิงหชุมพร ตําบล ถ้ําสิงห อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร ซึ่งเปนอีกหนึ่งตัวอยางของ

การรวมกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ

ในการแปรรูปกาแฟโรบัสตา โดยเริ่มดําเนิน

ตั้งแตป 2551 มีสมาชิกทั้งหมด 651 ราย 

และมีสมาชิกท่ีมีการซ้ือขายผานกลุม 125 ราย 

มีพื้นที่ปลูกรวม 1,250 ไร ทางกลุมจะรับ

ซื้อเมล็ดกาแฟสดจากเกษตรกรที่เปนสมาชิก

ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท ซึ่งสิ่งที่กลุม

ใหความสําคัญมากที่สุดคือเร� องคุณภาพและ

มาตรฐานของเมล็ดกาแฟตองสุก เปนสีเหลือง 

สีสม สีแดง และตองเปนเมล็ดกาแฟในพื้นที่

ปลูก GI หลังจากนั้นทางกลุมจะนําเมล็ด

กาแฟสดมาแปรรูปเปนสารกาแฟ กาแฟคั่ว 

และกาแฟคั่วบด สําหรับการดําเนินงาน

ป 2564 ทางกลุมไดรับซื้อเมล็ดกาแฟสด

จากเกษตรกรที่เปนสมาชิก จํานวน 50 ตัน 

แปรรูปและจําหน�ายในรูปของสารกาแฟ 

จํานวน 10 ตัน ราคา 170 – 200 บาท/

กิโลกรัม แปรรูปเปนกาแฟคั่ว จํานวน 24 ตัน 

จําหน�ายในราคา 450 – 500 

บาท/กิโลกรัม สวนที่เหลืออีก 

16 ตัน นํามาแปรรูปเปนกาแฟ

คั่วบด จําหน�ายในราคา 450 

– 500 บาท/กิโลกรัม นอกจาก

นี้ ทางกลุมยังมีผลิตภัณฑกาแฟ

โรบัสตา 4in1 จําหน�ายในราคา

ถุงละ 110 บาท , กาแฟโรบัส

ตา 3in1 จําหน�ายในราคาถุงละ 

85 บาท , กาแฟเกล็ดแบบขวด 

สศท.8 โชว “กลุมกาแฟบานถ้ําสิงห” จ.ชุมพร แปรรูปกาแฟโรบัสตา สรางกําไรกลุมปละ 21 ลานบาท

120 กรัม จําหน�ายในราคา ขวดละ 100 บาท 

แบบถุง 150 กรัม จําหน�ายในราคา 120 บาท 

และกาแฟดริป จําหน�ายในราคากลองละ 

100 บาท เพ� อเปนทางเลือกใหผูบริโภค โดย

ป 2564 ทางวิสาหกิจชุมชนกลุมกาแฟบาน

ถ้ําสิงหชุมพร มีผลตอบแทนสุทธิ (กําไร) 

21.18 ลานบาท/ป

สําหรับดานการตลาด ทางกลุมมีการ

สงผลิตภัณฑใหศูนย โอทอปกาแฟถ้ําสิงหเพ� อ

กระจาย จําหน�าย 5 ชอง

ทาง ไดแก ตัวแทนจําหน�าย 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

จําหน�ายตรงใหกับผูซื้อ 

จําหน�ายโดยการเขารวม

นิทรรศการตางๆ ภายใน

ประเทศของหน�วยงาน

ภาครัฐ และจําหน�ายออนไลน

ผ านเว็บไซตของกลุ ม 

ไดแก (http://www.coffeethamsing.com) 

ผาน Facebook Application Line Instagram 

ปจจุบัน ทางกลุมอยูระหวางการย� นขอรับ

การสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสรางการ

ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

การแขงขันของประเทศ (กองทุน FTA) จาก

สวนบริหารกองทุนภาคเกษตร สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร เพ� อนําไปใชเปนเงิน

ลงทุนกอสรางอาคารแปรรูป พรอมทั้งจัดซื้อ

เคร� องทําแหงแบบพนฝอย (Spray Dryer) ใน

การแปรรูปเพิ่มมูลคากาแฟ 

ซึ่งคาดวาจะทําใหสามารถ

รับซื้อกาแฟจากเกษตรกร 

และเพิ่มกํ าลั งผลิตไดอีก

รอยละ 80 อีกทั้งมีแผนการ

ตลาดในป 2565 จะเพิ่มชอง

ทางการจําหน�ายผลิตภัณฑ

กาแฟของกลุมที่หางสรรพ

สินคาโดยมีเปาหมายการ

ขายเพิ่มขึ้นรอยละ 20

ทั้งนี้ กาแฟยังเปนพืชทางเลือกในการ

ปลูกแซมหรือผสมผสานพืชเศรษฐกิจที่ทํา

รายได ใหเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรเองตองมี

การผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ และนําเทคโนโลยี

เขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งดานการผลิต 

แปรรูป และดานตลาด รวมถึงภาครัฐควร

เขามาสงเสริมการรวมกลุมการผลิต และ

แปรรูป เพ� อลดตนทุนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

สรางมูลคาเพิ่ม สรางอํานาจการตอรอง 

และยังสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจภาคเกษตรดวย BCG Model ผู

สนใจหรือตองการศึกษาดูงานสามารถ

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ นายนิคม ศิลปศร 

ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมกาแฟบาน

ถ้ําสิงหชุมพร ตําบล ถ้ําสิงห อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร โทร 0 93578 0281 หรือ

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ สศท.8 โทร.0-7731-

1641 หรืออีเมล zone8@oae.go.th 

ทูบี ไอดอลรุน12 กทม.     มล.ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 

นายแพทยศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พรอมดวย นายแพทยธนัช 

พจนพิศุทธิพงศ ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด สํานักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร  แสดงความยินดี และถายภาพเปนที่ระลึกรวมกับเยาวชนตนแบบเกงและดี 

ผูผานการคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับกรุงเทพมหานคร รุนที่ 12 ประจําป 

2565 ที่หางสรรพสินคาเดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท 

จํากัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหาร

สินทรัพยของคนไทย เปดเผยวา SAM 

พรอมดําเนินการตามมาตรการของธนาคาร

แหงประเทศไทย (ธปท.) ในการปรับเกณฑ

คุณสมบัติลูกหนี้ที่สมัครเขารวมโครงการฯ ที่

มีสถานะเปน NPL จาก เดิม วันที่ 1 ตุลาคม 

2564 เปน กอนวันที่ 1 เมษายน 2565 

เพื่อขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมลูก

หนี้ที่เปนหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด 

และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ ไม่มีหลักประกัน 

ของธนาคารพาณิชยและผูประกอบธุรกิจ

ทางการเงิน (Non-Bank) โดยลูกหนี้ที ่เขา

เง� อนไขดังกลาว สามารถเขารวมโครงการ

ไดต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป 

การปรับหลักเกณฑครั้งนี้ นับเปนโอกาสดี

สําหรับผูท่ีสมัครเขาโครงการฯ เน� องจากจะได

รับดอกเบี้ยต่ําเปนอัตราเดียว (Single Rate)  

เพียง 5% ตอป และระยะเวลาการผอนนาน

สูงสุดถึง 10 ป   

นายธรัฐพร กลาวเพ่ิมเติมวา ท่ีผานมา 

โครงการคลินิกแกหนี้ใหความชวยเหลือลูก

หนี้มาอยางตอเน� อง ทั้งการขยายระยะเวลา

จายคืน การลดอัตราดอกเบี้ย เพ� อใหภาระ

การชําระคางวดรายเดือนของลูกหนี้ลดลง

มาอยู ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได 

และโดยเฉพาะในชวงการแพรระบาดของ

โควิด 19 ในชวงป 2563-2564 โครงการ

คลินิกแกหนี้มีมาตรการเพิ่มเติมใหกับลูกหนี้

ในโครงการฯ ที่ ไดรับผลกระทบภายใต

มาตรการชวยเหลือ ระยะที่ 3 “ยาสูตรจาย

เทาที่ ไหว” (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) 

เปนตน

ทั้งนี้ ตั้งแตเปดโครงการคลินิกแกหนี้ 

จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีลูกหนี้เขารวม

โครงการสะสมทั้งสิ้นจํานวน 26,701 ราย 

หรือคิดเปน 80,844 บัญชี ภาระหนี้เงินตน 

6,120 ลานบาท โดยเฉลี่ยลูกหนี้ 1 ราย มี

เจาหนี้ 2 ราย และมีคาเฉลี่ยเงินตนคงเหลือ 

233,457 บาท ในจํานวนนี้เปนลูกหนี้ที่เขา

โครงการในชวงป 2563-2564 ที่มีการแพร

ระบาดของโควิด-19 จํานวน 20,425 ราย 

หรือคิดเปน 60,356 บัญชี สําหรับมาตรการ

ชวยเหลือ ระยะที่ 3 “ยาสูตรจายเทาที่ไหว” 

(กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) ที่กําหนดให

ลูกหนี้ชําระหนี้เฉลี่ยไดตั้งแตรอยละ 40 ขึ้น

ไปของคางวด ไดรับสวนลดดอกเบี้ยรอยละ 

1-2 ตอป พบวา ในชวงดังกลาว มีลูกหนี้

ในโครงการถึงรอยละ 85 ที่ ไดรับสวนลด

ดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สรุปคุณสมบัติผูสนใจสมัครเขารวม 

“โครงการคลินิกแกหนี้ by SAM” ตองมี

คุณสมบัติเบื้องตนตามที่กําหนด ดังนี้คือ 

เปนบุคคลธรรมดาที่มีรายได มีอายุไมเกิน 

70 ป (รวมระยะเวลาการผอนชําระ)  มียอด

หนี้รวมกันไมเกิน 2 ลานบาท และ เปนหนี้

เสียกอน 1 เมษายน 2565 และเพ� อความ

รวดเร็วในการพิจารณาผลการสมัคร ตามแนวคิด 

“เอกสารครบ-จบไว” ควรเตรียมเอกสารสําคัญ

ประกอบการสมัคร ดังนี้ 

1. สําเนาบัตรประชาชน 2. สําเนา

ทะเบียนบาน  3.เอกสารรายงานเครดิตบูโร  

4. สลิปเงินเดือนยอนหลัง 1 เดือน หรือ

หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีผูมีรายไดประจํา) 

/ รายการเดินบัญชี (Statement) อยางนอย 

3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได (กรณี

อาชีพอิสระ) 

“คลินิกแกหนี้ by SAM” เปดให

บริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 9.00-19.00 น. 

ที่ชั ้น 4 ศูนยการคา ดิ อเวนิว รัชโยธิน 

ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพ� อ

ลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกบาน

ของลูกคาในชวงสถานการณ โควิด-19 ขอ

เชิญชวนผูที่สนใจสมัครเขารวมโครงการผาน

ชองทางออนไลน ท้ังเว็บไซต www.คลินิกแกหน้ี.

com หรือ แอดไลน @debtclinicbysam และ 

Facebook คลินิกแกหนี้ by SAM หรือติดตอ

สอบถามรายละเอียด ไดที่ Call Center 1443 

ไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 09:00-19:00 น.

“คลินิกแกหนี้ by SAM” ขานรับมาตรการแบงกชาติ

ชวยคนเปนหนี้เสียบัตร ปรับเกณฑคุณสมบัติใหมใหคนที่เปน NPL 

กอน 1 เม.ย. 65 เขาโครงการได พรอมรับสวนลดดอกเบี้ยอัตราเดียวที่ 5%

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ 

สํานักงาน คปภ. เดินหนาส� อสารทําความ

เขาใจและตองการใหสังคมรับรูมาตรฐาน

การประกันสุขภาพแบบใหม หรือ New Health 

Standard โดยสงตอขอมูลที่เปนประโยชน

ผานส� อประชาสัมพันธออนไลน ท้ังในรูปแบบ

คลิปวิดีโอสั้นและภาพกราฟกเขาใจงายภาย

ใตคอนเซ็ปต “ปดขวาหาประกันที่ใช” และ

ดึง “ยุน-ภูษณุ และนิวตั้น-ปณณภัสร” สอง

นักแสดงหนาใส มาเปนพรีเซ็นเตอรในหนัง

โฆษณา หวังจับกลุมคนรุนใหม

สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบออนไลน์

ของแคมเปญนี้ต้องการสื่อให้ทุกคนรับรู้ถึง

เนื้อหาใหมของ New Health Standard 

เพ� อใหขอมูลขาวสารและประโยชนมากมาย

ของมาตรฐานการประกันสุขภาพแบบใหมนี้

สงตรงถึงประชาชนไดเร็ว และเขาใจงาย

คปภ. สงแคมเปญ “ปดขวาหาประกันที่ใช” รวมตอกย้ํามาตรฐานการประกันสุขภาพแบบใหม

มากที่สุด จึงเกิดเปนแคมเปญส� อสารภายใต

แนวคิด “ปดขวาหาประกันที่ใช” โดยเปรียบ

เทียบประกันเหมือนการเลือก คูชีวิตหรือคน

รัก ส� อใหเห็นวามาตรฐานการประกันสุขภาพ

แบบใหมนี้จะชวยใหผูบริโภค “ปดขวา” แบบ

เดียวกับแอปพลิเคชันหาคูยอดฮิต เพ� อหา

ประกันที่ใชไดงายยิ่งขึ้น  

ท้ังน้ี แคมเปญ “ปดขวาหาประกันท่ีใช” 

ไดเลาเร� องราวหนุมสาวคูหน่ึงท่ีกําลังมีความรัก

และตองการใชชีวิตคูรวมกัน ซ่ึงเปรียบเหมือน

การซื้อประกันที่จะตองมีความซ� อสัตยตอกัน 

ปองกันการนอกใจดวยการบอกขอมูลแตแรก 

และเม� อรักกันแลวตองไม “โดนเท” ดวยการ

แจงเตือนตออายุกรมธรรม เปนตน

โดยทุกส� อภายใตแนวคิด “ปดขวา

หาประกันที่ใช” จะชวยใหผูบริโภคกําหนด

ความตองการของตัวเองและเลือกประกัน

สุขภาพที่ “ใช” กับมาตรฐานใหม อีกทั้งหลัง

จากรูวาตนเองมีความตองการ

ทําประกันภัยสุขภาพก็จะตอง

รูวาทําเพ� อความคุมครองแคไหน 

ครอบคลุมสิ่งท่ีตองการเพียง

พอแลวใชหรือไม รวมทั้งรู

ว าชองทางการทํ าประกัน

สามารถเลือกซื้ อ ไดหลาก

หลายชองทาง ไมวาจะเปน

ผานตัวแทน นายหนา โทรศัพท 

หรือออนไลน

สามารถติดตามไดผาน

ทาง Facebook : PR OIC 

และ Youtube : สํานักงาน 

คปภ. OIC Stationสอบถามขอ

มูลเพิ่มเติมไดที่สายดวน คปภ. 

1186 www.oic.or.th หรือ 

https://www.youtube.com/

watch?v=V85Q8kfvHCQ

พิธีเปดงาน “The Color of Durian and Eastern Fruits @The Market Bangkok”

เขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด

งาน “The Color of Durian and Eastern Fruits @The Market Bangkok” (ตลาดทุเรียนหลาก

สายพันธุพรอมผลไมจากภาคตะวันออก) เพ� อสงเสริมการบริโภคสินคาไมผลอัตลักษณภาค

ตะวันออกคุณภาพดีขามถิ่นนอกแหลงผลิต พบกับพาเหรดผลไมเกรดพรีเมี่ยมรสชาติดีเยี่ยม

จาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว ปราจีนบุรี นครนายก 

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี และกิจกรรมโปรโมชั่นพิเศษจากใจชาวสวน ตั้งแต

วันที่ 11 - 15  พฤษภาคม  โดยมี นวนิตย พลเคน, วรนุช สีแดง, มาศวัลย ปนสุวรรณ, 

อมรพรรณ เมธาทรงสถิตย, มาริน สมคิด, บุษบา นาคพิพัฒน, ปทนา นามวงศ และบุญลือ 

คงสูงเนิน  มารวมงาน ณ ชั้น M ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก (ราชประสงค)  

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๔๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบ

มาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ไปคืนหรือชดใชคืน

ใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

(เพิ่มเติม)

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ

ฮอนดา รุนซีวิค สีขาว หมายเลขทะเบียน 

กอ ๘๒๘๔ นครสวรรค 

- นายวันลพ 

นิลสุม

๘๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาวิหารแดง เลขที่

บัญชี ๗๖๕-๒๔๐๖๑๕-๙ ช� อบัญชี หางหุน

สวนจํากัด วันเพ็ญ โกลด 

- หางหุนสวน

จํากัด วันเพ็ญ 

โกลด

๒๗๐,๘๑๐.๙๔ 

บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๓ สิทธิเรียกรองเงินคาเบี้ยประกันชีวิต บริษัท 

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขที่กรมธรรม ๔๑๐๗๘๓๘๓ ช� อผูเอา

ประกัน นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก 

- นางสาว

วันเพ็ญ 

โคตรทะแก

๙๕,๔๘๐ บาท (ณ 

วันที่ ๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๒๑๖,๒๙๐.๙๔ บาท (หน่ึงลาน

สองแสนหน่ึงหม� นหกพันสองรอยเกาสิบบาทเกาสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน(เพิ่มเติม) รายนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวโสภาพร คงเชื้อนาค)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวโสภาพร คงเชื้อนาค)

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๔๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายทรงศักด์ิ หรือ สัก ศรีเมือง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

หนองคาย เลขท่ีบัญชี ๐๑๓-

๘-๙๓๘๘๒-๔ ช� อบัญชี MRS.

TOUNKHAM KEOMANI

- MRS.

TOUNKHAM 

KEOMANI

๒๐๓,๘๙๔.๗๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๒ มกราคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ 

ย.๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาถนนประจักษ อุดรธานี 

เลขที่บัญชี ๓๔๒-๒-๓๖๘๔๖-๘ 

ช� อบัญชี นางสาวจิราพร พามี

- นางสาว

จิราพรพามี

๑๐๙,๗๓๗.๑๕ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๒ มกราคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ 

ย.๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาอัศวรรณ ชอปปง คอม                                    

เพล็กซ เลขที่บัญชี ๖๘๐-

๒-๒๓๓๑๖-๕ ช� อบัญชี MS. 

BOUNTHANOM XAYASENA 

- MS.BOUN

THANOM 

XAYASENA

๓๘,๑๙๓.๕๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๒ มกราคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓ ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ 

ย.๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓๕๑,๘๒๕.๓๕ บาท

(สามแสนหาหม� นหน่ึงพันแปดรอยย่ีสิบหาบาทสามสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายทรงศักดิ์ ศรีเมือง กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวพัชรินทร มาตรสงา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(สามแสนหาหม� นหน่ึงพันแปดรอยย่ีสิบหาบาทสามสิบหาสตางค) พรอมดอกผล
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ไอคอนสยาม แลนดมารคระดับโลก

ริมแมนํ้าเจาพระยา ชวนมาล้ิมรสความอรอย

จากราน Meals Me Thai Cuisine เปน

รานอาหารไทยสไตล โมเดิรน ที่มีรสชาติ

เปรี้ยว เผ็ด จี๊ดจาด จัดจานถึงใจ สวนใหญ

เปนอาหารไทยภาคกลาง มีภาคเหนือและ

ใตบาง โดยเนนสวนใหญเปนแกงที่มีหลาก

หลาย ไมวาจะเปน แกงรัญจวน แกงเลียง 

แกงเขียวหวาน ตมขา แกงคั่วสับปะรด 

แกงมัสมั่นเนื้อ เสิรฟคูกับโรตีมะตะบะ หรือ

จะเปนแกงกะหรี่ ไก เสิรฟพรอมแปงโรตี 

ซึ่งมาเปดขายความอรอยที่ ไอคอนสยาม 

เปนที่แรก โดยไดเชฟฝมือดี ผูคร่ําหวอดใน

วงการอาหารภัตตาคารโรงแรม 5 ดาว ที่มี

ประสบการณกวา 22 ป มาปรุงรสอาหาร

สุดพิเศษใหไดลิ้มลองกัน 

พูดถึงความอรอยของราน Meals Me 

Thai Cuisine ซ่ึงต้ังอยูท่ี ช้ัน G ไอคอนสยาม 

พลาดไมไดเลยกับเมนูไฮไลทสุดพิเศษที่มา

แลวตองลอง เมนูแรก ไดแก เมนูกุงอยุธยา

ซอสมะขาม ซึ่งทางรานใชกุงแมน้ําอยุธยา

ตัวโต ๆ เน้ือแน�นเต็มปากเต็มคํา ส่ังตรงจาก

อยุธยาแบบวันตอวัน และนํานํ้ามะขามเปยก

ที่คั้นสด ๆ มาราดบนตัวกุง ทําใหไดรสชาติ

จี๊ดจาดถึงใจมาก และตอนนี้ทางรานยังจัด

โปรโมชั่นพิเศษสําหรับเมนูกุงอยุธยาซอส

มะขาม จากปกติราคา 1,200 บาท เหลือ

เพียง 790 บาท ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 พ.ค. 

65 เทานั้น !! และเมนูไฮไลทตอมาคือ 

เมนูหอยเชลลผัดใบโหระพา ทางรานคัดสรร

หอยเชลลเกรด USA ตัวใหญ ๆ  เนื้อแน�น ๆ  

สีขาวนวล นํามาทอดกรอบ ผัดกับใบโหระพา 

ใหกลิ่นหอมโชย ชวนกินที่สุด นอกเหนือ

จากเมนูไฮไลทแลว ทางรานยังมีเมนูสุดอรอย

ไมแพกัน ใหลองทานอีกดวย อยางเชน 

เมนูเม่ียงกลีบบัว เปนอาหารทานเลนโบราณ 

เสิรฟบนกลีบบัวสีชมพูงามตา ทางรานนํา

เนื้อสมโอมาใสในเมี่ยง เพราะเนื้อสมโอ

เปนผลไมท่ีมีรสชาติหวาน ทําใหทานกับเม่ียง

แลวมีความเขากันที่สุด จากนั้นนํามะพราว

ค่ัวและเคร� องเทศไทยมาใสเพ� อเพ่ิมกล่ินหอม 

เปนสูตรโบราณเฉพาะของทางราน ทานแลว

ใหความรูสึกสดช� น ชุมฉ่ํา เปนอยางมาก

ตอมาคือเมนูปลากะพงนึ่งมะนาว ทางราน

เสิรฟปลากะพงสดตัวใหญ เน้ือนุม ละมุนล้ิน 

ที่เนนย้ําความสดเปนอยางมาก ไมใชปลา

คางคืน และใชมะนาวแทมาค้ันสด ๆ  เทาน้ัน 

วัตถุดิบมีการปรุงที่พิถีพิถัน เพ� อใหไดสัมผัส

ถึงรสชาติจากความสดของวัตถุดิบ ไดทาน

แลวรับรองวาถูกใจแน�นอน และตอนนี้

ทางรานยังจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเมนู

ไอคอนสยาม พรอมเสิรฟสุดยอดเมนูความอรอย จากราน Meals Me Thai Cuisine  

รานอาหารไทยสไตล โมเดิรน รสชาติสุดจี๊ดโดนใจ  พรอมสัมผัสบรรยากาศผอนคลายริมแมน้ําเจาพระยา

ปลากะพงนึ่งมะนาว จากปกติราคา 1,200 

บาท ลดเหลือเพียง 790 บาท ตั้งแตวันนี้ 

ถึง 31 พ.ค. 65 เทานั้น !! ทานอาหารคาว

อิ่มแลวก็มาตอดวยของหวานสุดอรอยจาก

ทางราน เมนูแรกคือ เมนูไอศกรีมกะทิ เปน

ไอศกรีมกะทิสไตลไทย โดยเปนสูตรเฉพาะ

ของทางราน น้ํากะทิทําจากกะทิสด คั้นเอง

กับมือ โรยดวยมันเช� อม ลูกชิด ถั่วแดง 

รสชาติหวานมันถูกปากที่สุด ปดทายดวย

เคร� องด� มเย็นช� นใจ ไดแก เมนูน้ําลําไยซิน

นามอน (น้ําลําไยอบเชย)เพิ่มรสชาติแปลก

ใหมไมเหมือนใครดวยไซรัปเพิ่มความหอม

หวานดวยกลิ่นคาราเมล พรอมกับตกแตง

กานอบเชยและใบโรสแมรี่ ทําใหน้ําลําไย

มีความหอมของลําไย คาราเมลและกลิ่น

อบเชยเบาๆ ไดรสชาติของน้ําสมุนไพร

ที่หอมสดช� น ถัดมากับเคร� องด� ม เมนูน้ํา

อัญชันมะนาว Forget Me Not น้ําอัญชันสี

มวงละมุนตา รสชาติละมุนล้ิน เปร้ียวหวาน

กําลังดี ด� มแลวสดช� น ชวยคลายรอนได

เปนอยางดี นอกจากนี้ทางรานยังมีเมนูที่

รสชาติอรอยโดนใจ อีกมากมายหลายเมนู 

ใหเลือกทานกันอีกดวย  

เชิญมาลิ้มลองรสชาติอาหารไทย 

สไตล โมเดิรนสุดพิเศษ ไดแลววันนี้ที่ ราน 

Meals Me Thai Cuisine ชั้น G พรอมชม

บรรยากาศริมแมน้ําเจาพระยา ณ “ไอคอน

สยาม” ถนนเจริญนคร ทุกวันตั้งแตเวลา 

10.00 น. – 22.00 น. สามารถเดินทาง

มาไดดวยรถไฟฟาสายสีทอง ลงสถานี

เจริญนคร G2 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 

หรือ www.iconsiam.com 

“เดอะ คอฟฟ อะคาเดมิคส” ราน

กาแฟสเปเชี่ยลตี้คอฟฟระดับโลก ชั้นนํา

ระดับโลกจากยานคอสเวยเบย  เกาะฮองกง 

ไดขยายกิจการไปทั่วโลก ทั้งเอเชียและยุโรป 

ตอมาในป พ.ศ 2562 เม� อ บ. อิมแพ็ค เอ็ก

ซิบิชั่นแมเนจเมนท จํากัด ไดนํา รานเดอะ 

คอฟฟ อะคาเดมิคส มาเปดในประเทศไทย 

จนไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากคอกาแฟ

ชาวไทย ปจจุบันมีจํานวน 5 สาขากระจาย

ท่ัวกรุงเทพฯ   นอกจากน้ีในเร� องเมนูของหวาน 

รานเดอะ คอฟฟ อะคาเดมิคส ก็ไมเปนสอง

รองใคร ตอนรับเดือนพฤษภาคม กับ 4 เมนู

ของหวาน ที่ผสมผสานรสชาติความหอมหวาน 

ของเคกชั้นดีและวัตถุดิบชั้นเลิศ รังสรรค

เ ป น เ ม นู ข อ ง ห ว า น

หนาตาสวยงาม ราคา

จับตองได ใหคุณไดรับ

ประทานคูกับกาแฟและ

เคร� องด� มนานาชนิด 

จําหน�ายในราคา เริ่มตน 

180 – 250 บาท พรอม

ใหบริการความอรอย 

ต้ังแต วันท่ี 17 พฤษภาคม 

2565 เปนตนไป ณ ราน

เดอะ คอฟฟ อะคาเดมิคส 

ทุกสาขา (ยกเวน: สาขา

โรงเรียนนานาชาติรีเจนทกรุงเทพ)

รานเดอะ คอฟฟ อะคาเดมิคส ชวน

คุณอิ่มเอมความสุข ขอแนะนํา 4 เมนูของ

หวานสุดพิเศษ ที่รังสรรคความอรอยจาก

ราน เดอะคอฟฟ อะคาเดมิคส เริ่มตนที่ 1. 

TCA Arabica Cappuccino Cake ราคา 180 

บาท มูสเคกนุมๆ ที่มีสวนผสมของกาแฟช้ัน

ดี จากเดอะ คอฟฟ อะคาเดมิคส เฮาสเบล็นด 

เคลือบหนาดวยดารคช็อกโกแลต ดานลาง

เคกมีความกรุบกรอบจากแปงคุกกี้กรอบ

หอม  2. Lemon Tart ราคา 180 บาท ทาร

ตเลมอน ที่ใหรสเปรี้ยวหวานสดช� น ออนทอ

ปดวยอิตาเลี่ยนเมอแรงค 3. Tiramisu ราคา 

200 บาท ทีรามิสุ สุดหรูหราและเขมขนดวย 

บิสกิตช็อกโกแลต โกโกสตรูเซล กาแฟพันซ 

ครีมทีรามิสุ เสิรฟคูกับ The Coffee Academics 

Thailand House blend เอสเพรซโซ ปดทาย

ดวย 4.  Black Forest Torte ราคา 250 บาท 

เมนูไฮไลท ที่เสิรฟความหอมหวานสดช� น

เขมขนดวยช็อกโกแลตพรีเมียมหลากสไตล 

อาทิ ช็อกโกแลตเจนัว, ช็อกโกแลตสตรูเซล, 

ดารคช็อกโกแลตครีม เยลลี่ เชอรี่, ไวทช็อค

โกแลตมูส, ท็อปดวยไอศกรีมเชอรเบทเชอรี่

คนพบ 4 เมนูของหวานตัวใหมที่คุณ

จะประทับใจ พรอมบรรยากาศดีๆ กับ 4 

สาขา 4 สไตลการตกแตง พรอมเรียนรูเร� อง

สุดสัปดาหวิสาขบูชา 15-16 พฤษภาคม พาครอบครัวมาเต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟต

นานาชาติสุดคุม อาทิ ซุปขาวโพด สลัดผลไม ซูชิ พิซซา ยําสาหราย น้ําพริกกุงสด ปลา

กะพงราดพริก เปดอบซอสสม ขาวขาหมู มื้อกลางวัน ทานละ 400 บาท มื้อเย็น ทาน

ละ 500 บาท พิเศษ 65 ป ทานฟรี เม� อมาพรอมครอบครัว ที่หองอาหารเปรมประชากร 

โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น พรอมปลอดภัยกับมาตรการปองกัน สอบถามราย

ละเอียดและสํารองที่ โทร.0-2575-5599

65 ป ทานฟรี วันวิสาขบูชา

อภิเชษฐ ศรีวัฒนประภา ผูชวย

ประธานเจาหนาที่ ฝ ายปฏิบัติการและ

รักษาการรองกรรมการผูอํานวยการสายงาน 

การตลาด กลุมบริษัท คิง เพาเวอร และ 

ดร.ณรงค ปรางคเจริญ คณบดีวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล รวมเปด

เวทีแถลงขาวงาน “THE POWER BAND 

2022 SEASON 2” การประกวดวงดนตรี

รานเดอะ คอฟฟ อะคาเดมิคส ขอแนะนํา 

4 เมนูใหมของหวานสุดพิเศษเชิญคุณสัมผัสบรรยากาศดีๆ 

เอาใจคอกาแฟพิเศษใหอิ่มเอมความสุข ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม เปนตนไป

ราวกาแฟพิเศษจากบาริสตาชั้นนําและเชฟ

คุณภาพ ไดที่ รานเดอะ คอฟฟ อะคาเดมิคส 

สาขาโครงการเวลา หลังสวน, เกษรวิลเลจ 

และ เมกาบางนา (ยกเวน: สาขาเซ็นทรัลเวิลด 

มีใหบริการเฉพาะ 3 เมนูแรกเทานั้น)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทาง LINE: 

@TCA_thailand หรือส่ังอาหารแบบเดลิเวอร่ี

ไดที่แอปพลิเคชัน LINE MAN, GrabFood, 

foodpanda และ Robinhood หรือติดตาม

โปรโมชั่นดีๆ ไดที่ Facebook: TheCoffee-

AcademicsTH และ Instagram: @TheCoffee-

AcademicsTH

ไฮเออร (ประเทศไทย)  แบรนดเคร� องใชไฟฟาระดับโลก รวมสงกําลังใจผานเพจเราตองรอด

จาง เจิ้งฮุย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต นําทีมผูบริหาร บริษัท ไฮเออร อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ (ประเทศไทย) บริษัท

ผูนําดานผลิตภัณฑและนวัตกรรมเคร� องใชไฟฟาระดับโลกแบรนด ไฮเออร (Haier) ไดแก 

ธเนศร บินอาซัน รองประธานกรรมการบริหาร, ติง กุยเจี้ยน ผูอํานวยการฝายกลยุทธองคกร, 

ปยะศักดิ์ ศรีบัว ผูอํานวยการฝายขาย และ วรลักษณ นพวงศ ณ อยุธยา ผูจัดการกลุมธุรกิจ

ใหม “Yudee (อยูดี)” รวมดวย “บอย” ปกรณ ฉัตรบริรักษ แบรนดแอมบาสเดอรไฮเออร 

(ประเทศไทย) 4 ปซอน สงมอบชุดอุปกรณทางการแพทย ประกอบดวย ชุด PPE, ชุดตรวจ

โควิด Antigen Test Kit (ATK), เจลแอลกอฮออล และเฟซชิลด ใหแกเพจเราตองรอด 

เพ� อสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ และนําไปใชประโยชนชวยเหลือผูปวยโควิด-19 ซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของแคมเปญ “ไฮเออร ใหเธอ Haier HaiTher” โดยมี ไดอาน�า จงจินตนาการ 

จิตอาสาประสานงานเพจเราตองรอด เปนตัวแทนรับมอบ ในงานฉลองครบรอบ 20 ป ไฮเออร 

(ประเทศไทย) ณ เพิรล แบงกค็อก

คิง เพาเวอร เฟนหาสุดยอดคนดนตรีรุนใหมทั่วประเทศ

บนเวทีการประกวดวงดนตรีสากล THE POWER BAND 2022 SEASON 2

สากล ประจําป 2565 ภายใตคอนเซ็ปต 

DREAM IT, DO IT กลาฝน! กลาทํา! พรอม

จับมือ 5 คายเพลงชั้นนําของไทย เพ� อเฟน

หาสุดยอดคนดนตรีทั่วประเทศ กาวสูการ

เปนศิลปนมืออาชีพ! โดยมี ดนุภพ กมล, 

พิรียา ถีระวัฒนาสวัสดิ์, คาล นิทัศน คงขํา, 

นัฐพงษ สุทธิวิรีสรรค และ อัคราวิชญ พิริโยดม 

รวมงาน
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14 บทความ-ต่างประเทศ

แรปเปอร์พื้นบ้านยูเครนคว้ารางวัล ‘ยูโรวิชัน’

ตูริน • เอเอฟพีรายงานว่า วงจากยูเครนชนะการประ 

กวด “ยูโรวิชันซองคอนเทสต์” ที่เมืองตูริน อิตาลี เมื่อ

วันอาทิตย์ ด้วยท่วงทำานองเพลงฮิปฮอปพื้นบ้านที่กำาลัง

เป็นกระแส ขณะที่ประเทศบ้านเกิดของศิลปินกำาลังเจอภัย

สงคราม ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนท่ัวยุโรป วงคา

ลุชออร์เคสตราเอาชนะผู้แข่งขันอีก 24 รายในตอนจบของ

งานแสดงดนตรีสดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ด้วยเพลง Stefania 

ท่ีมีท่อนแรปผสมกับดนตรีพ้ืนบ้านของยูเครน บวกด้วยจัง                                                             

หวะฮิปฮอปสมัยใหม่จากวงดนตรีที่มีพลังและการเต้น

เบรกแดนซ์ โอเลห์ ปีซุค นักร้องนำากล่าวเป็นภาษาอังกฤษ

จากบนเวทีบอกว่า “กรุณาช่วยยูเครนและเมืองมารีอูโปล                                                                      

ช่วยโรงงานเหล็กอาซอฟสตัล เดี๋ยวนี้” ส่วนผู้ชนะอันดับ 

2 คือเพลง Space Man ของแซม ไรเดอร์ จากสหราช

อาณาจักร ตามด้วยสเปนสำาหรับเพลงแนวเรกเก้ “SloMo” 

ของชาแนล

โสมแดงป่วยโควิดดับแล้ว 42 ราย

โซล • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ท่ีผ่านมา เกาหลีเหนือ

มียอดผู้เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 15 ราย โดย

มีผู้เสียชีวิตสะสม 42 ราย หลังจากเกาหลีเหนือประกาศ

ยืนยันว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของประเทศเมื่อวัน                                                                

พฤหัสบดีที่ผ่านมา ขณะนี้เกาหลีเหนือมีรายงานผู้ติดเชื้อ                                                                              

รายใหม่ต่อวันจำานวนมาก สำานักข่าวเคซีเอ็นเอของทาง 

การเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า มีผู้ติดเช้ือโควิด                                                                                 

เสียชีวิตแล้ว 42 รายนับตั้งแต่เกิดการระบาด โดยมีราย 

งานผู้ติดเชื้อสะสม 820,620 คน และอย่างน้อย 324,550 

คนที่เข้ารับการรักษาพยาบาล

สวิสโหวตบริจาคอวัยวะอัตโนมัติเมื่อตาย

เจนีวา • สวิตเซอร์แลนด์จัดให้มีการลงประชามติเมื่อ

วันอาทิตย์ สำาหรับเพิ่มความพร้อมในการปลูกถ่ายอวัยวะ 

โดยให้ทุกคนสามารถเป็นผู้บริจาคอวัยวะได้ทันทีหลังการ

เสียชีวิต เว้นเสียแต่จะแสดงเจตจำานงไม่ร่วมด้วยมาก่อน 

เอเอฟพีรายงานว่า ปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะในสวิต

เซอร์แลนด์เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้ตายยินยอมในขณะที่ยังมี

ชีวิต จากผลสำารวจระบุว่าชาวสวิสราว 80% เห็นด้วยกับ

แนวคิดเรื่องบริจาคอวัยวะ แต่บ่อยครั้งที่เมื่อมีผู้เสียชีวิต

ไม่รู้ว่าแท้จริงผู้ตายต้องการให้บริจาคอวัยวะหรือไม่ ใน

กรณีเช่นนี้การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับญาติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่

แล้วจะเลือกไม่บริจาคอวัยวะ สิ่งนี้ทำาให้หลายคนที่จำาเป็น

ต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะต้องรอต่อไปอย่างสิ้นหวัง 

จากข้อมูลถึงสิ้นปี 2564 ผู้ป่วยมากกว่า 1,400 ราย กำาลัง

รอปลูกถ่ายอวัยวะในสวิตเซอร์แลนด์ ปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิต 

166 คนที่บริจาคอวัยวะ คิดเป็นอวัยวะ 484 ชิ้นจากผู้ ที่

นำาไปปลูกถ่ายอวัยวะ. 

าอ่านจากเนื้อหาของ “แถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วม” 

ของผู้นำาอาเซียนกับสหรัฐฯ ที่เพิ่งประกาศออกมา

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังการประชุมสุดยอดนัดพิเศษ

ที่วอชิงตัน, ก็ต้องบอกว่าอาเซียนหลีกเลี่ยงการถูกสหรัฐฯ ใช้

เป็น “เครื่องมือ” เพื่อฟาดฟันฝ่ายตรงกันข้ามได้พอสมควร

ภาษาของแถลงการณ์ร่วมค่อนข้างจะเป็นไปตามที่คาด

ไว้...นั่นคืออาเซียนพร้อมจะเห็นพ้องกับสหรัฐฯ ในประเด็น

ของหลักการ แต่ไม่ยอมร่วม “ประณาม” หรือ “คว่ำาบาตร” 

ประเทศอื่นใด 

แม้จะเอ่ยถึงสงครามในยูเครน แต่ก็หลีกเลี่ยงที่จะระบุ

ชื่อรัสเซียทั้งๆ ที่ทุกคนก็รู้ว่าไผเป็นไผ

แถลงการณ์นี้มีชื่อภาษาอังกฤษทางการว่า   Joint 

Vision Statement of the ASEAN-US Special Summit, 2022

สังเกตได้ว่าอาเซียนสามารถตอกย้ำาจุดยืนของการเป็น 

“แกนกลาง” หรือ ASEAN Centrality ในการขับเคลื่อนในมิติ

ต่างๆ 

แม้ว่าเราก็รู้ว่าภายในอาเซียนเองนั้นมีความแตกแยกที่

ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีเมียนมาหรือสงครามยูเครน

ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับมหาอำานาจอย่างจีนหรือ

สหรัฐฯ หรือรัสเซีย

แต่ในยามนี้เมื่อสหรัฐฯ ต้องการให้ประชาคมโลกเห็น

ว่าอาเซียนยังยืนอยู่กับวอชิงตันในเรื่องหลักการ, เสียงของ

อาเซียนก็ยังพอจะมีความหมายบ้าง

ในประเด็นเมียนมาก็เช่นกัน แถลงการณ์ร่วมยังยึดหลัก

ฉันทามติ 5 ข้อ ตามเดิม

ไม่เปิดทางให้สหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงมากไปกว่าที่ผ่าน

มา 

กรณีที่เฝ้ามองว่าจะเขียนในแถลงการณ์ร่วมอย่างไรก็พอ

จะประคับประคองสถานการณ์ไว้ได้

ไม่ให้อาเซียนถูกรัสเซียมองว่าโอนเอียงไปด้านตะวันตก

มากนัก

ดังนั้นภาษาที่ใช้ในแถลงการณ์ร่วมกรณียูเครน อาเซียน

ก็ยังยึดม่ันในหลักการไม่รุกราน การเคารพบูรณภาพแห่งดินแดน 

หลีกเลี่ยงคำาว่า “ประณาม” และ “คว่ำาบาตร” ไปได้

จะว่าไปแล้วถ้อยแถลงนี้ก็ทำาให้สหรัฐฯ เสนอความร่วมมือ

และช่วยเหลืออาเซียนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การฟื้นฟู

โควิด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเชื่อมโยงภาคประชาชน

อย่างเป็นรูปธรรมพอสมควร

นักวิเคราะห์หลายคนอาจจะจับประเด็นได้ว่า ที่มีการเอ่ยถึง

ทะเลจีนใต้ในแถลงการณ์นั้น มีอะไรที่ย้อนแย้งพอสมควร

เพราะแถลงการณ์บอกว่าจะต้องยึดหลักอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล UNCLOS 1982 ทั้งๆ ที่สหรัฐ

ไม่ได้ให้สัตยาบัน

ในอนุสัญญานี้

ด้วยซ้ำา

อีก

ประเด็นหนึ่ง

คือสหรัฐฯ บอก

ว่ายอมรับ

ใน Treaty on 

the Southeast 

Asia Nuclear 

Weapon-

Free Zone 

(SEANWFZ) 

แต่ในทาง

ปฏิบัติกลับไปติด

อาวุธนิวเคลียร์

ให้ออสเตรเลีย 

ภายใต้กรอบ AUKUS 

อาเซียนได้แสดงความไม่สบายใจในประเด็นนี้ในหลายๆ 

เวทีมาก่อนหน้านี้แล้ว

เวทีประชุมสุดยอดผู้นำาสหรัฐฯ-อาเซียน สมัยพิเศษ ที่กรุง

วอชิงตัน 12-13 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น เป็นการเฉลิมฉลอง 45 ปี

ของความสัมพันธ์สหรัฐฯ-อาเซียน

ในแถลงการณ์จากหลายๆ ฝ่ายต่างเน้นการเสริมสร้าง

บทบาทสำาคัญของอาเซียนในการนำาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่

ยั่งยืนต่อความท้าทายเร่งด่วนที่สุดของภูมิภาคในหลายด้าน 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ย้ำาในคำาปราศรัยต่อผู้นำาอาเซียนว่า 

ภูมิภาคอาเซียนยังมีความสำาคัญต่อสหรัฐฯ และเป็นจุดเริ่มต้นของ

การประสานความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาคที่จะยกระดับมากขึ้น

ในอนาคต

เนื้อหาที่น่าสนใจด้านอื่นๆ ในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฉบับ

นี้ ระบุถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ   และอาเซียน ในการต่อสู้

กับการระบาดของโควิด-19 การสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข

ร่วมกัน และการฟื้นฟูหลังการระบาดร่วมกัน

ในประเด็นด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่าย

ตกลงทำางานร่วมกันเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืน 

รวมถึงการปฏิบัติตาม การจัดการกรอบการค้าและการ

ลงทุนอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Trade and Investment 

Framework Arrangement)

และ แผนปฏิบัติการโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ

ขยาย (Expanded Economic Engagement Initiatives Workplan) 

ผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมมากข้ึนของสหรัฐฯ ในภูมิภาคน้ี

ทั้งสองฝ่ายยังตกลงสานต่อความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการ

ค้าและการลงทุน และการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของโลก 

รวมทั้งการเชื่อมโยงในภูมิภาคในด้านต่างๆ  รวมถึงการกระ

จายสินค้าและบริการ การแพทย์และเทคโนโลยี การคมนาคมทั้ง

ทางบก ทางทะเลและทางอากาศ 

ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค

เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า

ถามว่ากรณียูเครนที่ “ละเอียดอ่อน” ที่สุดนั้น ภาษาใน

แถลงการณ์เขียนว่าอย่างไร

มีการระบุชื่อประเทศยูเครนในตอนท้ายของแถลงการณ์ 

โดยย้ำาว่า

“จะยังคงยืนยันการเคารพของพวกเราต่ออธิปไตย ความ

เป็นเอกภาพทางการเมืองและบูรณภาพทางดินแดน” 

และเรียกร้องให้เกิดการเปิดทางให้ชาวยูเครนที่ต้องการ

ความช่วยเหลือได้รับการบรรเทาทุกข์ ตลอดจนเรียกร้องหยุด

ใช้ความรุนแรงรวมถึงหาทางออกอย่างสันติ

ที่มองข้ามไม่ได้อีกถ้อยแถลงว่าด้วย “ความร่วมมือทาง

นาวี”

แถลงการณ์ระบุว่า “มีแผนที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานกัน” ในหลาย

เรื่อง ซึ่งรวมถึงความมั่นคง และการปราบปรามการทำาประมง

ผิดกฎหมาย 

นอกจากนั้นยังกล่าวถึงความมั่นคงในทะเลจีนใต้ ซึ่ง

แถลงการณ์ให้ความสำาคัญต่อการลดความตึงเครียดและลด

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง และยังย้ำาว่าควรมีการเคารพกฎหมาย

ระหว่างประเทศในน่านน้ำาดังกล่าว

สอดคล้องกับคำาประกาศของรัฐบาลสหรัฐฯ ว่า ได้

เกิดโครงการริเริ่มความร่วมมือทางทะเลใหม่ มูลค่า 60 ล้าน

ดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย  

เดินเรือระหว่างประเทศและการต่อต้านการประมงผิด 

กฎหมาย

ภายใต้ โครงการนี้ ประเทศอาเซียนที่มีดินเเดนติดทะเล 

จะได้รับการสนับสนุนด้วยเรือจากสหรัฐฯ ที่จะถูกส่งไปทำางาน

ร่วมกัน

ที่ลืมไม่ได้คือเกาหลีเหนือ ซึ่งก็มีการพาดพิงถึงเพียงสั้นๆ 

เช่นเดียวกับยูเครน 

โดยสหรัฐฯ และอาเซียนเรียกร้องให้รัฐบาลเปียงยางทำา

ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

ในส่วนของเมียนมา เอกสารฉบับนี้กล่าวว่าประเทศผู้

ร่วมประชุมสุดยอด “กังวลต่อวิกฤตในเมียนมาอย่างลึกซึ้ง” 

และกระตุ้นให้เมียนมาทำาตามฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียนที่เกิด

ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายนปีที่แล้ว 

ถ้อยความตอนหนึ่งระบุว่า “เราจะเพิ่มความพยายาม

ร่วมกันเป็นทวีคูณในการหาทางออกที่สันติในเมียนมา ที่

สะท้อนถึงการยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน 

ตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญอาเซียน”

ไม่มีตัวแทนจากรัฐบาลเมียนมาในการประชุมสุดยอด

รอบนี้ เพราะไบเดนไม่ได้ส่งคำาเชิญไปให้พลเอกอาวุโสมิน อ่อง

หล่าย ที่ขึ้นปกครองประเทศด้วยการก่อรัฐประหารเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

ด้วยการเว้นว่างเก้าอี้ของเมียนมา ระหว่างการ

ประชุมสุดยอดผู้นำาสหรัฐฯ-อาเซียน 

ที่ไม่ได้แถลงและคนทั่วไปอยากรู้มากกว่าข้อความใน

เอกสารทางการคือ ไบเดนพูดอะไรกับผู้นำากัมพูชา, อินโดฯ 

และไทย ในกรณีการประชุมสุดยอดอาเซียน, G-20 และ 

APEC ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้

เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไบเดนขอไม่ให้อินโดฯเชิญ

ประธานาธิบดีปูตินมาร่วม G-20

ไบเดนบอกอะไรกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา และ

ฮุน เซน เรื่องประชุมสุดยอด APEC และ ASEAN ในปลายปีนี้

เกี่ยวกับปูตินหรือไม่

อีกไม่นานก็คงได้รู้กัน.

ถ้

มือปืนผิวขาวยิง10ศพรัฐนิวยอร์ก
บัฟฟาโล • ชายผิวขาววัย 18 ปีก่อเหตุกราดยิง ทำาให้มีผู้เสีย

ชีวิต 10 ราย และบาดเจ็บ 3 คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งใน

เมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก เมื่อบ่ายวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น 

เจ้าหน้าที่เผยเหตุจูงใจน่าจะเกิดจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติ 

คนร้ายรายนี้ โดนดำาเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยมีการวางแผนไว้

ก่อน

เอเอฟพีและรอยเตอร์

รายงานเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 15 พฤษ                                                        

ภาคม 2565 ว่า เกิดเหตุคนร้าย

กราดยิงในสหรัฐอเมริกาอีกแล้ว 

โดยครั้งนี้เกิดที่ซูเปอร์ มาร์เก็ต 

“ท็อปส์เฟรนด์ลีมาร์เก็ตส์” ใน                              

เมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก เมื่อ

บ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลา

ท้องถิ่น คนร้ายเป็นชายผิวขาว

อายุ 18 ปี 

โจเซฟ กรามักเลีย ผู้บัญ                

ชาการตำารวจเมืองบัฟฟาโลใน

รัฐนิวยอร์กของสหรัฐ แถลง

หลังเกิดเหตุกราดยิงคร้ังน้ีว่า 

มือปืนรายน้ีขณะก่อเหตุสวมเส้ือ                                        

เกราะกันกระสุนและหมวกนิร 

ภัย หลังก่อเหตุยอมมอบตัวกับ

ตำารวจ มีผู้โดนยิงเสียชีวิต 10 

ราย และถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 3 

ราย ในจำานวนผู้เสียชีวิตและบาด

เจ็บ เป็นชาวอเมริกันเช้ือสาย

แอฟริกัน 11 คน 

กรามักเลียให้รายละเอียด

ในเหตุกราดยิงว่า มือปืนรายน้ียิง                                                 

ประชาชน 4 คนท่ีลานจอดรถ

ของซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปส์ ผู้ที่

โดนยิง 3 คนเสียชีวิตในที่เกิด

เหตุ จากนั้นเขาเข้าไปกราดยิง

ต่อในซูเปอร์มาร์เก็ต หนึ่งในผู้

เสียชีวิตในซูเปอร์มาร์เก็ตคือเจ้า

หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของซู

เปอร์มาร์เก็ตท่ีพกอาวุธ ซ่ึงเป็น  

ตำารวจเกษียณ ท่ียิงต่อสู้กับคน 

ร้ายหลายนัด แต่ถูกคนร้ายยิง

เสียชีวิต เมื่อตำารวจมาถึงที่เกิด

เหตุ คนร้ายจ่อกระบอกปืนไว้ที่

คอของเขา ตำารวจเจรจาให้เขา

วางอาวุธลงและคนร้ายยอมมอบ 

ตัวในที่สุด 

สตีเฟน เบลอนเจีย เจ้า

หน้าท่ีพิเศษของสำานักงานเอฟบี

ไอภาคสนามสาขาเมืองบัฟฟา

โลกล่าวระหว่างการแถลงข่าว                                                 

ว่า เจ้าหน้าที่จะสอบสวนเหตุ                                                 

กราดยิงครั้งนี้เป็นคดีอาชญา 

กรรมจากความเกลียดชัง และ

มือปืนก่อเหตุโดยมีแรงจูงใจ

จากแนวคิดสุดโต่งนิยมความ

รุนแรง 

สื่อสหรัฐรายงานว่า เจ้า                                       

หน้าท่ีกำาลังสอบสวนรายละเอียด 

ถ้อยแถลงท่ีมือปืนรายน้ีโพสต์

ทางออนไลน์ก่อนก่อเหตุ นิวยอร์ก                                                  

ไทม์เผยจากถ้อยแถลงของมือ 

ปืนระบุว่าเขาได้รับแรงบันดาล

ใจจากเหตุกราดยิงมัสยิด 2 แห่ง                                          

โดยมือปืนผิวขาวที่เมืองไครสต์ 

เชิร์ช นิวซีแลนด์ เมื่อเดือนมี 

นาคม 2562 

จอห์น ฟลินน์ อัยการเขต

เทศมณฑลอีรี แถลงว่าอาวุธท่ี

มือปืนรายน้ีใช้ก่อเหตุเป็น “ปืน

จู่โจม” สำาหรับรัฐนิวยอร์กปืนจู่ 

โจมคือปืนไรเฟิลและปืนลูกซอง 

สำานักงานอัยการเขตเทศ

มณฑลอีรีทวีตเมื่อค่ำาวันเสาร์เผย 

ชื่อของมือปืนรายนี้ชื่อ เพย์ตัน                                      

เจนดรอน ชาวเมืองคอนคลิน 

รัฐนิวยอร์ก เขาโดนดำาเนินคดี                      

ในข้อหาฆ่าผู้อ่ืนโดยมีการวาง 

แผนล่วงหน้าซ่ึงมีโทษจำาคุกตลอด

ชีวิต เนื่องจากรัฐนิวยอร์กไม่มี                        

โทษประหารชีวิต ผู้ต้องสงสัยถูก

ควบคุมตัวโดยไม่ให้ประกันตัว 

ไบรอน บราวน์ นายก

เทศมนตรีเมืองบัฟฟาโลกล่าว

ว่า มือปืนรายนี้ใช้เวลาเดินทาง

หลายชั่วโมงมาจากนอกชุมชน

นี้เพื่อมาก่อเหตุอาชญากรรม

ครั้งนี้ วันนี้นับเป็นความเจ็บ

ปวดอย่างยิ่งสำาหรับชุมชนของ

เรา.

ประธานาธิบดีฟินแลนด์ยันสมัครร่วมนาโต

เฮลซิงกิ • ประธานาธิบดีฟิน                                            

แลนด์แถลงยืนยันเมื่อวันอาทิตย์

ว่าฟินแลนด์จะสมัครเป็นสมาชิก

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติก

เหนือ (นาโต) นับเป็นการเปล่ียน

นโยบายคร้ังประวัติศาสตร์ของฟิน 

แลนด์หลังรัสเซียบุกยูเครน

รอยเตอร์และเอเอฟพี

รายงานการแถลงของประธานา 

ธิบดีเซาลี นีนิสตอ ของฟินแลนด์

ท่ีทำาเนียบประธานาธิบดีในกรุง

เฮลซิงกิเมื่อวันอาทิตย์ ยืนยัน

เรื่องที่ฟินแลนด์จะสมัครเป็น

สมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอต 

แลนติกเหนือ (นาโต) ในขั้น

ตอนต่อไปคือต้องผ่านการลง

มติเห็นชอบของรัฐสภา

รัสเซียท่ีมีพรมแดนร่วม

กับฟินแลนด์ถึง 1,300 กิโลเมตร 

เคยกล่าวว่าถ้าฟินแลนด์เข้าร่วม

เป็นสมาชิกนาโต จะเป็นความ

ผิดพลาดและเป็นการทำาลาย

ความสัมพันธ์ของท้ังสองประเทศ 

คาดว่าสวีเดนจะสมัคร

เข้าเป็นสมาชิกนาโตต่อจากฟิน 

แลนด์ หลังสาธารณชนให้การ

สนับสนุนในเร่ืองน้ีเพ่ิมมากข้ึน 

เน่ืองจากมีความกังวลในเรื่อง

ความมั่นคงของประเทศ 

การประกาศของประธา 

นาธิบดีฟินแลนด์เมื่อวันอาทิตย์

มีข้ึนหลังจากเม่ือวันพฤหัสบดี

ท้ังประธานาธิบดีนีนิสตอและ

นายกรัฐมนตรีซันนา มารีน ของ

ฟินแลนด์ต่างกล่าวสนับสนุน

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต

ของฟินแลนด์

ประธานาธิบดีนีนิสตอ

แถลงต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์

ว่า วันน้ีประธานาธิบดีและคณะ                             

กรรมการนโยบายต่างประเทศ

ของรัฐบาล ตัดสินใจร่วมกันว่า

ฟินแลนด์จะสมัครเป็นสมาชิก

นาโต เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ 

และยุคใหม่ของฟินแลนด์เริ่ม

ขึ้นแล้ว 

นีนิสตอโทรศัพท์แจ้งต่อ                                    

ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ของ                                                   

รัสเซียมื่อวันเสาร์ เรื่องฟิน 

แลนด์มีแผนท่ีจะสมัครเป็นสมา                                              

ชิกนาโต ปูตินบอกว่าถ้าฟิน 

แลนด์เข้าร่วมนาโต จะทำาลาย

ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติ

ประธานาธิบดีฟินแลนด์

กล่าวด้วยว่า เขาพร้อมท่ีจะเจร 

จากับประธานาธิบดีเรเจป ทาย

ยิป แอร์โดอัน ของตุรกี หลัง

จากผู้นำาตุรกีแสดงความคิดเห็น

คัดค้านการท่ีประเทศกลุ่มนอร์

ดิกจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนา

โต ซึ่งตุรกีในฐานะเป็นสมาชิก

ของนาโต มีสิทธิวีโตการสมัคร

เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศ

นอร์ดิก.

ทีเ่กิดเหตุ • ตำ�รวจเมืองบัฟฟ�โล รัฐนิวยอร์ก ปฏิบัติหน้�ท่ีในท่ีเกิดเหตุมือปืนกร�ดยิง มีผู้เสียชีวิต 10 ร�ย ท่ีซูเปอร์ม�ร์เก็ต ท็อปส์เฟรนด์ลี

ม�ร์เก็ต เมื่อวันที่ 14 พฤษภ�คม. 

อ่านความหมายระหว่างบรรทัด

แถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมอาเซียน-สหรัฐฯ
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เป็นการติดเชื้อในประเทศ 6,087 ราย, มา

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,065 

ราย, มาจากการค้นหาเชิงรุก 22 ราย, มา

จากเรือนจำา 5 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่าง

ประเทศ 2 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,601 ราย 

อยู่ระหว่างรักษา 70,775 ราย อาการหนัก 

1,304 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 643 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย เป็นชาย 34 ราย หญิง 

17 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 42 

ราย มีโรคเรื้อรัง 9 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,373,846 ราย 

มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

4,273,599 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 

2563 จำานวน 29,472 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 

ได้แก่ กทม. 2,125 ราย, สุรินทร์ 275 ราย, 

บุรีรัมย์ 201 ราย, สมุทรปราการ 172 

ราย,  ขอนแก่น 167 ราย,  ชลบุรี  158 ราย,  

อุบลราชธานี  147 ราย , มหาสารคาม  139 

ราย,  ร้อยเอ็ด  118  ราย  และนครราชสีมา  

99  ราย

ขณะที่สำานักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

รายงานตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ว่า มีจำานวน 

2,125 ราย เป็นผู้ป่วยอยู่ใน กทม. 1,872 

ราย และป่วยอยู่ต่างจังหวัดเข้ารักษา รพ.ใน 

กทม. 253 ราย ทำาให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 

328,239 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมเสีย

ชีวิตสะสม 980 ราย ส่วนจำานวนผู้รับวัคซีน

สะสม 25,634,623 โดส สำาหรับ 10 เขตติด

เชื้อสูงสุด ลาดพร้าว 219 ราย, หนองแขม 

218 ราย, บางแค 95 ราย, บางกอกน้อย 88 

ราย, ปทุมวัน 86 ราย, วังทองหลาง 86 ราย, 

จตุจักร 80 ราย, ห้วยขวาง 80 ราย, บางซื่อ 

53 ราย และจอมทอง 52 ราย

ส่วนสถานการณ์ ในต่างจังหวัดนั้น 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ

รายงานว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่ 70 ราย โดย

เป็นการตรวจแบบ RT-PCR จำานวน 26 ราย 

ตรวจแบบ ATK จำานวน 44 ราย โดยผู้ติดเชื้อ

กระจายไปทุกอำาเภอ และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 

ราย เสียชีวิตสะสม 62 ราย   

ขณะที่ จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญ

โสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึงความ

พร้อมในการเปิดเทอมของปีการศึกษา 2565 

ว่า มีมาตรการป้องกันในช่วงเปิดเทอมวันที่ 

17 พ.ค.แล้ว รวมถึงการจัดทำาแผนเผชิญเหตุ

หากพบการติดโควิด-19 ในสถานศึกษา ซึ่ง

มาตรการที่กำาหนดมีความรัดกุมเข้มงวด รวม

ถึงแผนเผชิญเหตุ ทำาให้มั่นใจในการเปิดเทอม

ของนักเรียนในปีการศึกษา 2565 แล้ว  

“ฝากย้ำาเตือนประชาชน จังหวัดยังคง

มาตรการเข้มอยู่ แต่กิจกรรมเราก็ผ่อนคลาย

ไปเยอะ คิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำาดับ 

และคิดว่าน่าจะประกาศเป็นโรคประจำาถิ่นได้

ในเร็วๆ นี้” นายขจรศักดิ์กล่าว.

แดงเข็ด

ว่าไปเรียกร้องประชาธิปไตย แต่แท้จริงแกน

นำาและผู้อยู่เบื้องหลังกลับเป็นเผด็จการเสีย

เอง

อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาค

อีสานกล่าวว่า ยิ่งพวกเราคนอีสานจะถูก

แกนนำาดูถูกเหยียดหยาม ไม่ยอมให้เป็นผู้นำา

หรือขึ้นเวทีและนำาขับเคลื่อนมวลชน แม้ว่า

มวลชนที่มาจำานวนมากๆ จะเป็นคนอีสานที่

พวกตนนำามาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่

ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552-2553 แต่สุดท้ายกลับ

ถูกเผด็จการที่เป็นแกนนำาบางกลุ่มสกัด ส่วน

แกนนำา นปช.ประจำาจังหวัดที่ ไม่ปากหวาน

หรือก้มหัวให้ ก็ไม่มีค่ารถ ค่าเดินทาง ต้องใช้

งบตนเอง จนทำาให้หลายครอบครัวต้องบ้าน

แตกสาแหรกขาด ติดหนี้ ไปเสียนามาเสียเมีย 

แต่แกนนำากลับร่ำารวยไปเรื่อยๆ เกือบทุกคน 

“วันนี้พวกเราเข็ดมากแล้ว เพราะ

หลายคนที่ติดคุกก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ บาง

ครอบครัวบาดเจ็บและเสียชีวิตก็ถูกปล่อยทิ้ง 

ขณะที่แกนนำาส่วนกลางที่ ไม่เคยมีแม้แต่คน

อีสานเลยกลับเสวยสุข หรือแม้แต่กระทั่งผู้

อยู่เบื้องหลังก็ทำาท่าทีเพิกเฉยไม่ออกมาช่วย

เหลือแต่อย่างใด แต่พอจะถึงเวลาเลือกตั้งก็

จะมาบอกว่าปลุกคนเสื้อแดงอีกครั้งหนึ่ง พี่

น้องลองหลับตาคิดดูว่าที่ผ่านมาพวกเราเจ็บ

ปวดอย่างไรบ้าง หลังจากการเลือกตั้งปี 2554 

คนที่ต่อสู้กันมาในช่วงต้นๆ กลับถูกปล่อย

ทิ้ง เอาใครไม่รู้มาเป็น ส.ส. มาเป็นรัฐมนตรี 

หรือตำาแหน่งต่างๆ ทางการเมือง เขาเหล่า

นั้นไม่เคยออกมาช่วยเหลือพวกเราเลย” นาง

นิตยากล่าว

ขณะที่นายสมชัย แสงทอง อดีต

ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ กล่าว

ว่า ในช่วงที่พวกเราเดินสายเปิดหมู่บ้านเสื้อ

แดง ผู้อยู่เบื้องหลังก็จัดเอาวิทยากรลงพื้น

ที่มาปราศรัยช่วย แต่ล้วนแล้วในการปราศรัย

ของวิทยากร มีแต่ประเด็นล้มเจ้าล้มแผ่นดิน 

จนพวกเราถูกตราหน้าว่าหมู่บ้านเสื้อแดงล้ม

เจ้า จะไปไหนมาไหนก็ถูกคนประณามยิ่งกว่า

อะไร แต่วันนี้พวกเราเปลี่ยนมา “หมู่บ้านเทิด

ไท้องค์ราชัน” ได้รับคำาสรรเสริญเยินยอ ได้

รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนผู้มีความจงรัก

ภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่

นักการเมืองออกมาเรียกร้องจะให้คนเสื้อแดง

กลับไปรับใช้ประชาธิปไตยจอมปลอม ที่แฝง

เอาไว้ด้วยเผด็จการเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนพ้องและ

ญาติของตนเอง

“ผมรับไม่ได้ และจะไม่ขอพี่น้องคน

เสื้อแดงที่อยู่กับผมกลับไปอย่างเด็ดขาด และ

ขอวิงวอนอยากจะให้นักการเมืองยุติความคิด

แบบเห็นแก่ตัวเสียเถอะ พอได้แล้ว อย่าเอา

ประชาชนไปเป็นตัวประกันต่อรองกับอำานาจ

ของตนเองที่จะไปเป็นใหญ่ในประเทศไทย

เลยครับ ผมขอร้องเถอะครับ พอได้แล้ว 

ตอนนี้พวกเราได้เดินสายเปิดหมู่บ้านเทิดไท้

องค์ราชัน ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย์ ทำาให้ประชาชนคนไทยมีความสุขกับ

กิจกรรมที่พวกเราได้ทำา แม้ว่าจะไม่มีเงินหรือ

เหน็ดเหนื่อยขนาดไหน พวกเราก็มีความสุข” 

นายสมชัยกล่าว

นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

ขณะนี้พี่น้องเสื้อแดงที่ออกมาจากพรรคเพื่อ

ไทย เพราะว่าคนเหล่านี้หูตาสว่างแล้ว และรู้

ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี สิ่งใดควรทำาหรือไม่ควรทำา

พี่น้องเสื้อแดงที่กลับใจได้ออกมาทำา

เรื่องดีๆ แล้ว ทั้งหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน

แห่งประเทศไทย ตั้งชมรมเครือข่ายปกป้อง

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย ดังนั้นขอ

อย่าเชิญชวนพี่น้องเสื้อแดงที่กลับใจกลับไป

ช่วยให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งอีกเลย 

พี่น้องคนเสื้อแดงรู้แผนของคนในตระกูลชิน

วัตรดี ที่อยากเรียกคนเสื้อแดงกลับก็เพราะว่า

อยากให้ไปช่วยทำาให้พรรคเพื่อไทยได้คะแนน

ถล่มทลาย และได้เป็นรัฐบาล สุดท้ายก็จะ

มีพฤติกรรมเดิม คือหาวิธีการให้นายทักษิณ

และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลับประเทศเพื่อ

ฟอกตัวเองให้พ้นคดีทุจริต

ทุกคนเจ็บแล้วต้องจำ�

“เชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงที่เดินออกมา

แล้วรู้ดีว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาสู้เพื่อเป็นสะพาน

หรือถูกหลอกเป็นเครื่องมือให้ใครครอบครัว

ไหนได้รับผลประโยชน์เต็มๆ คนเสื้อแดงที่ติด

คุกติดตะราง รวมทั้งครอบครัวเสื้อแดงที่บาด

เจ็บล้มตาย เดือดร้อนแสนสาหัสถูกทอดทิ้ง 

ได้รับผลกระทบกันทั่ว แต่คนที่สุขสบายและ

ร่ำารวยคือใคร ดังนั้นคนที่เดินออกมาจากคอก

แล้วคงไม่มีใครอยากกลับเข้าคอกอีก เพราะ

ทุกคนเจ็บแล้วต้องจำา คนเสื้อแดงไม่อยากตก

เป็นเครื่องมือทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย 

หรือคนในตระกูลชินวัตร หรือไปรับใช้คน

ตระกูลนี้แล้ว” นายชนะศักดิ์กล่าว 

ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสาร 

คาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการจัดงานครอบครัว 

พท.ที่ จ.สมุทรปราการเมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่

ผ่านมาว่า ถือว่ากระแสพรรค พท.บวกขึ้น

เรื่อยๆ โอกาสที่พรรค พท.จะแลนด์สไลด์ได้ 

ส.ส.เกินครึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็มีมาก

ขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ บริบทต่างๆ 

เช่น กฎหมายลูก รวมถึงต้องประเมินแนว

ต้านและคู่แข่งของเราด้วยว่าจะมาไม้ ไหน 

แต่เราเชื่อว่ากระแส พท.ดีขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าหากพรรค

พท.ชนะแลนด์สไลด์อาจลงเอยด้วยการถูก

ปฏิวัติอีกรอบ นายสุทินกล่าวว่า เรื่องการ

ปฏิวัติไม่เคยล้าสมัย คนไทยพูดเรื่องนี้อยู่

ตลอด แต่ถามว่าผู้มีอำานาจจะเอาเหตุผล

อะไรมาปฏิวัติ  คุณจะตอบคนทั้งโลกว่า
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ขาว

12

จับเมียนม�ขนต่�งด้�วเข้�เมืองส่งเชียงใหม่

เชียงร�ย • วันที่ 15 พ.ค. 65 ทหาร บก.ศปส.3 กองกำาลัง

ผาเมือง ที่ลาดตระเวนบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน

หมู่บ้านผาหมี ม.6 ต.เวียงพางคำา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ยัง

จับกุมชาวต่างด้าวลอบเข้าเมืองได้ต่อเนื่อง ล่าสุดพบข้าม

แดนเดินเป็นกลุ่มเข้ามาในซอย 21/1 บ้านเวียงพางคำา 

จำานวน 27 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 10 คน และเด็กอีก 4 

คน นอกจากนี้ยังจับกุมผู้นำาพาซึ่งเป็นชาวเมียนที่มาอาศัย

ใน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ได้อีก 2 คน คือนายซาย โป 

หม่อง อายุ 28 ปี และนายไซ ซี อายุ 30 ปี สอบสวนเบื้อง

ต้นทั้งหมดเดินทางมาจากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศ

เมียนมา จากนั้นเดินทางมายัง จ.ท่าขี้เหล็ก ตรงข้าม 

อ.แม่สาย ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร และมีผู้นำา

พาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติด้านหมู่บ้านผาหมี ก่อน

มาขึ้นรถของชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่ในเชียงรายก่อน

หน้าเพื่อพาไปส่งทำางานที่กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ และลำาปาง 

โดยเสียค่าจ้างคนละ 20,000-25,000 บาท เจ้าหน้าที่ตรวจ

วัดอุณหภูมิพบทั้งหมดปกติจึงนำาตัวส่ง ตม.จว.เชียงราย

ดำาเนินการต่อไป

หยุดย�วท่องเที่ยวเบตงใต้สุดสย�มคึกคัก

ยะล� • เมื่อวันที่ 15 พ.ค.65 บรรยากาศในช่วงวันหยุด

ยาวตั้งแต่ 13-16 พ.ค. มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว

ต่างชาติจำานวนมากเดินทางมารอขึ้นอาคารสกายวอล์ก

เพื่อชมทะเลหมอก ในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 

โดยต่างเดินทางมาเพื่อมาชมแสงแรกที่อำาเภอเบตง  ใต้

สุดแดนสยามกันตั้งแต่เช้ามืด จนทำาให้รถติด ขณะที่

บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองเบตงกลับมา

คึกคักอีกครั้ง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติออก

มาท่องเที่ยว เดินเล่น ถ่ายรูป เช็กอินด่านพรมแดนไทย-

มาเลเซีย และนั่งรับประทานตามร้านต่างๆ ในเขตเทศบาล

เมืองเบตง ทำาให้พ่อค้าแม่ค้าต่างมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมี

ตำารวจท่องเที่ยว ตำารวจภูธร  ทหาร ฝ่ายปกครองอำานวย

ความสะดวกและให้คำาแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งในช่วง

นี้เป็นหยุดยาวตั้งแต่ 13-16 พ.ค. บรรยากาศการท่องเที่ยว

ในเบตงจึงกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง หลังซบเซามาเกือบ 3 

ปี โดยคาดว่า 4 วันที่ผ่านมาน่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 

35,000 คน ทำาให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เต็มไปด้วยนัก

ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำาร้อน ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

อุโมงค์ปิยะมิตร และจุดเช็กอินในตัวเมืองเบตง. 

ขอนแก่น • เมื่อวันที่ 15 พ.ค.65 น.ส.                                           

กานต์ธีรา ประเสริฐสังข์ อายุ 34 ปี ชาว 

จ.ขอนแก่น นำาหลักฐานเป็นภาพถ่าย

ข้อความโต้ตอบกันในเฟซบุ๊กหลังถูก 

น.ส.ธัญชนก สิทธิไกรพงษ์ อายุ 28 ปี 

สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นขู่ฆ่า

ในคอมเมนต์ที่ ส.ท.หญิงรายนี้ ให้พ่อ

โพสต์เฟซบุ๊กแท็กหาแฟนหนุ่มที่เพิ่งคบ

กันได้ 2 เดือนว่าให้ติดต่อกลับ และอีก

หลายข้อความที่ด่าทอและอ้างว่าตนเอง

ไปติดหนี้ รวมทั้งภาพประตูห้องพักพัง

เสียหายหลุดออกจากวงกบประตู มา

ร้องเรียนผู้สื่อข่าว หลังเข้าแจ้งความกับ 

พงส.สภ.เมืองขอนแก่น เอาผิด ส.ท.หญิง

รายนี้ให้ถึงที่สุด

น.ส.กานต์ธีรากล่าวว่า เมื่อเวลา

ประมาณ 11.30 น. วันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่าน

มา มี ส.ท.หญิงคนหนึ่งบุกเข้ามาที่ห้อง

พักพร้อมกับชายฉกรรจ์อีกหลายคน จาก

นั้นพังประตูแล้วเข้าไปหยิบเอากุญแจ

รถจักรยานยนต์เวสป้าของแฟนหนุ่มไป 

ก่อนยกขึ้นรถกระบะออกไป โดยบอกว่า

มาทวงเงิน 30,000 บาท เพราะไม่จ่าย

ค่างวดมา 3 งวด จนถูกไฟแนนซ์ตาม

มาทวงเงิน ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับ

ตนเพราะเพิ่งจะทราบหลังมีปากเสียงกัน

ในเฟซบุ๊ก

“แฟนบอกว่ารถจักรยานยนต์คัน

ดังกล่าวเป็นชื่อของ  ส.ท.หญิงรายนี้ โดย

แฟนกับ ส.ท.หญิงคนนี้เคยร่วมงานกัน

เกี่ยวกับดนตรี ก่อนที่จะส่งรถต่อให้แฟน 

แต่ให้แฟนผ่อนงวดรถ และแฟนก็ผ่อน

มาตลอดกระทั่งเกิดปัญหา เนื่องจาก

สถานการณ์ โควิดต้องหยุดงานไม่มีราย

ได้ ทำาให้ค้างค่างวดรถเป็นเวลา 3 เดือน 

ซึ่งก็ผ่อนมาเป็นเงินกว่า 100,000 บาท

แล้ว และเหลืออีกเพียง 30,000 ก็จะ

หมด ซึ่งคาดว่าไฟแนนซ์จะไปทวงกับ 

ส.ท.หญิงรายนี้เนื่องจากเป็นชื่อของเขา

ที่ ได้ขายให้แฟน โดยให้แฟนส่งต่อส่วน

ที่เหลือ และ ส.ท.หญิงคนนี้ ได้จ่ายเงิน

ไป 30,000 บาท แล้วมาตามทวงเงินกับ

แฟนที่เพิ่งคบกันได้เพียง 2 เดือน แต่

พาลมาทวงกับตนและใช้ถ้อยคำาที่ ไม่ดี 

ทั้งยังขู่ฆ่าตนในเฟซบุ๊กทั้งที่ ไม่รู้จักกันมา

ก่อน ไม่เคยเห็นหน้าและไม่เคยคุยกัน 

แต่ ส.ท.หญิงรายนี้พาลไปทั่ว เหมารวม

ว่าตนจะต้องชดใช้ด้วย”.

แจ้งเอ�ผิดสท.ขอนแก่นบุกพังห้องขู่ฆ่�

พบศพ2ชายกลางป่าเส้นทางขนยา

มุกด�ห�ร • เมื่อวันท่ี 15 พ.ค.65                                               

ร.ต.อ.สมจิตร แสงอาจ ร้อยเวร 

สภ.นิคมคำาสร้อย รับแจ้งจากนางสาว

พลอยภิรมย์ จันปุ่ม ว่าพ่ีสาวตนถูก

แทงเสียชีวิตท่ีแผงขายผลไม้ข้าง

ทาง ถนนชยางกูร อ.นิคมคำาสร้อย 

จ.มุกดาหาร จึงลงพ้ืนท่ีพร้อมด้วย 

พ.ต.ท.สาคร ชมวีระ รอง ผกก.สืบสวน

ที่เกิดเหตุเป็นแผงขายผลไม้

ข้างทาง ชื่อร้านสองพี่น้องผลไม้สด                                                    

บริเวณหลังร้านเป็นที่พักพบศพนาง                                                          

สาวสายฝน จันปุ่ม อายุ 33 ปี ที่อยู่ 

118 ม.4 ต.หนองแวง อ.นิคมคำาสร้อย 

นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงพับ บริเวณ

ร่างกายพบบาดแผลถูกแทงที่ราวนม 

แขน เอว และหน้าท้อง ประมาณ 5 

แผล ใกล้กันพบมีดปอกผลไม้ 1 เล่ม 

กระเป๋าเงิน กุญแจรถจักรยานยนต์ 

และโทรศัพท์จำานวน 1 เครื่อง

สอบถามนางสาวพลอยภิรมย์ 

เล่าว่าทุกวันพี่สาวจะออกจากร้าน

ไปก่อน แต่มาวันนี้ตนได้กลับบ้าน

ก่อน จึงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับ

พี่สาว ซึ่งตอนนั้นมีผู้ชายอยู่ด้วย 

ไม่รู้ว่าเขาทำาอะไร ตนสงสัยว่าเป็น

เขา เหตุเกิดประมาณทุ่มเศษ มีคน

ได้ยินเสียงกรี๊ด คาดว่าน่าจะเป็น

ตอนนั้น สำาหรับผู้ชายคนนั้นเขามา

นั่งหลบฝน และถามตนว่ามีคนนอน

เฝ้าไหม ก็เอะใจว่าเขาถามทำาไม ทุก

คนสงสัยผู้ชายคนนี้หมดเลย เขาเป็น

คนมุกดาหาร บ้านอยู่ในตัวเมือง จน

เที่ยงคืนครึ่งตนได้แวะมาดู เห็นพี่

สาวนอนก็ไม่ได้ปลุก โดยนอนเอา

ผ้าห่มคลุมทั้งตัว พอมาตอนเช้าเปิด

ผ้าสแลนออก ลูกสาวของพี่สาวได้

เข้าไปเรียกแม่ แต่แม่ไม่รู้สึกตัวแล้ว  

ลูกสาวจึงถามว่าแม่ตายแล้วใช่ไหม

ทั้งนี้ ชุดสืบสวน สภ.นิคมคำา 

สร้อยได้ลงพื้นที่ติดตามหาตัวชาย

ต้องสงสัย เพื่อนำาตัวมาสอบสวน

สืบหาสาเหตุการตายต่อไป.

สลดแม่ค้าผลไม้

นอนเฝ้าแผงขาย

โดนแทงเสียชีวิต

ลำ�ป�ง • ช�ย 2 ศพดับปริศน�บนยอด

เข�เส้นท�งลำ�เลียงย�เสพติด ค�ดอ�จ

ฆ่�กันเองหรือถูกคนอื่นฆ่�ต�ย

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.65 ร.ต.อ.สุพจน์                                                         

เป็นแผ่น  รอง สว.(สอบสวน) สภ.แจ้ซ้อน 

อ.เมืองปาน จ.ลำาปาง รับแจ้งเหตุมีคน

พบศพ 2 ศพที่บริเวณยอดเขาดอยหมด 

ม.6 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำาปาง 

ซึ่ งเป็นป่ารอยต่อกับ อ.เวียงป่าเป้า 

จ.เชียงราย แต่อยู่ ในเขตอุทยานแห่ง

ชาติแจ้ซ้อน จ.ลำาปาง จึงนำากำาลังไป

ตรวจสอบประกอบด้วย ร.ต.อ.กรรชัย 

ภูเขียว รอง สว.(สืบสวน), ชุดสืบสวน 

สภ.แจ้ซ้อน, พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำาปาง, 

แพทย์ รพ.เมืองปาน, จนท.อุทยานแห่ง

ชาติแจ้ซ้อน และหน่วยกู้ภัยแจ้ซ้อน โดย

ชาวบ้านที่พบศพและผู้นำาชุมชนนำาทาง

เข้าไป ซึ่งต้องเดินลัดเลาะไปตามป่า 

สันเขาสูง

จุดเกิดเหตุอยู่ ในป่าเป็นภูเขาสูง

ชัน และที่บริเวณเทือกเขามักจะมีเครือ

ข่ายค้ายาเสพติดใช้เป็นจุดลำาเลียงยาเสพ

ติด โดย จนท.พร้อมอาวุธครบมือต้อง

จอดรถไว้ข้างล่างก่อนพากันเดินเท้าขึ้น

ไปใช้เวลานานกว่า 3-4 ชั่วโมง จึงถึง

กระท่อมกลางป่าซึ่งพบร่องรอยการต่อสู้ 

และร่องรอยการไถลตกลงไปที่ลำาห้วยซึ่ง

เป็นเหวลึกกว่า 50 เมตร และห่างจาก

กระท่อมลงไปทางลำาห้วยประมาณ 20 

เมตร พบฝักมีด 1 ฝัก และไฟฉายแบบ

คาดศีรษะ 2 อันตกอยู่ 

ที่ลำาห้วยพบศพนายจะแฮ อายุ 

54 ปี เจ้าของกระท่อมดังกล่าวซึ่งเป็น

ชาวจังหวัดเชียงราย สภาพศพเน่าเปื่อย  

ศีรษะและบางส่วนของร่างกายเหลือแต่

โครงกระดูก ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว

บริเวณ ห่างไปประมาณ 3-4 เมตรพบ

ศพนายจะบู  คีรีรงรอง อายุ 45 ปี ชาว

แม่สอด จ.ตาก ซึ่งมีภรรยาอยู่ในหมู่บ้าน

เมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า 

จ.เชียงราย ในสภาพเน่าเปื่อย ศีรษะ

และบางส่วนของร่างกายเหลือแต่โครง

กระดูก เบื้องต้นไม่สามารถระบุบาดแผล

ของผู้ตายทั้งคู่ได้เนื่องจากเน่าเปื่อย คาด

เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำากว่า 10 วัน จนท.จึง

นำาส่งชันสูตรที่ รพ.ลำาปางอย่างละเอียด

อีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ภรรยาของนายจะบูผู้

ตาย ได้มาแจ้งผู้ ใหญ่บ้านว่าติดต่อสามี

ไม่ได้มากว่าสิบวันแล้ว ออกตามหาก็ไม่

พบ คาดว่าอาจจะไปที่กระท่อมของนาย

จะแฮ จึงนำาชาวบ้านช่วยกันออกตาม

หา เมื่อมาถึงกระท่อมดังกล่าวก็พบว่า

มีร่องรอยการต่อสู้และร่องรอยการไถล

ไปที่ลำาห้วยซึ่งเป็นเหวลึกหลายสิบเมตร 

ประกอบกับมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยขึ้นมา 

ชาวบ้านจึงพากันลงไปดูก็พบศพของนาย

จะแฮเจ้าของกระท่อม ห่างไป 4-5 เมตร

ก็พบศพของนายจะบู จึงแจ้งตำารวจดัง

กล่าว

เบื้องต้นสันนิษฐานว่าทั้งคู่อาจ

ทะเลาะกัน และเข้าทำาร้ายกันจนตกไป

ในเหวลึกทำาให้เสียชีวิตทั้งคู่ หรือไม่ก็อาจ

จะถูกบุคคลอื่นทำาร้ายจนเสียชีวิต ส่วน

สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวน.

อย่างไร เชื่อว่าครั้งนี้ผู้มีอำานาจไม่สามารถเต้า

เรื่องมาปฏิวัติเพื่อยึดอำานาจได้อีกแล้ว การ

เข้ามาของ น.ส.แพทองธาร ในฐานะบุตรสาว

นายทักษิณ ชินวัตร คุณอาจจะรู้สึกไม่ชอบ

หรือหมั่นไส้ได้ แต่ในทางกฎหมายหรือหลัก

สิทธิมนุษยชน คุณจะมาขัดขวางการเข้ามา

ทำาหน้าที่ของ น.ส.แพทองธารไม่ได้ และเชื่อ

ว่า น.ส.แพทองธารจะไม่ใช่เงื่อนไขสำาคัญ

หรือใช้เป็นเหตุผลในการยึดอำานาจ

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และรองหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ.… ให้สัมภาษณ์

ถึงกรณี กมธ.มีมติให้หาร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ด้วย 100 มีโอกาสพลิกกลับมาเป็นใช้สูตร

หาร 500 ได้หรือไม่ ว่าไม่มี เพราะในสภา

ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมาก 

การเห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างน้อยนานๆ 

ครั้งจะเกิดขึ้น และมีความเป็นไปได้แค่ 1 

เปอร์เซ็นต์ที่เคยปรากฏ ซึ่งหากเกิดขึ้นก็เกิด

ขึ้นในกรณีที่เสียงตอนโหวตในชั้น กมธ.ใกล้

เคียงกัน แต่ในครั้งนี้การโหวตใน กมธ. เสียง

ห่างกันมากเกือบ 3 เท่า ดังนั้นเสียงของ กมธ.

สะท้อนเสียงในสภา มั่นใจว่าในชั้นพิจารณา

วาระที่ 2 เสียงข้างมากคงเดิม ส่วน ส.ว.โหวต

เห็นด้วยใน กมธ. 9 เสียง จาก 14 เสียง 

จำานวน ส.ว.ทั้งสภามี 250 คน และคนที่จะ

โหวตเห็นด้วยกับ 100 ก็มีจำานวนมาก  และ

เมื่อชั่งน้ำาหนักแล้ว สูตร 500 อ้างข้อกฎหมาย

ไม่ได้เลย แต่การโหวตสูตร 100 อยู่ในหลัก

การของกฎหมายอยู่แล้ว

นายไพบูลย์กล่าวถึงกรณีพรรค พท. 

ประกาศแลนด์สไลด์ พปชร.ได้เตรียมแผน

รับมืออย่างไรว่า ไม่ต้องเตรียม เพราะไม่มี

แลนด์สไลด์อะไร เขาก็พูดจาไปเรื่อย เป็นการ

พูดจาที่ ไม่อยู่ในความจริง ในความจริงแล้ว

ไม่มีทางได้แลนด์สไลด์ และพรรค พท.ใน 

ครั้งหน้าอย่างไรก็เป็นฝ่ายค้านต่อ ตนมั่นใจ 

พปชร.เป็นแกนนำาตั้งรัฐบาลแน่นอน

ปชป.ลั่นกว�ด ส.ส.ใต้ 30-40 ที่นั่ง

ที่ จ.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

จัดสัมมนาพรรคภาคใต้ ภายใต้สโลแกน 

“อุดมการณ์ทันสมัย ทำาได้ ไว ทำาได้จริง” 

ที่ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ นำาโดยนาย                                                      

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.

พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค นายนิพนธ์ 

บุญญามณี รมช.มหาดไทย  ในฐานะรอง

หัวหน้าพรรค พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 

สงขลาทั้ง 9 เขต

โดยนายจุรินทร์กล่าวว่า ขอบคุณ

สมาชิกทุกคนที่คอยพูดคำาว่า “หัวหน้าสู้ๆ” 

และจับมือกัน ขออย่าท้อถอย อย่าท้อแท้ อย่า

สิ้นหวัง เพราะในทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอ การ

เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาภาคใต้ พรรค ปชป.อาจ

จะได้เก้าอี้แค่ 23 ที่นั่ง แต่การเลือกตั้งครั้ง

หน้า ขอให้ได้ 30 หรือ 40 ที่นั่ง และชื่อว่า

ทำาได้และ ปชป.จะคัมแบ็กอย่างแน่นอน และ

มั่นใจว่าถัดจากนี้ ไปประชาธิปัตย์จะเดินขึ้น 

และต้องได้ ส.ส.มากกว่าการเลือกตั้งที่ผ่าน                                                                 

มา

วันเดียวกัน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 

อดีตนายกฯ คนที่ 22 เปิดบ้านย่านรามอินทรา 

จัดงานวันเกิดครบ 90 ปี บรรยากาศภายใน

งานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น โดย พล.อ.ชวลิต

ได้เรียกกลุ่มผู้สื่อข่าวไปพูดคุย ระบุว่าวันนี้

ครบรอบ 90 ปี ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงมาก 

มีการพูดติดตลกด้วยว่าเมื่อก่อนเตะปี๊บ ตอน

นี้เตะถังน้ำามัน 

พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า สถานการณ์บ้าน

เมืองทุกวันนี้มีปัญหา เพราะนักการเมืองไม่

เคยระลึกถึงสิ่งที่ควรคิดถึง จำาไว้ว่าไม่ว่าจะ

เป็นเผด็จการประชาธิปไตยหรือสังคม ล้วน

คิดไม่เหมือนนักการเมืองไทยที่คิดแต่เรื่อง

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

และเรื่องการเงิน ขณะที่อื่นนักการเมือง

คิดถึงแต่เรื่องเดียวคือประชาชน นักการเมือง

ไทยยังไม่เคยคิดจริงจังกับเรื่องนี้

เมื่อถามว่า ยังสนับสนุน พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกฯ อยู่หรือไม่ 

พล.อ.ชวลิตระบุว่า ไม่ได้สนับสนุนใครหรือ

รังเกียจใครเลย แต่ให้ความสำาคัญกับความ

คิดของแต่ละคน ส่วนเรื่องนายกฯ สำารอง 

เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าดูจะไปไม่รอดก็ต้องหา

หนทางรอด ก็ต้องขอกำาลังสำารองกันไป แต่

ถ้าการเมืองไม่ได้คิดถึงประชาชน สำารองให้

ตายยังไงก็ไม่รอด

สำาหรับกรณีที่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์                                                                

แก้วแท้ ผบ.ทบ. ระบุว่าจะไม่ทำารัฐประหาร

นั้น ทำาให้เกิดความอุ่นใจขึ้นหรือไม่ พล.อ. 

ชวลิตตอบว่า ไม่เคยอุ่นใจเรื่องอะไรทั้งสิ้น จะ

อุ่นใจก็ต่อเมื่อเขาทำาทุกอย่างเพื่อประชาชน 

จะไปสนใจทำาไมว่าใครจะปฏิวัติ  สนใจ

ประชาชนเอาไว้ก็พอ หากการรัฐประหารทำา

เพื่อประชาชน ก็น่าสนับสนุน แต่ถ้าไม่ทำา

อย่างนั้นก็ตามใจเขา เขาอยู่ได้ก็ไม่นาน เดี๋ยว

ก็หัวหดไปเอง.

หลวงปู่แสง

ล่าสุด นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนาย 

ความพร้อมทีมงาน เดินทางมาที่วัดป่า

อรัญญาวิเวกเพื่อเข้ากราบนมัสการหลวงปู่

แสง ก่อนเข้าร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ พระ

อุปัฏฐาก และลูกศิษย์ ปรับระบบและวิธีการ

ดูแลหลวงปู่ 

โดยนายอนันต์ชัยแถลงว่า หลวงปู่ได้

ฉันยา อาการก็ดีขึ้น และเมื่อทราบข่าวก็ไม่

อยากให้ต้นสังกัดไล่นักข่าวออก หลวงปู่ให้

อภัยแล้ว และจะไม่มีการฟ้องร้องใคร ส่วน

ข่าวปลดพระอุปัฏฐากทั้งสองรูปนั้น ไม่เป็น

ความจริง เนื่องจากพระอุปัฏฐากทั้งสอง

รูปขอลาออกเอง และมติสงฆ์มีความเห็น

ว่าจะเลือกพระอุปัฏฐากรูปใหม่ ที่มีความรู้

ความชำานาญเรื่องยา เพื่อมาจัดระเบียบและ

ดูแลหลวงปู่ รวมทั้งมีการตั้งกฎว่าจากนี้ ไป

ผู้ที่เข้ามากราบหลวงปู่ต้องมาตามเวลา คือ 

13.00-15.00 น. ซึ่งการเข้ามากราบหลวง                             

ปู่จะดูแลตั้งแต่ประตูทางเข้า สตรีที่เข้ามา

จะต้องอยู่ห่างจากหลวงปู่ 5 เมตร และใน

ตอนนี้จะอนุญาตให้เข้าพบเฉพาะคนที่หลวง

ปู่ให้เข้าพบหรือมีคนในวัดมารับเข้าไป ดังนั้น 

ญาติโยมที่มาเข้าพบให้งดไปก่อนช่วงนี้  ขอ

ให้จัดระบบเจ้าหน้าที่และอุปัฏฐากก่อน

ส่วนเรื่องเงินของหลวงปู่ ผู้จัดการ 

ธนาคารทหารไทยธนชาตชี้แจงว่า เงินของ

หลวงปู่อยู่ครบ โดยคนที่สามารถถอนได้มี

เพียงคนเดียวเท่านั้น คือหลวงปู่ และตั้งแต่

ฝากมานั้นยังไม่มีถอนออก มีแต่การฝากเพิ่ม

นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำาเภอ

เมืองอำานาจเจริญ ระบุว่า หลวงปู่แสงแจ้งว่า

จะจำาพรรษาที่วัดอรัญญาวิเวก ดังนั้นอำาเภอ

จะเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย และให้

ผู้นำาชุมชน 4 หมู่บ้านสลับสับเปลี่ยนกันมา

ดูแล ทั้งจะประสานตำารวจคอยมาดูแล

ด้านนายเฉลิมชัย จันทะโคตร โฆษก

วัดอรัญญาวิเวก ระบุว่า ข่าวสารที่ออกจาก

วัดจะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

เท่านั้น และมีการตั้งกฎเหล็กที่จะต้องปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด

ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 

2 พรรคเพื่อไทย หรือมหานิยม กล่าวว่า 

ได้มอบหมายให้ทนายความไปหาแนวทาง

ดำาเนินคดีกับหมอปลากับพวก ว่าเป็นการ

ทำาลายสถาบันพระพุทธศาสนาหรือไม่ ส่วน

กรณีมีข่าวว่าทนายความเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

ก๊วนหมอปลา สภาทนายความฯ ต้องเข้าไป

ตรวจสอบว่ามีการทำาเป็นกระบวนการ แบ่ง

หน้าที่กันทำา โดยทนายความคนดังกล่าวร่วม

วางแผนหรือไม่ โดยขอให้พิจารณาความผิด 

ถอดใบอนุญาตหรือพัก มีกำาหนดระยะเวลา 

จะกี่เดือนก็ว่าตามโทษานุโทษของทนายความ 

จะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่าง

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการ

จังหวัดประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด   ปฏิบัติ

ราชการในหน้าที่ผู้อำานวยการสำานักงาน

ประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิ

ติวัชร์ สำานักงานอัยการสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊ก

ในเรื่องนี้ว่า กรณีหมอปลาและคณะอาจมี

ความผิดฐานใส่ความคณะสงฆ์อันอาจก่อให้

เกิดความเสื่อมเสีย ต้องระวางโทษจำาคุกไม่

เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือ

ทั้งจำาทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 

มาตรา 44 ตรี ประกอบมาตรา 5 ทวิ ซึ่งเป็น

ความผิดอาญาแผ่นดิน ยอมความไม่ได้ และ

ไม่จำาเป็นต้องมีผู้เสียหายร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่

ตำารวจสามารถหยิบยกคดีขึ้นดำาเนินการตาม

กฎหมายด้วยตนเองได้เลย นอกจากนี้ ยังอาจ

มีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 

หรือนำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอัน

เป็นเท็จอีกด้วย.
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